
 ๓๐๑ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            เพทาย ๑๓๒/๒ 
 
ในสวนงบกลาง ที่กรรมาธิการไดตั้งมาในสวนงบกลางทานตั้งสูงไป โดยเฉพาะงบฉุกเฉิน
มันไมมีเหตุผลมากเพียงพอ ดวยปรัชญาอันนี้อีกอยางหนึ่งก็คือวาเหตุทุกอยางนะครับ 
ที่จะถือวาเปนเหตุฉุกเฉินมีโอกาสเกิดขึ้นไดไหมถาเราตั้งคําถาม มันมีโอกาสเกิดขึ้นได 
มีโอกาสเกิดไดกี่เปอรเซ็นต มันก็หาสิบหาสิบละครับ เหมือนโยนเหรียญมันก็มี ๒ หนา  
มันมีโอกาสเกิดเทา ๆ กัน เพราะฉะนั้นเราไมตองไปกลัวครับ แตวาเราตองมีระบบ 
บริหารจัดการที่ดีที่มีประสิทธิภาพเมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้นมา ผมเชื่อในเร่ืองของหลักการ
บริหารจัดการมากกวา เร่ืองจํานวนตัวเงินไมใชเปนเรื่องสําคัญ  
  ทานประธานที่เคารพครับ ในสวนของงบประมาณในสวนที่วาฉุกเฉินนี้ 
ผมคิดวาถาเราตัดสวนนี้ไปแลวอาจจะไปเติมใหในสวนของกรมชลประทาน ซึ่งพอแม 
พี่นองของเรามีปญหาในเรื่องของการใชน้ําเพื่อเอามาทําการเกษตร มาทําการอุปโภค
บริโภคอีกมากมาย ซึ่งมีเพื่อนสมาชิกไดอภิปรายไปแลวนะครับ ผมคิดวาผมคงจะ 
ไมอภิปรายซ้ํา ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๑๓๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๐๒ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ลักขณา ๑๓๓/๑ 
 
นั่นก็คือวาตองจัดการใชเงินทุกบาททุกสตางคใหอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ เพื่อแสดง 
ใหเห็นถึงวาเราไปเรียกเก็บเงินภาษีอากรจากประชาชนมาทุกบาททุกสตางค เราตอง 
มีจิตสํานึกที่จะตองใชเงินทุกบาททุกสตางคอยางคุมคา เพื่อใหคนที่เขาเสียสตางคภาษี 
เขาเกิดความรูสึกที่ดี ทําใหถึงจุดนี้ผมก็เลยมีความคิดเสนอไป ซึ่งก็คงไมเกี่ยวกันก็คือวา 
ภาระภาษีสวนบุคคล ไมวาใครจะมีเงินเทาไรในระดับที่ สมมุติวาไมเกิน ๑ ลานบาท  
ไมตองเสียภาษี แตเราเก็บภาษีเขาอาจจะไดจากทางออมก็คือภาษีแวท (VAT) ซึ่งผล 
จากการที่เราไมเก็บภาษีในระยะนี้มันอาจจะทําใหเงินของการคลังลดนอยลง แตทาน 
อยาลืมวาประชาชนก็จะเขาสู เงินออมมากขึ้น  มีเงินออมมากขึ้น  แลวก็สามารถ 
ที่จะนําเงินนั้นไปใชในกระบวนการตัดสินใจวาเขาจะใชการออมหรือจะใชเงิน ถาเขา 
ใชเงินมากเขาตองเสียภาษีแวทมาก ก็ตรงตามกับเศรษฐกิจพอเพียง เพราะปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงก็คือวาอยากจะใหมีใชไวอยางพอเพียง เพราะฉะนั้นถาใครไมอยากใช
คุณก็เก็บไว ก็เปนเงินออม นี่ก็จะทําใหการออมของประเทศเรามั่นคงแข็งแรงขึ้น  
ผมก็ขอแสดงความคิดเห็นแคนี้ ขอบคุณครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานสมาชิกครับ ผูอภิปรายทานสุดทายกอนที่จะมีการลงมติ เรียนเชิญทานสมบูรณ  
อุทัยเวียนกุล ครับ 
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม  นายสมบู รณ  อุทั ย เ วี ยนกุ ล  สมาชิ กสภาผู แทนราษฎร  จั งหวั ดตรั ง  
พรรคประชาธิปตย ทานประธานที่เคารพครับ ผมไดแปรญัตติใน มาตรา ๔ ไวบางงบ 
บางสวนของคาใชจายใน  ๑๒  หมวดคาใชจาย  มีคาใชจายที่กระผมไมได เสนอ 
ใหคณะกรรมาธิการตัดงบเลยก็คือ คาใชจายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ซึ่งงบประมาณในป ๒๕๕๒ มีจํานวน ๒,๓๐๐ ลานบาท พรอมทั้งคาใชจายเกี่ยวกับ 
การเสด็จพระราชดําเนินและตอนรับประมุขตางประเทศจํานวน ๕๐๐ ลานบาท  
ทานประธานครับ เนื่องจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเปนโครงการที่พี่นอง 
พสกนิกรชาวไทยทั้งหลายไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ของเราเปนอยางยิ่ง  โดยเฉพาะเรื่องน้ํา  ไดไปแกปญหาใหกับพี่นองทั่วประเทศ  



 ๓๐๓ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ลักขณา ๑๓๓/๒ 
 
โดยเฉพาะที่จังหวัดตรังครับทานประธาน มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
หลายแหงดวยกัน โดยเฉพาะที่อําเภอสิเกา เขาชองจันทร บริเวณดังกลาวเปนพื้นที่ 
การทองเที่ยว ตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม พรอมทั้งบริเวณดังกลาวเปนที่ตั้ง
ของตําบลไมกวาด พี่นองประชาชนทั้งหลายไดใชน้ําจากโครงการพระราชดําริที่นี่ละครับ 
เขาชองจันทร ซึ่งไดมีโครงการสรางมาตั้งแตป ๒๕๔๓ สมัยนั้นมีผูบริหารทองถิ่น  
นายกองคการบริหารสวนตําบล  ไดนําเสนอโครงการผาน  ฯพณฯ  ชวน  หลีกภัย  
อดีตนายกรัฐมนตรี ก็นําเขาสูโครงการพระราชดําริ ก็เลยไดใชน้ํา จนปจจุบันนี้ก็สามารถ 
ที่จะอํานวยความสะดวกใหกับพี่นองประชาชนในบริ เวณเขตตําบลไมกวาด  
เขตการทองเที่ยวบริเวณหาดปากเม็งกันอยางสะดวก ในสวนเรื่องคาใชจายเรื่องอื่น 
ที่อยูในงบกลาง กระผมอยากจะขอใหทานประธานไดสอบถามไปยังคณะกรรมาธิการอยู  
๒ – ๓ กลุมดวยกัน เร่ืองแรกคือคาใชจายสําหรับเปนเงินสํารอง เงินสมทบและเงินชดเชย
ใหกับขาราชการที่เปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือสมาชิก กบข. 
๒๕๓๙ ครับทานประธาน คือขาราชการที่จะบําเหน็จบํานาญ เดิมเปน พ.ร.บ. ขาราชการ
บําเหน็จบํานาญ กอนป ๒๕๓๙ เขาจะมีการคิดบําเหน็จบํานาญอีกแบบหนึ่ง หลังจากมี
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการป พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็เปลี่ยนการคิด 
เร่ืองบําเหน็จบํานาญอีกแบบหนึ่ง ------------------------------------------------------------------ 
 

- ๑๓๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๐๔ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       วชิราภรณ ๑๓๔/๑ 
 
ทานประธานครับ พอมีกองทุน กบข. มันเลยมีคําวา เงินสมทบและเงินชดเชย กอนหนานี้
มั น ไม มี เ งิ นสมทบและ เ งิ นชด เชย  เหตุ ผล เพราะว า ใครจะ เกษี ยณเขาก็ คิ ด 
โดยการคํานวณจากเงินเดือนสุดทายของขาราชการคูณดวยอายุราชการ แลวก็หารดวย 
๕๐ ออกมาเทาไรก็ไดรับเงินสวนนั้นไปเพื่อยังชีพ หลังจาก ๖๐ ปเปนตนไป พอมีกองทุน 
กบข. ครับ หลักเกณฑการใหบําเหน็จบํานาญเปลี่ยนไป ก็คือจากที่เคยใหบํานาญเดือน
สุดทายนะครับมาเปลี่ยนเปนเฉลี่ย ๖๐ เดือน ทานประธานครับ พอเฉลี่ย ๖๐ เดือน       
คูณดวยอายุราชการ แลวก็หารดวย ๕๐ เหมือนเดิมทําใหผลประโยชนการที่ขาราชการ
บํานาญจะไดรับลดลงไปเปนจํานวนมากเลยครับ เพราะวาเงินเดือนสุดทายของ พ.ร.บ. 
เดิมกับการเฉลี่ย ๖๐ เดือนนี้มันตางกันแนนอนครับ ตางกันเปนยอดเงินแตละเดือนนี่
หลายหมื่นดวยกัน แตวาในสวนตรงนี้ทางรัฐก็เลยไดชดเชยโดยการใหขาราชการสมทบ
เงินเขาไป ๓ เปอรเซ็นต หมายความวาถาเกิดขาราชการมีเงินเดือน ๑,๐๐๐ บาท ก็คือ
สมทบเขาไปในกองทุน ๓๐ บาท สวนราชการหรือรัฐก็สมทบใหอีก ๓๐ บาท พรอมทั้ง
ชดเชยใหอีก ๒๐ บาท หมายความวาผม นายสมบูรณ ขณะที่เปนขาราชการนะครับ 
เงินเดือน ๑,๐๐๐ บาท ก็ใสเงินเขาไปในกองทุน ๓๐ บาท รัฐใสมาให ๕๐ บาท มีเงินอยู 
๘๐ บาท พอผมจะเกษียณครับ รับบําเหน็จนี่ผมจะไดเงินชดเชยกอนนี้ไป เงินชดเชยกอน
นี้มันจะไปชดเชยกับเงินบํานาญที่เคยไดเงินเดือนสุดทายคูณดวยอายุราชการ หารดวย 
๕๐ สวนที่มันหายไปจะมาไดเงินชดเชยตรงนี้ครับทานประธาน แตวาขณะนี้ผมเรียน 
ทานประธานวาขาราชการที่สังกัด กบข. เริ่มมีความรูสึกวาเขาไดรับสิทธินอยลง ไดรับสิทธิ
นอยลงก็คือเนื่องจากเงินบํานาญที่ไปเฉลี่ย ๖๐ เดือนนั้นทําใหเงินบํานาญเขานอยแลว 
เงินชดเชยเปนเงินที่เขาออกเอง ทานประธานครับ เงินชดเชยคือเงินที่เขาออกเอง 
เพราะฉะนั้นเขาถือวานี่คือเงินของเขา เพราะฉะนั้นตองเพิ่มเร่ืองเงินบํานาญใหเขากลับมา
เหมือนเดิม ผมก็ไดเตรียมนําเสนอแกไขพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ ป ๒๕๓๙ เพื่อใหขาราชการบํานาญทั้งหลายไดรับสิทธิเขามาเหมือนเดิม ผม
อยากถามวา ทางคณะกรรมาธิการครับ ไดสอบถามคณะกรรมการผูบริหารของกองทุน 
กบข. บางไหมครับ ขณะนี้มีเงินอยูเปน ๓ แสน ถึง ๔ แสนลานบาทนะครับ กองทุน กบข.  
สามารถไปลงทุนเรื่องใดก็ไดนะครับหลายเรื่อง ถาเกิดไดกําไร ถาเกิดมาตอบแทนคืนกับ 



 ๓๐๕ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       วชิราภรณ ๑๓๔/๒ 
 
ขาราชการที่เขาสมทบเงินลงไปก็ไมเปนไร แตถาเกิดเอามาไวเปนกองทุนเฉย ๆ ไมตอบ
แทนกับขาราชการก็ถือวาลงทุนเปลา และก็เขาอาจจะเกิดการสูญเสียจากทางรายไดที่
เขาพึงมีจาการออมในกองทุน กบข. เพราะฉะนั้นขณะนี้เงินมีเยอะแลว รัฐอาจจะ 
ไมจําเปนที่จะตองไปชดเชยนะครับ เอาเงินจากกองทุน กบข. ได ผมเลยสอบถามวา 
ทานไดสอบถามหรือไม เงินงบประมาณสวนนี้ถาเกิดตัดไปเปนงบประมาณสวนอื่น 
ในการแกไขปญหาใหกับพี่นองประชาชนก็จะเปนสิ่งที่ดี  
  สวนตอไปครับ ก็คือคาใชจายในเรื่องกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน สํารองจาย
เพื่อกรณีฉุกเฉินและจําเปนครับ ทานประธานครับ แนนอนครับ สิ่งที่ไมไดคาดคิดหรือสิ่งที่
มันเกิดเหตุการณกรณีภัยพิบัติหรือน้ําทวมตาง ๆ นั้นบางทีเราก็ไมสามารถคาดการณได 
เพราะฉะนั้นจําเปนที่จะตองมีเงินสํารองไว ทานประธานครับ ในป ๒๕๔๗ วันที่ ๒๖ 
ธันวาคม ทานประธานคงจําไดวาเกิดเหตุการณใหญขึ้นมาในเมืองไทยของเราก็คือสึนามิ 
(Tsunami) ถลม ๖  จังหวัดฝงอันดามัน  ทานประธานครับ ในปดังกลาวเราได รับ          
การชวยเหลือจากทางตางประเทศเปนจํานวนมหาศาลเชนเดียวกัน -------------------------- 
 

- ๑๓๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๐๖ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      วัชรี ๑๓๕/๑ 
 
ซึ่งในขณะนั้นจริงอยูรัฐบาลไมยอมรับเงินที่ตางประเทศใหการชวยเหลือ เนื่องจากคิดวา
ตนเองนั้นมีเงินมากเพียงพอแลว ผลปรากฏครับทานประธาน มีหลายภาคสวนของพี่นอง
ประชาชนที่ยังเดือดรอนและไมได รับการดูแลแกไขจากทางภาครัฐ  โดยเฉพาะ 
จากเหตุการณสึนามิ ขณะนี้ทุกหมูบาน ทุกตําบลที่อยูริมชายฝงทะเลไดของบประมาณ
มากับทางภาครัฐโดยเฉพาะ ๑. ก็คือหอเตือนภัย เหตุผลเพราะวาถาเกิดไมมีการเตือนภัย  
เกิดสึนามิเดินทางมา ๕๐๐ กิโลเมตรตอชั่วโมงดวยความเร็ว มันก็จะถึงฝงไทยเวลา 
ไมถึง ๑ ชั่วโมง ถาเกิดกรณีเกิดแผนดินไหวในทะเลบริเวณเกาะสุมาตราเชนเดิมนี้ มันก็ 
ใชเวลาเพียงแค ๑ ชั่วโมง บางแหงไมมีเครื่องเตือนภัย เขาก็ขอมา ตอนนี้ผานมาเปนเวลา 
๓ – ๔ ปแลว รัฐยังไมสามารถจัดใหไดเลย ทานประธาน เมื่อเตือนภัยแลว เกิดกรณี 
รัฐประกาศวาขณะนี้มีสึนามิเกิดขึ้น มีแผนดินไหวรุนแรงอาจจะเกิดสึนามิอีกภายใน 
๑ ชั่วโมงนี้ บางแหงทานครับ เปนหมูบานชายทะเล มันไมมีที่หนีภัยเลย ทานประธานเคย
ไปเที่ยวบริเวณชายฝงทะเลไหมครับ หมูบานชาวประมง เปนบานชั้นเดียว มีใตถุนทรงสูง
ขึ้นมาแคนั้นเอง เวลาสึนามิมาไมรูจะวิ่งไปไหน มันไมมีภูเขาบริเวณใกล ๆ ดังกลาว 
บางแหงอยูหางจากหมูบานถึง ๓ กิโลเมตร ผมยกตัวอยาง ที่หมูบานมดตะนอย ตอนนี้
เขาของบสรางอาคารหลบภัยครับทานประธาน เพราะฉะนั้นฝากทานกรรมาธิการดวยวา
ที่เขาขอมาสําหรับไวปองกันตนเองนั้น ทานจัดสรรงบใหเขาหรือเปลา ผมก็เรียนวา 
สิ่งนี้เปนสิ่งสําคัญ นาเอ็นดูนะครับพี่นอง โดยเฉพาะมาตรการภาครัฐที่ไปชวยเหลือ  
๖ มาตรการ พี่นองชาวชายฝงทะเลของผม ชาวเกาะไมไดรับการชวยเหลือเลย รถไฟ 
ก็ไมมี ในเกาะไมมีรถไฟอยูแลว และมีรถไฟที่ฝงอันดามันมีอยูจังหวัดเดียว จังหวัดตรัง
บานผม แตวาชั้น ๓ ไมฟรีจริงทานประธาน น้ําในเกาะไมมีระบบประปาภูมิภาคไปถึง
ไฟฟาเคยไดใชสมัยทานชวนเอาไปใชเครื่องปน เพราะฉะนั้นขอใหทางภาครัฐ กรรมาธิการ
ไดติดตามเรื่องนี้ใหดวย และถาใหดี ควรจะมอบไปใหกับกรมอาชีวะ มี ฟกซ อิท เซ็นเตอร 
(Fix it center) ซึ่งเปนโครงการที่ดีมาก ผมก็ขอฝากทานประธานไวตรงนี้  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานสมาชิก ขณะนี้การอภิปรายของกรรมาธิการผูสงวนความเห็นและทานสมาชิก 



 ๓๐๗ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      วัชรี ๑๓๕/๒ 
 
ไดเสร็จสิ้นลงแลว ผมจะเปดโอกาสใหทานกรรมาธิการไดชี้แจงตอบขอซักถามตาง ๆ  
เชิญทานกรรมาธิการ 
  นายวิทยา บุรณศิริ (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผม วิทยา บุรณศิริ ฐานะกรรมาธิการ มีประเด็นที่สําคัญที่จะ
ตอบทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ในกรณีของโครงการเอสเอ็มแอล ซึ่งหลายทานมีความเปน
หวง แมกระทั่งตัวกระผมเองก็มีความรูสึกเชนเดียวกับทานในตอนแรกเหมือนกัน แตขอ
อนุญาตนําเรียนวา ทานบอกวาทําไมกรรมาธิการในสวนของพรรคพลังประชาชนไมได
ตรวจสอบรายละเอียดบางเลยหรือไม อยางไร จะขอทราบขอเท็จจริง ประเด็นนี้ไดมีการ
สอบถามในรายละเอียดเบื้องตนวา ขออนุญาตนําเรียนทานสมาชิกผูทรงเกียรติใหทราบวา 
กรรมาธิการได รับคําชี้แจงจากเจาหนาที่ที่ เกี่ยวของของสํานักนายกรัฐมนตรีวา
รายละเอียดของโครงการที่ผานมาตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๑ วา หมูบานและชุมชน 
ที่สามารถจัดงบประมาณใหทําโครงการทั้งหมด ๓๙,๑๘๐ แหง นั่นหมายถึงวาใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๑ ใชเงินประมาณ ๙,๘๐๐ ลานบาท สวนปงบประมาณ ๒๕๕๒  
ตั้งงบประมาณไว๑๙,๐๐๐ ลานบาท -------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๓๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๐๘ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         ศิริวรรณ ๑๓๖/๑ 
 
แลวก็กรรมาธิการไดสอบถามรายละเอียดก็ไดรับแจงวาไดมีเงินนะครับ เนื่องจากวา
เปลี่ยนผานจากรัฐบาล สนช. มาเปนสมัย ฯพณฯ สมัคร สุนทรเวช วามีเงินที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนจากโครงการอยูดีมีสุขซึ่งเปนเงินประมาณ ๔,๐๐๐ ลานบาท ในป ๒๕๕๑ 
สามารถนํามาใชกับโครงการเอสเอ็มแอล ซึ่งตั้งงบประมาณไว ๑๙,๐๐๐ ลานบาท  
เมื่อหักลบแลวกรรมาธิการก็ปรับลดออกไปเนื่องจากมีเงินคางจากป ๒๕๕๑ ลบออกไป 
๔,๐๐๐ ลานบาท ก็เหลือ ๑๕,๐๐๐ ลานบาท เพราะฉะนั้นไมเกิดการกระทบกระเทือน 
แตอยางใด เพราะฉะนั้นจํานวนหมูบานที่ตั้งเปาหมายไวในปงบประมาณ ๒๕๕๒ นั้น  
ก็สามารถที่จะใชเงินตามที่ผมไดนําเรียนวาเมื่อปรับลดไป ๔,๐๐๐ ลานบาทแลว  
ไดรับเงินไป ๑๕,๐๐๐ ลานบาท บวกกับเงินที่อยูดีมีสุขมีอยู ๔,๐๐๐ ลานบาท ก็พอดี 
๑๙,๐๐๐ ลานบาท จึงนําเรียนชี้แจงทานสมาชิกผูทรงเกียรติไดรับทราบโดยทั่วกันนะครับ  

สําหรับโครงการใน (๙) เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิขาราชการ 
ที่ทานเปนหวงวาทําไมถึงปรับไป ๑,๐๐๐ ลานบาท กรรมาธิการไดสอบถามขอเท็จจริง
แลววาการเบิกจายเงินซึ่งปงบประมาณอยางที่ทาน ส.ส. ไดเปนหวง สมาชิกในสภาแหงนี้
ได เปนหวงวางบประมาณตั้ งขาดดุลอยูแลว  ๒๔๐ ,๐๐๐  กวาลานบาท  และมี 
การเบิกจายเงินในป  ๒๕๕๒  ในปนี้  ก็ เลยตรวจสอบขอเท็จจริงวาในเรื่องของ 
การเบิกจายจริงนั้นทานเบิกจายเพียงใด ก็ไดรับคําชี้แจงแลว เปนเหตุแหงการปรับลดไป 
๑,๐๐๐ ลานบาท ก็ไมเกิดผลกระทบแตอยางใดสําหรับโครงการใน (๙) คือเงินเลื่อน
เงินเดือนและปรับวุฒิขาราชการ สําหรับเงินใชจายในกรณีเงินสํารองจายใน (๕) รายจาย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนนะครับก็ขออนุญาตนําเรียนวากรรมาธิการก็ไดแสดงความ
คิดเห็นในสวนนี้ไว ขออนุญาตเอยนามทาน โดยเฉพาะทานสุดทายทานสมบูรณ  
วางบฉุกเฉินนั้นมีความจําเปน กรรมาธิการก็มีความเปนหวงวาหากเกิดกรณีภัยพิบัติ  
โดยเฉพาะที่ผานมาแลวมีภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ในประเทศไทยก็มีบอยครั้ง และสําคัญที่สุด
เร่ืองเงินฉุกเฉินนั้นไมไดจายเรื่องภัยพิบัติอยางเดียว สามารถไปจายในกรณีวิกฤติตาง ๆ 
เกิดขึ้น โดยเฉพาะปจจุบันมีวิกฤติน้ํามันบาง วิกฤติเศรษฐกิจที่รัฐบาลสามารถที่จะไป
กระตุนหรือปรับปรุงในโครงการตาง ๆ ได เพื่อใหเปนประโยชนเปาหมายที่นโยบายรัฐบาล
มีไว อีกทั้งยังสามารถไปใชกับหนวยงานกระทรวง ทบวง กรม ที่มีความจําเปน และเรงรัด 



 ๓๐๙ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         ศิริวรรณ ๑๓๖/๒ 
 
ในการดําเนินการในภารกิจได กรรมาธิการก็เห็นวามีความจําเปน สวนประเด็นอื่น ๆ นั้น
เดี๋ยวผมขออนุญาตใหสํานักงบประมาณไดตอบขอชี้แจง โดยเฉพาะของทานชาญชัย  
กราบขอบพระคุณครับทานประธานครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญครับ 
  นายบัณฑูร สุภัควณิช (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานและ 
ทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูทรงเกียรติที่เคารพครับ ประเด็นที่ทาน ส.ส. ชาญชัย 
อิสระเสนารักษ สอบถามเกี่ยวกับเร่ืองของแนวทางการจายคาน้ําจากโครงการผันน้ํา 
เขื่อนน้ํางึม ประเทศลาว ซึ่งทานไดมีคําถามเกี่ยวกับเร่ืองนี้ ๒ – ๓ ประเด็นนะครับ  
  เรื่องแรกวาจะจายน้ําอยางไร อันนี้ก็คงเปนเพียงแนวความคิดที่ทาง
สภาพัฒน ซึ่งเปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการซึ่งมีทานนายกรัฐมนตรีเปนประธานวา 
มีความคิด ๒ ความคิดนะครับเกี่ยวกับเร่ืองการจายคาน้ํา อาจจะเปนการแลกเปลี่ยนกับ
คากอสรางฝายและเสนทางคมนาคมใหกับลาวก็ได หรือถาหากจะตองซื้อน้ําในขอมูล
เบื้องตนตองซื้อลูกบาศกเมตรละ ๑๐ สตางค ซึ่งทั้ง ๒ แนวทางนี้ยังไมไดขอยุตินะครับ 
  สําหรับโครงการ ๑๔,๐๐๐ กวาลานบาท ที่ทานไดหยิบยกมาสอบถามวา
ใชเงินจากแหลงใดนั้น อันนี้ก็เปนเรื่องโครงการที่ทางสภาพัฒนไดมีการประชุมรวมกับ
ทานนายกรัฐมนตรีเพื่อเปนการแกไขเรื่องฟนฟูบูรณะแหลงน้ําที่เสื่อมโทรมในประเทศ
เพื่อใหสามารถกักเก็บน้ําไวใชในยามหนาแลงได อันนี้ก็เปนเพียงขอเสนอแนะ ซึ่งอันนี้
ไมไดใชจากงบประมาณแผนดินนะครับ อาจจะตองใชเงินเมกะโปรเจกต ซึ่งเปนการขอใช
จากเงินกูนะครับ แลวก็ป ๒๕๕๒ เรายังไมไดตั้งงบประมาณ 
 

- ๑๓๗/๑ 
 

 
 
 
 



 ๓๑๐ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ           ณัฐชนก ๑๓๗/๑ 
 
  สวนอีกเรื่องหนึ่งประมาณ ๖๗,๐๐๐ ลานบาท ที่ทานไดหยิบยกขึ้นมา  
อันนี้ก็เปนโครงการซึ่งไดมีการหยิบยกขึ้นมาเสนอ โครงการผันน้ําจากแมน้ําโขงนะครับ 
อันนี้โครงการประมาณ ๖๗,๐๐๐ ลานบาท เปนโครงการขนาดใหญซึ่งจะผันน้ําไปสู 
หนองหานมาสูหวยหลวง ทางจังหวัดหนองคาย แลวก็ไปสูเขื่อนลําปาวที่จังหวัดกาฬสินธุ  
อันนี้ก็คงจะขยายเขตของการใหบริการดานน้ําในพื้นที่ทําการเกษตรไดประมาณสัก  
๓.๓ ลานไร อันนี้ก็เปนโครงการที่อยูในลําดับที่จะเสนอขอเปนเงินกูนะครับ ยังไมได 
มีการตั้งงบประมาณแตอยางใด แตในป ๒๕๕๒ ทานอาจจะเห็นวามีบางโครงการ 
ที่อาจจะเสนอขอตั้ง ซึ่งอาจจะเกี่ยวเนื่องนะครับ เปนการที่จะทําใหธรรมชาติหรือ 
ความชุมชื้นในพื้นที่หนองหานเพื่อไมใหเกิดความแหงแลงก็อาจจะมีการขุดลอกหนอง 
เพื่อความชุมชื้น เพื่อเปนการฟนฟูระบบนิเวศวิทยาในบริเวณดังกลาว ก็ใชเงินประมาณ 
๑,๐๐๐ ลานบาท โดยจัดเปนงบประมาณป ๒๕๕๒ ประมาณสัก ๒๐๐ ลานบาท 
เทานั้นเองครับ ขออนุญาตกราบขอบพระคุณทานประธานครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานสมาชิกครับ มาตรานี้ก็ตองลงมตินะครับ ขอเรียนเชิญทานสมาชิกอยูนอกหองประชุม
เขามาเพื่อลงมติครับ  
   (นายสามารถ  แกวมีชัย  รองประธานสภาผูแทนราษฎร  คนที่หนึ่ ง  
มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานสมาชิกครับ เนื่องจาก มาตรา ๔ ทานกรรมาธิการไดมีการแกไข และมีกรรมาธิการ
เสียงขางนอยสงวนความเห็น มีเพื่อนสมาชิกสงวนคําแปรญัตติ ก็จําเปนตองถามมติ 
วาจะเห็นดวยตามที่กรรมาธิการไดแกไข หรือจะเห็นดวยตามกรรมาธิการเสียงขางนอย 
ที่สงวนคําแปรญัตติ หรือตามที่เพื่อนสมาชิกไดสงวนคําแปรญัตติไวนะครับ กอนลงมติ  
ผมขออนุญาตตรวจสอบองคประชุมโดยการใหทานทั้งหลายไดแสดงตนกอน กรุณาเสียบ
บัตรแสดงตนดวย ถาพรอมแลวจะไดใหทานไดแสดงตน เพราะองคประชุมมีความสําคัญ 
และขอความกรุณาทานสมาชิก วันนี้คงจําเปนตองดึกดื่นหนอยนะครับ คงตองพรอมที่จะ 
 



 ๓๑๑ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ           ณัฐชนก ๑๓๗/๒ 
 
ลงมติ องคประชุมเราตองไมนอยกวา ๒๓๕ เสียงครับ พรอมหรือยังครับ ถาพรอมแลว  
ขอความกรุณาทานกดแสดงตนดวยครับ เชิญครับทาน 
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตน) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ขอยุติการแสดงตนนะครับ ขอผลรวมคะแนนการแสดงตนดวยครับ มีผูอยูในหองประชุม 
ที่ไดแสดงตน ๓๑๓ ทานนะครับ ก็ถือวาครบองคประชุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๑๒ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ           ณัฐชนก ๑๓๗/๓ 
 
  นายสามารถ แกวมีชัย  (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)    :   
ตอไปนี้ผมขอถามมติในที่ประชุมนะครับ ทานผูใดเห็นดวยกับคณะกรรมาธิการที่ได 
แกไขไวตามรางของกรรมาธิการ โปรดกดปุม เห็นดวย ผูใดเห็นดวยกับกรรมาธิการ 
เสียงขางนอยที่ขอสงวน หรือเห็นดวยกับผูแปรญัตติที่ขอสงวนคําแปรญัตติ โปรดกดปุม 
ไมเห็นดวย ผูใดงดออกเสียงก็กรุณากดปุม งดออกเสียง เชิญลงมติครับ 
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ขอปดการลงมติ ขอผลครับ ผลการลงมติในมาตรา ๔ จากผูเขาประชุมทั้งหมด ๓๑๘ ทาน
เห็นดวยตามที่กรรมาธิการไดแกไข ๒๒๓ ทาน ไมเห็นดวย ๙๕ ทาน งดออกเสียง ไมมี  
ไมลงคะแนนเสียง ไมมี เชิญครับ 
 

- ๑๓๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๑๓ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                  ศิริลักษณ ๑๓๘/๑ 
 
  นายนาราชา สุวิทย (สงขลา)  :  ทานประธานครับ พอดีบัตรหายครับ 
ผม นาราชา สุวิทย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสงขลา ไมเห็นดวยครับ  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ไมเห็นดวยเพิ่มมาอีก ๑ ทานนะครับ ขอผลอีกทีครับ ก็เปนไมเห็นดวย ๙๕ บวก ๑  
เปน ๙๖ ทาน ก็ถือวาที่ประชุมมีมติเห็นดวยที่จะใหเปนไปตามที่คณะกรรมาธิการ 
ไดแกไข มาตรา ๔ มานะครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๑๔ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              ศิ ริลักษณ  ๑๓๘ /๒ 
 
  ตอไปจะเปนการพิจารณาใน  มาตรา  ๕ ครับ สํานักนายกรัฐมนตรี  
มีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  
ขอเชิญทานผูแปรญัตติ และผูที่สงวนไวนะครับ เชิญทานเจือครับ 
  นายเจือ ราชสีห (สงขลา)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่ครับ กระผม 
เจือ ราชสีห สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากจังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปตย มาตรา ๕ 
สํานักนายกรัฐมนตรี กระผมไดปรับลดไว ๑๕ เปอรเซ็นตครับทานประธาน จากที่ตั้งไว 
๒๕,๐๐๐ กวาลานบาท สํานักนายกรัฐมนตรีผมมีอยู ๒ ประเด็น ประเด็นแรกอยากเรียน
กับทานประธานวาสํานักนายกรัฐมนตรีนั้น นายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช เปนผูบังคับบัญชา
ตัดไว ๑๕ เปอรเซ็นต ตอนนี้คิดวาทานนายกรัฐมนตรีไมมีความชอบธรรมที่จะนําเงิน
งบประมาณไปบริหารประเทศแลว นายกออกคําสั่ง สั่งการอะไร ขาดความเชื่อถือมาก 
นายกไดออกพระราชกําหนดการบริหารสถานการณฉุกเฉินเหมือนเปนการจงใจสราง
สถานการณขึ้นมาครับ ผมฟงวิทยุแหงประเทศไทยเมื่อเชา วันที่ ๒ ตอน ๗ โมงเชา
รายงานขาวบอกวาตอนที่ม็อบมาชนม็อบ ตํารวจไมมีเลยครับ วิทยุแหงประเทศไทยนั้น
เปนของหนวยงานราชการเปนผูบอกนะครับทาน ไมมีตํารวจอยูเลย แลวก็เกิดมีการ
ประกาศพระราชกําหนดสถานการณฉุกเฉินขึ้นมา ขณะนี้เมื่อประกาศไปแลวไมมีผูปฏิบัติ
สนองนโยบายนายกรัฐมนตรีครับ ผบ.ทบ. ทานบอกวาเรื่องนี้ตองใหทางสภานิติบัญญัติ
เปนผูแกปญหา 
  (นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญครับ 
  นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
ผม พิเชษฐ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเชียงราย บรรยากาศกําลังดี 
มันไมใชเวทีที่จะมาไมไววางใจหรือวาพูดนอกประเด็นนะครับ ผมประทวงทานผูอภิปราย
ในขอ ๖๑ ขอใหเขาประเด็นดวยครับ ขอบคุณครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ผมขอวินิจฉัยครับ ทานผูอภิปรายครับ ขอความกรุณาใหตรงประเด็นเลยวาที่ทาน 



 ๓๑๕ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              ศิ ริลักษณ  ๑๓๘ /๓ 
 
ไดแปรญัตติและสงวนไวที่จะปรับลด ทานปรับลดดวยเหตุอะไรบาง ซึ่งจริง ๆ แลว 
ตอนทานแปรญัตติไว เหตุการณตาง ๆ เหลานี้ก็ยังไมเกิดนะครับ ขอความกรุณาทาน 
จะไดราบร่ืนนะครับ เชิญครับ 
  นายเจือ  ราชสีห  (สงขลา )   :  ผมกําลั งอธิบายเรื่ องการปรับลด  
๑๕ เปอรเซ็นตครับ เพราะวาผมบอกวาทานนายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผนดินไมได
แลวครับทาน ใจเย็น ๆ นิดหนึ่งนะครับ เพราะวากวาจะโนมนาวใหเพื่อนสมาชิก 
ไดเห็นดวยในสิ่งที่ผมไดปรับลดงบประมาณตองขออนุญาตอธิบายเหตุผลหนอยครับ ----- 
 

- ๑๓๙/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๑๖ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ             ศิริลักษณ(๒) ๑๓๙/๑ 
 
ทานประธานทราบไหมครับ ผลจากการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฉบับนี้ไมมีใครเชื่อถือ  
แตว าสิ่ งที่ ทํ า ไดอยาง เดียว  ทานครับ  โรง เรียนในกรุ ง เทพมหานคร  ในสั งกัด
กรุงเทพมหานครกับสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเทานั้นที่หยุดโรงเรียน ผมก็เลยบอกวา 
ถาผมเพิ่มงบประมาณได นาจะเอางบสวนนี้ไปใหกับทางโรงเรียนเพื่อสอนพิเศษใหกับ
นักเรียนยังดีกวา นั่นคือผลพวงที่มีปญหาครับ ทานครับ ตองยอมรับในความเปนจริง 
สถานีโทรทัศนซีเอ็นเอ็นไปรายงานขาวทั่วโลกบอกวาตางประเทศไมไดมาบานเรา
เพราะวากลัวครับ มีความเสียหายมาก ตองเรียนกับทานประธานไปถึงทานนายกรัฐมนตรี
วาความเสียหายครั้ งนี้ ใครจะรับผิดชอบใหได  ผมเองก็ เลยไม ไววางใจนะครับ  
ในงบประมาณนี้ก็ตองปรับลด นั่นคือประเด็นที่ ๑ ครับที่จะตองเรียนตอทานประธาน 
  ประเด็นที่  ๒  ก็คือวาในหนวยงานสํานักนายกรัฐมนตรี  มีสํ านัก
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือสภาพัฒนอยูครับ สภาพัฒน 
เมื่อกอน สมัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท เปนนายกรัฐมนตรีก็ดี สมัยทานชวน หลีกภัย 
เปนนายกรัฐมนตรีก็ดี สภาพัฒนฯ ไดวางแนวทางในการพัฒนาประเทศไวอยางยั่งยืน  
ไวอยางดีมากครับ แตมาระยะหลัง ๆ ตั้งแตป ๒๕๔๔ เปนตนมา สภาพัฒนฯ กมหนา 
กมตารับใชนักการเมืองที่ตั้งใจจะทุจริตกันอยางเอาจริงเอาจังมาก เหตุผลที่ผมพูดอยางนี้
ทานประธานครับ โครงการรถเมล ๖,๐๐๐ คัน ซึ่งสภาพัฒนฯ ไดใหความเห็น ไดเห็นดวย
โครงการนี้มาตลอด  ผมไมแนใจวาคณะกรรมาธิการไดถามสภาพัฒนแคไหนวา 
คุณพิจารณาเรื่องนี้มาไดอยางไร คนที่บานผมเขารูวาราคารถเมลนี้ ๔ ลานบาท  
ถาซื้อขาดนะครับ แตพอเชา ๑๐ ป ราคา ๑๘ ลานบาท  เขาบอกวาเขาไมตองเรียนถึง
เมืองนอก เขาบวกเลขถูก สภาพัฒนฯ ใหความเห็นมาไดอยางไร กรรมาธิการไดถาม 
เ ร่ืองนี้หรือเปลาโชคดีมาก ๆ นะครับ โครงการนี้ทาน พลตรี สนั่น ขจรประศาสน  
รองนายกรัฐมนตรีไดไปดูแล ไดไปตรวจสอบ ไดตัดจํานวนรถเมลลงมาเหลือ ๔,๐๐๐ คัน 
ประหยัดงบไป ๔๙,๐๐๐ ลานบาท จากโครงการเดิม ๖,๐๐๐ คัน  ๑๑๐,๐๐๐ ลานบาท 
นั่นคือหนวยงานสภาพัฒนฯ ที่ ไดใหความเห็นชอบ แตวาพอตอนรองนายกรัฐมนตรี 
มาพิจารณาไมกี่วัน เห็นถึงความประหยัดได แลวสภาพัฒนไปทําอะไรอยู อันนี้กรรมาธิการ
ไดถามหรือเปลาครับ แลวเงินที่จะลงทุน ๖๐,๐๐๐ กวาลานบาท  ผมไมแนใจวาจะเอาเงิน 



 ๓๑๗ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ศิริลักษณ(๒) ๑๓๙/๒ 
 
สวนไหนมาลงทุน ขสมก. ตอนที่ไปชี้แจงกับผมในฐานะกรรมาธิการคมนาคมเราไดถาม
วาเงินที่เปนหนี้อยูตอนนี้ ขสมก. เปนหนี้อยู ๗๐,๐๐๐ กวาลานบาท จะทําอยางไร  
ทานผูอํานวยการบอกพวกเราวาจะตองใชภาษีอากรของพี่นองประชาชนมาเพื่อชําระหนี้ 
อันนี้ก็เหมือนกันครับ พวกผมตองเรียนเตือนกรรมาธิการไวกอน เพราะวากรรมาธิการ
งบประมาณพวกผมยกมือใหไป ไดถามไหมครับ ไดถามสภาพัฒนฯ ไหมครับวา 
ถาโครงการนี้ ๑๐ ป ถามีปญหาขาดทุนขึ้นมาจะเอาเงินสวนไหนมาชดใช ผมวาไมพน
ภาษีอากรของพี่ นองประชาชนนั้ นอีก  ผมคิดว า เรื่ องนี้ เ ราตอง เรียนกันใหชัด  
เมื่อเชาทาน ส.ส. เชน เทือกสุบรรณ ไดถามสํานักงบประมาณวาตอนนี้เชารถ ๓ ป  
ผิดกฎหมายไหม พอมาดูโครงการนี้ครับ ๑๐ ป สํานักงบงบประมาณไดใหขอสังเกต 
เ ร่ืองนี้ ไวบางแคไหน  อันนี้ตองเรียนถามเพราะวาเปนเรื่องที่สุมเสี่ยงมากครับ  
พรรคประชาธิปตยเราไดติดตามเรื่องนี้มาตั้งแตตน พรรคประชาธิปตยไดเปดอภิปราย 
ไมไววางใจในโครงการนี้ครับ ทานประธานครับ โดยทานถาวร เสนเนียม เราถือวา 
เร่ืองนี้เปนเรื่องสําคัญมาก เปนเรื่องใหญมากครับ ----------------------------------------------- 
 

- ๑๔๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๑๘ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                             นภัสสร ๑๔๐/๑ 
 
แตวาสภาพัฒนฯ ซึ่งมีหนาที่ในการที่จะกลั่นกรอง ในการที่จะทํางานแทนพวกเรา ทานได
ทําหนาที่แคไหน จริง ๆ แลวถาสภาพัฒนฯ ทํางานดีพวกผมไมตองมาเหนื่อย ไมตองมา
ตรวจสอบถึงขนาดนี้หรอกครับ อันนี้ก็ตองฝากทานกรรมาธิการไวดวยวาวันนั้นตอนที่ 
มาชี้แจง ทานไดถามไวแคไหน เราก็ถามวารถเมล ๖,๐๐๐ คันนี่คุณคิดมาไดอยางไร  
เขาบอกวา เพราะวามาจากการปรับปรุงเสนทาง ๑๔๕ เสนทาง ๑๔๕ เสนทางเอาขอมูล
มาเมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๖ ปรากฏวาป พ.ศ. ๒๕๔๙ ตอนนายกรัฐมนตรีทักษิณนี่ครับ จะทํา
รถเมลแค ๒,๐๐๐ คัน ตอน พลเอก สุรยุทธ จะบอกวาเอาของเกามาปรับปรุง พอมาปนี้ครับ
เพิ่มเปน ๖,๐๐๐ คัน แตวาปรับปรุงเสนทางนั้น ๑๔๕ เสนทาง เอาขอมูลมาเมื่อป  
พ.ศ. ๒๕๓๖ สิ่งที่สุมเสี่ยงมาก ๆ ขอมูลบอกวาเราจะมีผูโดยสารวันหนึ่ง ๒ ลานคน ซึ่งไม
มีตัวเลขรองรับหรอกครับ ปญหาจราจรในกรุงเทพมหานครที่พวกเราไดเตือนเอาไววา 
เปนเรื่องใหญมาก เร่ืองเหลานี้ครับ ทางกรรมาธิการงบประมาณตองถามจากสภาพัฒนฯ
วาคุณไดดูโครงการนี้ดีแลวหรือยัง เงินงบประมาณ เม็ดเงินมีความสําคัญมากครับ  
ผมเลยตองฝากเรียนกับทางกรรมาธิการงบประมาณใหชวยตรวจสอบ เพราะวาหลังจากนี้
เมื่อผานคณะรัฐมนตรีไปแลวสภาพัฒนฯ ตองไปติดตามการทําทีโออาร (TOR) การทํา
โครงการตองเขาไปติดตามผลหลังจากนี้นะครับเพื่อใหพวกเราไดประหยัดงบประมาณ 
ใหมากกวานี้อีก ผมอยากจะเรียนฝากวาโครงการนี้ยังไมเรียบรอยนะครับ ตองตามตอ 
และพวกผมพรรคประชาธิปตยและพวกผมเองก็ตองตามตอวาโครงการนี้ แลวผลที่สุด 
จะเปนประโยชนจริง ๆ กับพี่นองประชาชน หรือวาจะมีเงินตกหลนที่เขานินทากันไววา
เกือบหมื่นลานบาท เพื่อจะไปตั้งพรรคการเมืองจริงหรือไม ขอขอบคุณทานประธานครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญทานนริศ ขํานุรักษ ครับ 
  นายนริศ ขํานุรักษ (พัทลุง)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม นริศ ขํานุรักษ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปตย ผมไดขอแปรญัตติปรับลด
งบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน สํานักนายกรัฐมนตรีไว 
๕ เปอรเซ็นต ทั้ง ๆ ที่คณะกรรมาธิการไดปรับลดลงไปแลวสวนหนึ่ง เหตุที่กระผมขอ 
ปรับลดลงจากงบประมาณที่คณะกรรมาธิการไดปรับลดลงแลวนั้น เหตุเพราะวา 



 ๓๑๙ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                             นภัสสร ๑๔๐/๒ 
 
งบประมาณเปนเครื่องมือที่จะใชแกไขปญหาและพัฒนาประเทศชาติและประชาชน 
เหตุเพราะวาขาราชการเปนเครื่องมือที่สําคัญในการใชงบประมาณที่จะแกไขปญหาและ
พัฒนาประเทศชาติและประชาชน และ ก.พ. หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนเปนหลักของขาราชการ และเปนหลักในการใชงบประมาณนะครับ เหตุที่กระผม
เรียนวา ก.พ. เปนหลัก และจําเปนจะตองปรับลด เพราะวาบทบาทในระยะเวลาที่ผานมา
ของสํานักงาน ก.พ. ๑. ก.พ. ไมทําหนาที่ปกปองคนดี ออนแอเกินไปครับ สําหรับ
ขาราชการในยุคแบบนี้ ยุคปจจุบันนี้ ถา ก.พ. ไมเขมแข็ง ก็ถูกฝายการเมือง ก็ถูกฝายที่มี
อิทธิพล ก็ถูกฝายที่เปนฝายที่แสวงหาผลประโยชนเขาไปแทรกแซงได ยกตัวอยาง  
คนดีหลายคน ที่ถูกกระทบจากการไมเขมแข็งของ ก.พ.  เมื่อไมกี่วันที่ผานมาทานประธาน
คงจําได อธิบดีกรมสนธิสัญญา ปลัดกระทรวงรอนหนังสือภายในกระทรวง บอกวา 
เปนคนดี แตถูกยาย เหตุที่ถูกยาย เพราะวามีผูมีอิทธิพลคนหนึ่งขอเอกสารเรื่องทุจริต 
ในบางเรื่อง และทานไมให --------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๔๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๒๐ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            สาริศา ๑๔๑/๑ 
 
อธิบดีคนดังกลาวเปนคนทําเรื่องเกี่ยวกับเขาพระวิหาร เปนผูเชี่ยวชาญในการเจรจามา
ตั้งแตตน แตถูกยาย เพราะไมใหความรวมมือกับกลุมผลประโยชนกับผู มีอิทธิพล  
ถูกยายไป แลวยายคนอื่นมาแทน ทําใหกรณีเขาพระวิหารเปนปญหา เราไมแนใจวา
ปญหานั้นจะแกคืนไดอยางไร แตวาเปนเพราะวา ก.พ. ไมสามารถปกปองคนดีได ขณะนี้
ไดกลับมาอยูที่เดิมแลวนะครับ มีการแกไขใหกลับมาอยูที่เดิมแลว นี่คือพิสูจนไดวา 
ในวันที่เขาถูกยายไป ก.พ. ไมไดปกปองเลย นี่คนที่ ๑ แลวก็เมื่อวาน ทานประธานครับ  
มีขาวหนังสือพิมพ นี่เว็บไซตมติชนครับ สมัครพิลึก เดงปลัดมหาดไทยกอนฉีกทิ้ง มีขาววา
ยายนายพงศโพยม มีเลขคําสั่งเรียบรอย คําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๙๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒
ใหนายพงศโพยม วาศภูติ ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่จะเกษียณในวันที่ ๓๐ ยายไปปฏิบัติ
ราชการที่สํานักนายกรัฐมนตรี และก็ตอมายกเลิกคําสั่ง โดยมีเหตุผลวาสั่งอะไรไมทํา 
หนําซ้ํายังทวงขอเสนอใหยึดทีวีชองหนึ่ง และก็ยังไมยาย เพียงแตวาตั้งแตเชาที่มีคําสั่งยาย
จนฉีกคําสั่งทิ้ง ก.พ. อยูไหนครับ ไมปกปองขาราชการ ที่จริงบทบาทเหลานี้ตองเปน
บทบาทของ ก.พ. แลวก็หากวันนี้ขาวลือวารัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ลาออก หากขาวลือนี้เปนจริงนะครับ  ๑. ในเหตุผลนั้นก็คือมีการแทรกแซงการโยกยาย
แตงตั้งในกระทรวงการตางประเทศดวย รัฐมนตรีออกมาปกปองเรื่องนี้ นี่บทบาท ก.พ.  
ไมมีเลยในการปกปองคนดี  ๒. ก.พ. ไมกลาลงโทษคนชั่ว หลายเรื่องคนชั่วมีผลสอบสวน
แลว ก.พ. ไมกลาลงโทษ ยกตัวอยางเรื่องหนึ่ง อนุ ก.พ. ใหขาราชการกระทําผิดรายแรง
คนหนึ่งไลออก แตวา ก.พ. ใหญไมกลา ไมกลาแมมารวมประชุม องคประชุม ก.พ.  
มี ๒๐ กวาคน มาประชุมเพียง ๑๐ กวาคน แลวลงมติ ๗ ตอ ๔ และก็ไมกลาไลออก  
เพียงใหออก แลวขาราชการคนนั้นก็ใหออก และก็ออกจากขาราชการไป มีคํารํ่าลือกันวา
ถูกแทรกแซงจากฝายการเมือง ผมเชื่อครึ่งไมเชื่อครึ่ง แตวาหลังจากขาราชการคนนี้ 
ใหออกไปแลวกลับมาเปนที่ปรึกษาของรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ แลวกลับมาเปนที่ปรึกษา
ของคณะทํางานในคณะรัฐบาลนี้หลายคน ผมจึงเชื่อเปนอื่นไมไดวามีคนเขาไปแทรกแซง 
การทํางานของ  ก.พ . แตวาผมไมโทษใคร  ผมโทษ  ก.พ . วาไมกลาลงโทษคนชั่ว  
แลวออนแอเกินไปที่จะปกปองคนดี  ๓. ก.พ. ไมทําใหขาราชการและระบบการทํางานของ 
ขาราชการในประเทศไทยทันสมัยขึ้น เปรียบเทียบระหวางขาราชการกับภาคเอกชน 



 ๓๒๑ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            สาริศา ๑๔๑/๒ 
 
เปรียบเทียบขาราชการประเทศตอประเทศ เอาเปนวาเวียดนามแลวกัน เรายังลาหลังกวา 
ก.พ. ควรเขาไปมีบทบาทในการทําใหหนวยงานราชการทันสมัยขึ้นนะครับ เพื่อที่จะ
พัฒนาเพื่อที่จะแกไขปญหาบานเมืองใหไดมากกวานี้  ๔. ระบบบรรจุ ระบบโยกยาย
แตงตั้งยังไมสามารถแกไขปญหาการซื้อขายตําแหนงเรียกรับเงินได บางคนโตครับ  
บอกวาไม มีซื้อขายตําแหนงขาราชการ  มีแตให เชา  เมื่อขาราชการซื้อตําแหนง  
เมื่อขาราชการบรรจุ จายเงินและบรรจุได เมื่อขาราชการซื้อตําแหนงและเติบโตได  
คนเหลานี้ไปแสวงหาผลประโยชนเมื่อไดอํานาจแลวธรรมชาติก็คือไปหาเงิน เมื่อไดเงิน
แลวก็มาซื้ออํานาจอีกครั้งหนึ่งเปนวัฏจักรที่เลวรายอยูในระบบราชการไทย ก.พ. ไมเขาไป
มีบทบาทสําคัญในการที่จะทําใหสิ่งเหลานี้หยุดยั้งลง ถาในระบบขาราชการการบรรจุ
แตงตั้ง การโยกยายแตงตั้งยังไมสามารถหยุดยั้ง ------------------------------------------------- 
 

- ๑๔๒/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๒๒ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       สุทธิกานต ๑๔๒/๑ 
 
ถาในระบบขาราชการ การบรรจุแตงตั้ง การโยกยายแตงตั้ง ยังไมสามารถหยุดยั้ง 
เร่ืองผลประโยชนได ไมมีวันที่ขาราชการจะไดรับการพัฒนา ไมมีวันที่ประเทศไทย 
จะเติบโตได นี่เปนเรื่องที่ ๔ นะครับ 
  เรื่องที่ ๕ บทบาทของ ก.พ. ตอการสงเสริมพัฒนาขาราชการ โดยเฉพาะ
ทุนไปเรียนตางประเทศนี้บทบาทนอยลงทุกขณะ เดิมเมื่อ ๒๐ ป ๓๐ ปที่แลว ก.พ.  
มีบทบาทใหคนไปเรียนหนังสือเพิ่มเติมความรู เพื่อมาพัฒนาประเทศชาติบานเมือง  
แตวันนี้ไมมีครับ นอยมาก นักเรียนที่ไปจบเมืองนอกนี้ไมเคยเจอ ก.พ. เลยนะครับ  
กลับมาแลวก็ทําหนาที่ในประเทศไป โดยไมไดรับความชวยเหลือจาก ก.พ. จึงไมมี 
ความผูกพันกับระบบราชการสําหรับขาราชการในยุคปจจุบัน  
  สุดทายผมคิดวาจนถึงขณะนี้ขาราชการไดสูญเสียจากการทํางานที่ 
ไมเขมแข็งของ ก.พ. ไมวาจะเปนการปกปองคนดี ไมวาจะเปนการไมกลาลงโทษคนชั่ว  
ไมวาจะเปนการปลอยใหมีคนเขาไปแทรกแซงระบบราชการ ทําใหขาราชการไดสูญเสีย
ศักดิ์ศรีลงไปเปนอยางมากนะครับ ไมเปนขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
เปนรัฐบาลของพรรคการเมือง ดีที่สุดแลวเปนขาราชการของรัฐบาล แตเปาหมายจริง ๆ 
ตองเปนขาราชการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แลวก็จะทํางานใหกับพี่นอง
ประชาชนได เพราะขาราชการทุกวันนี้ภักดีและศิโรราบกับฝายการเมือง ไมยอมที่จะ 
ตอสูเพื่อปกปองคนดี และไมกลาที่จะทําลายคนชั่ว ผมจึงขออนุญาตทานประธาน 
และกรรมาธิการที่จะขอตัดปรับลดงบประมาณในสวนของสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีลงจํานวน ๕ เปอรเซ็นต กราบขอบคุณ 
ทานประธานครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานตอไปครับ เชิญทานเจะอามิง โตะตาหยง ครับ 
  นายเจะอามิง โตะตาหยง (นราธิวาส)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม  
เจะอามิง โตะตาหยง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาธิปตย 
กระผมไดใหความสนใจในการที่จะดูงบประมาณของสํานักนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะ 
ในปนี้สํานักนายกรัฐมนตรีไดเพิ่มงบประมาณจากปที่แลวถึง ๑,๒๐๐ ลานกวาบาท 



 ๓๒๓ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       สุทธิกานต ๑๔๒/๒ 
 
ทานประธานครับ ที่ผมจําเปนที่จะตองใหความดูแลเปนพิเศษ วาดวยงบประมาณของ
สํานักนายกรัฐมนตรี และผมไดขอปรับลดไป ๑๐ เปอรเซ็นต ผมมีเหตุผลประกอบครับ
ทานประธาน พอผมดูในรายละเอียดของสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ผมใหความสนใจ 
มากที่สุดก็คือกับการแกไขปญหาความไมสงบจังหวัดชายแดนภาคใต วาดวยการจัดสรร
งบประมาณ ณ วันนี้ ในปนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคืองบประมาณถาเราจะมองดูวาการแกไข
ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตถาจะดูแลวในงบประมาณจะมุงสูจังหวัดชายแดนภาคใต
มากที่สุด แตเมื่อผมกลับไปดูในเนื้องานเกือบทุกกระทรวง กรม กอง กลับไปดูวา 
ในเนื้องานจริง ๆ ของสํานักงานที่ไดของบประมาณอยางสภาผูแทนราษฎรนั้นไมมีเนื้อ
งานเลยครับ เนื้องานกับตัวเงินนี้ไมคุมกัน โดยเฉพาะสํานักนายกรัฐมนตรีที่ผมเปนหวง
มากที่สุด  เพราะเทาที่ผมรูมา  ผมไดตรวจสอบงบประมาณผมไลหลังกลับไป  
ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ ก็ไดมีการจัดสรรงบประมาณ ๗,๕๐๐ ลานบาท ไวในงบกลาง 
และมีการเบิกไมหมดดวยครับทานประธาน มาในปนี้ ป ๒๕๕๒ รัฐบาลก็ไดจัดอีก 
๗,๕๐๐ ลานบาท ไวที่สํานักนายกรัฐมนตรี ทานประธานครับ ผมขออนุญาตเรียนอยางนี้
ครับวา การติดตามงบประมาณ พวกผมในฐานะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งอยูใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตตองติดตามอยางใกลชิด ผมไมทราบวาทางกรรมาธิการ 
ไดสอบถามในที่ประชุมของกรรมาธิการไวหรือไมวา --------------------------------------------- 
 

- ๑๔๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๒๔ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          นภา ๑๔๓/๑ 
 
งบประมาณที่สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ไดจัดไวในงบกลางและสํานักนายกรัฐมนตรี  
ในป ๒๕๕๑ มีงบเหลือจายถึง ๑,๕๐๐ ลานบาท ผมถามวามีความจําเปนอะไรปนี้ถึงได
ตั้งไวอีกถึง ๗,๕๐๐ ลานบาท ในขณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต หนวยงาน
ซึ่งมีความรับผิดชอบกับความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต เขาขาดแคลน ขาดแคลน
ทั้งเครื่องมือเครื่องใช แตสํานักงบประมาณไมไดจัดใหเขาเลย ผมขออนุญาตเรียนผานไป
ทางกรรมาธิการ ทานไดกรุณาสอบถามสํานักงบประมาณหรือไมครับ อยางเชนรถกวาดตะปู
เรือใบ ซึ่งมีความจําเปนที่จะตองไปดูแลในจังหวัดชายแดนภาคใต ในขณะที่ เกิด
เหตุการณความไมสงบ แตละคร้ังจะมีการโปรยตะปูเรือใบกันเยอะแยะ แตวารถกวาด
ตะปูเรือใบ ทานไมเคยจัดสรรงบประมาณจากสํานักนายกรัฐมนตรีไปเลย เครื่องกูวัตถุ
ระเบิดที่จะใหกับกําลังพลที่ไปดูแลในจังหวัดชายแดนภาคใต ผมถามวาทางกรรมาธิการ
ไดใหความสําคัญเรื่องนี้ไหม แลวเงินที่เหลือไว ๑,๕๐๐ ลานบาท ไวทําอะไร ไวให 
สํานักนายกรัฐมนตรีไวแทะเล็มเลนไวอยางนั้นหรือครับ ทางกรรมาธิการไดกรุณา
สอบถามไหมครับ กรุณาชี้แจงใหพวกผมไดสบายใจหนอย ที่ผมตองตัดงบปรับลดลงไป 
ก็ดวยเหตุผลนี้ครับ สิ่งที่ดี ๆ สิ่งที่สําคัญ ๆ นี่ หนวยงานของรัฐไมไดไปดูแลเลย ทานทราบ
ไหมครับวาในจังหวัดชายแดนภาคใตที่ขาดเครื่องไมเครื่องมือที่จะตองแกไขปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใตอยางเครื่องฟโด เพื่อตรวจแยกสารปนเปอนตามวัตถุพยานที่เจาหนาที่ 
ยึดไดในที่เกิดเหตุ ทานเคยใหความสําคัญไหมครับ ทางกรรมาธิการไดเคยใหความสําคัญ
ไหมครับ หนวยงานที่รับผิดชอบไดเคยใหความสําคัญไหมครับ เงินมีไมใชเงินไมมี เงินมี
แลวไมจัดใหเขา ผมวาจะมีงบประมาณไวทําไม ปนี้จัดไวทําไม ที่จริงนาจะตัดใหหมดเลย  
ทานประธานครับ ความสําคัญในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ณ วันนี้  
ถาดูงบประมาณแลวเกือบทุกหนวยงานมุงไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต ถาดูแลว 
จังหวัดชายแดนภาคใตไดเงินเยอะจริง ๆ แตงบเยอะจริง ๆ ถาไลไปดูตามกระทรวง  
กรม กอง กลับไปเปนงบของบุคลากรมากกวาการพัฒนา งบมากกวางบลงทุนครับ 
ทานประธานครับ นี่คือสิ่งที่พวกผมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมสบายใจ วาสํานัก
งบประมาณตองไปดูแลหนอย ตองไปดูแลแลวไมใชดูแลธรรมดา ตองดูแลเปนกรณีพิเศษ  
สํานักงบประมาณชวยตอบผมหนอยครับ วาเงิน ๑,๕๐๐ ลานบาท ที่ตั้งไวจะทําอะไร จัดสรร 



 ๓๒๕ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          นภา ๑๔๓/๒ 
 
ให เขาได ไหม  ไม ใช รู จั กแตตั้ ง  ตั้ ง งบประมาณแล วใช ไม เปนตั้ ง ไวทํ า ไมครับ  
ทานประธานที่เคารพครับ แมกระทั่งเสื้อกันกระสุนยังจัดใหกับหนวยกองกําลังซึ่งอยูใน
พื้นที่ไมได ผมถามวาของบจากสภาไปไวทําอะไร ผมไดไปเยี่ยมเยียนในพื้นที่ในฐานะที่
เปนประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแหงรัฐ ทานเชื่อไหมวาหนวยที่ไปกอบกูระเบิด  
ซึ่งเมื่อมีเหตุที่ตองแจงวามีการวางระเบิดขึ้น หนวยกองกําลังที่ไปนี้ไมมีเครื่องกันกระสุน  
เครื่องปองกันตัวเลยครับ ทานไมเห็นใจคนเหลานั้นเลยหรือครับ หรือวามีแตใสตัวเลข  
คิดแตเพียงอยางเดียวคิดเปนอยางเดียวคือใสตัวเลขใชไหมครับสํานักงบประมาณครับ 
ผมฝากผานไปทางทานประธานผานไปถึงทางกรรมาธิการ โดยเฉพาะสํานักงบประมาณ 
ชวยตอบใหผมไดสบายใจหนอย ตอบใหสมาชิกในสภาผูแทนราษฎรเขาไดสบายใจ 
หนอยไดไหมครับ -------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๔๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๒๖ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      จิตตานันท ๑๔๔/๑ 
 
ทานประธานที่เคารพครับ ทานเคยฟงไหมครับวาในสถานการณจังหวัดชายแดนภาคใต
บางครั้งจะมีการวางระเบิดการจุดชนวนวัตถุระเบิด แตถามวารัฐบาลเม่ือของบ 
จากสภาไปแลว  สภาอนุมัติไปแลวมีไหมที่คิดจะไปซื้อเครื่องตัดสัญญาณมือถือ 
หรือสัญญาณรีโมท (Remote) ใหกับหนวยงานในพื้นที่ไหมครับ ผูคนซึ่งเปนเจาหนาที่ 
เสียชีวิตกันมากมายเกิดจากการวางระเบิดโดยการใชรีโมท ใชโทรศัพทมือถือ แตถามวา 
รัฐมีเงินแลวไมจัดให เอาละวันนี้ไมเปนไรเพราะวาคนที่นั่งอยูขางบนไมไดมีญาติพี่นอง 
อยูทางใตไมไดไปเสียชีวิตกับเขาดวยใชไหมถึงไมเดือดรอน อยางนี้ครับที่พวกผม 
ในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งอยูชายแดนภาคใตไมสบายใจ อยางนี้เขาเรียกวา 
เอางบนี้ไปหลอก สถานการณจังหวัดชายแดนภาคใตเปนเหยื่อ คนภาคใตเปนเหยื่อ  
เหยื่อทั้งสถานการณ เหยื่อทั้งงบประมาณของรัฐบาลภายใตการนําของคุณสมัคร  
สุนทรเวช ดวยครับ ขอบคุณครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญทานสาทิตย วงศหนองเตย ครับ 
  นายสาทิตย วงศหนองเตย  (ตรัง)  :  ทานประธานครับ ผมสาทิตย  
วงศหนองเตย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย ผมไดเสนอแปรญัตติ
ใหมีการปรับลดงบประมาณในสวนของ มาตรา ๕ สํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งความจริงก็มี
หลายหนวยงานลงจํานวน ๘ เปอรเซ็นต แตวาที่ผมสนใจมากเปนพิเศษนั้น ก็คือ
งบประมาณในสวนของกรมประชาสัมพันธครับ กรมประชาสัมพันธเปนหนวยงานหนึ่ง 
ที่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งงบประมาณไวในป ๒๕๕๒  ๑,๕๑๕ ลานบาทเศษ มีการ
ปรับลด โดยคณะกรรมาธิการไปแลว ๒๘ ลานบาทเศษ ผมมีความเห็นวาการปรับลดของ
คณะกรรมาธิการนั้นปรับลดในจํานวนที่นอยเกินไป และไมสอดคลองกับปญหารวมถึง
ทิศทางที่ควรจะเปนการพัฒนากรมประชาสัมพันธในอนาคต ผมตองเรียนทานประธานวา
การอภิปรายของผมนั้นไมไดเปนการอคติกับกรมประชาสัมพันธแตประการใด ผมเขาใจ
วามีขาราชการ มีนักสื่อสารมวลชนที่เปนนักวิชาชีพอยูในกรมประชาสัมพันธจํานวนหลายคน
ดวยกัน ซึ่งเปนขาราชการที่มีความตั้งใจในการทําหนาที่ในวิชาชีพของตัวเองอยางดียิ่ง 
แตหลายปที่ผานมาฐานะการทํางาน จุดยืนของกรมประชาสัมพันธได เปลี่ยนแปลงไป 



 ๓๒๗ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      จิตตานันท ๑๔๔/๒ 
 
ไมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน ทั้งยังมีชองทางที่เอื้อใหฝายการเมือง
เขามามีบทบาทในการแทรกแซงชี้นํา จนกระทั่งกรมประชาสัมพันธสูญเสียฐานะ 
ความเปนกลางในฐานะที่เปนสื่อของรัฐไปอยางคอนขางจะสิ้นเชิง ในบางครั้งบางคราว 
ที่มีฝายการเมืองที่มีความเขาอกเขาใจในเรื่องภารกิจของกรมประชาสัมพันธ และการ
นําเสนอขาวสารใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎกระทรวง
ในการจัดตั้งกรมประชาสัมพันธ ไมเขาไปแทรกแซงสั่งการโยกยายขาราชการ แทรกแซง
เร่ืองของขาว ในระยะเวลานั้นกรมประชาสัมพันธก็สามารถจะปฏิบัติหนาที่ในการ 
นําเสนอขาวสารตอประชาชนไดอยางดี แตในหวงระยะเวลาเกือบ ๑๐ ปที่ผานมานี้  
กรมประชาสัมพันธซึ่งมีสถานีวิทยุโทรทัศน มีสํานักขาวที่มีประสิทธิภาพ มีอุปกรณ
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพจากการลงทุนโดยเงินภาษีอากรของพี่นองประชาชนจํานวน
มากนับเนื่องเปนเงินหลายหมื่นลานบาท รวมถึงมีสถานีวิทยุที่มีเครือขายครอบคลุม 
ทั่วทั้งประเทศทั้งที่ดําเนินการจัดการโดยกรมประชาสัมพันธเอง และที่มีสัมปทาน 
ใหกับหนวยงานอื่น ๆ รวมทั้งองคกรภาคเอกชนเขาไปเกี่ยวของดวย แตวาเกือบ ๑๐ ป 
ที่ผานนี้ทานประธานครับ ไดมีการเขาไปแทรกแซงสั่งการ การนําเสนอขาวตาง ๆ  
ของกรมประชาสัมพันธ ------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๔๕/๑ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๒๘ 
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จนกระทั่งกอใหเกิดขอวิพากษวิจารณอยางมากมายวากรมประชาสัมพันธนั้นถึงเวลา 
ที่จะตองมีการปรับเปลี่ยน งบประมาณที่มีการเสนอตั้งมาถึง ๑,๕๑๐ กวาลานบาทนั้น 
ที่ผมติดใจคงไมใชเปนงบประมาณที่เกี่ยวกับเงินเดือนบุคลากรแตประการใด แตเปน
งบประมาณที่เกี่ยวกับงบลงทุนครับ อยางนอยที่สุดในโครงการที่มีการเรียกวาเปนการไป
พัฒนาอุปกรณเครื่องสง รวมถึงมีการจัดซื้ออุปกรณการถายทอดการทําขาวทั้งหลาย 
และที่สําคัญคือโครงการจัดตั้งสํานักขาวแหงชาติของรัฐบาล  ซึ่งใชวงเงินทั้งสิ้น 
๕๐ ลานบาท สวนโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับเร่ืองของการพัฒนาเครือขายวิทยุและอุปกรณ
ทั้งหลายและโทรทัศนในสวนกรมประชาสัมพันธนั้นตั้งไวถึง ๗๙ ลานบาท ผมกราบเรียน
ทานประธานเรื่องนี้ก็เพราะวาผมเห็นวางบประมาณในสวนที่เปนงบลงทุนตาง ๆ เหลานี้
จําเปนตองปรับลดลงมากกวานี้อีก แตกรรมาธิการไมไดปรับลดลงเลยครับ ที่จําเปนตอง
ปรับลดลงก็เพราะวาการเขาไปแทรกแซงสั่งการของฝายการเมืองอันเนื่องมาจาก
โครงสรางของกรมประชาสัมพันธซึ่ ง เปนหนวยราชการและจําเปนตองขึ้นตรง 
ตอนักการเมืองซึ่งเปนรัฐมนตรีนั้น ทําใหความเปนสื่อสารมวลชนของรัฐสูญเสีย 
และเสียหายไปอยางสิ้นเชิง  โดยเฉพาะการนําเสนอขาวของสถานีวิทยุโทรทัศน 
แห งประ เทศไทย  ชอง  ๑๑  ซึ่ ง ขณะนี้ ถู ก เปลี่ ยนแปลงชื่ อ เ รี ยกว า เอ็นบีทีนั้ น 
มีความเปลี่ยนแปลงอยางนากลัวมากครับ สถานีโทรทัศนแหงนี้กอตั้งเมื่อป ๒๕๒๘ 
โดยความตั้งใจใหเปนวิทยุโทรทัศนแหงชาติ  หลายปตอมาสถานีโทรทัศนแหงนี้ 
เติบโตขึ้นในกฎกระทรวงซึ่งมีการแบงสวนราชการนั้นมีการเขียนวัตถุประสงคของ 
กรมประชาสัมพันธเอาไวขอหนึ่งซึ่งเปนขอวัตถุประสงคที่สําคัญ ในจํานวนทั้งสิ้นที่เขียน
วัตถุประสงคเอาไวถึง ๗ ขอนั้น ในขอหนึ่งมีการเขียนวา ดําเนินการประชาสัมพันธ
นโยบายและการดําเนินงานของรัฐบาลเพื่อสงเสริมความเขาใจอันดี ความมั่นคงของ
ประเทศ และเพื่อเสริมสรางภาพลักษณ ความสัมพันธอันดีกับตางประเทศ อีกขอหนึ่งระบุ
ถึงการสงเสริมเผยแพรขาวสารความรู เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีอยูขอหนึ่งครับที่ผมคิดวาสําคัญมากก็คือ  
ตองผลิต เผยแพร ใหบริการเอกสารและสื่อโสตทัศนศึกษา รวมทั้งจัดทําขอมูลสารสนเทศ 
ประสานความรวมมือดานประชาสัมพันธระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน  ประชาชน  



 ๓๒๙ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            เพทาย ๑๔๕/๒ 
 
และสื่อมวลชน การพูดถึงการสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางภาครัฐกับประชาชน  
และระหวางประชาชนตอประชาชน นี่เปนภารกิจที่สําคัญของกรมประชาสัมพันธ 
ซึ่งครอบคลุมถึงสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยดวยงบลงทุน ในป ๒๕๕๒ มีการ
เขียนถึงการพัฒนาระบบโครงขายทั้งหลายที่เปนอุปกรณที่เพิ่มเติมขึ้น และ ๒. พูดถึง 
การจัดตั้งสํานักขาวแหงชาติ สํานักขาวแหงชาติเทาที่ผมติดตามโครงการนี้เปนการลงทุน
จัดซื้อโครงขายเครือขายอุปกรณคอมพิวเตอรขนาดใหญเพื่อจัดเก็บขอมูลทั้งหลาย  
และมีการเชื่อมตอกันระหวางสถานีวิทยุทั้งหลาย สิ่งที่ผมกังวลเปนอยางนี้ครับ ในชวง
ระยะเวลาที่รัฐบาลนี้เขามาบริหารประเทศมีการปรับเปลี่ยนสถานีวิทยุโทรทัศนกลายเปน
เอ็นบีที แตที่นาตกใจก็คือมีการจัดจางบริษัทเอกชนเขามารับหนาที่ในการผลิตรายการ
โดยตรงและไดเวลาออกอากาศของสถานีไป โดยมีการจายสวนแบงสวนหนึ่งใหกับรัฐครับ 
แตเร่ืองนี้มีขอครหาชัดเจนวามีความไมชอบมาพากล มีความไมโปรงใส มีเร่ืองของการ
ทุจริตคอรรัปชั่นเกิดขึ้นเปนขอหา ถาทานประธานจําไดพวกเราลุกขึ้นอภิปรายในสภานี้ 
ก็ตั้งขอสังเกตเรื่องนี้ครับ แลวก็มีการยื่นถอดถอนรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
ในขณะนั้นคือ รัฐมนตรีจักรภพ เพ็ญแข ขอประทานโทษที่เอยนามทาน ในเนื้อความ 
ที่บรรยายเรื่องการถอดถอนนั้นพูดถึงการฝาฝนกฎหมาย พูดถึงการฝาฝนรัฐธรรมนูญ 
เร่ืองหนึ่งที่มีการบรรจุเอาไวก็คือสัญญาที่ไมโปรงใสในการจัดจางบริษัทเอกชนที่เขามา
ทํางาน  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๔๖/๑ 
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อีกสักครูจะมีเพื่อนสมาชิกไดอธิบายขยายความรายละเอียดและซักถามกรรมาธิการดวย 
แตผมเรียนทานประธานสั้น ๆ นะครับวา ขอสงสัย ขอกลาวหาเหลานี้ก็ถูกสงไปที่
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเชนเดียวกัน และขณะนี้ก็มีความคืบหนาไปมาก  
กรณีเร่ืองถอดถอนทางคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ไดเชิญพวกเราไปใหปากคําเรียบรอยแลว  
เร่ืองดังกลาวเปนเรื่องซึ่งนอกเหนือจากกรมประชาสัมพันธ สถานีวิทยุโทรทัศนถูกครหา
เร่ืองความเปนกลาง แลวยังมีเร่ืองการหาประโยชนของบริษัทเอกชนที่เขาไปเกี่ยวของดวย 
การใชเงินภาษีของรัฐไปจัดซื้ออุปกรณทั้งหลายไปทําสํานักงานขาวนั้น จะมีประเด็น
คําถามวาเปนการไปใหบริการเอกชน ซึ่งเขามาเชาเวลาออกอากาศทางสถานี โดยใช 
เงินลงทุนของรัฐหรือไม ถาใช เงินภาษีประชาชนเหลานี้ก็เปนการสูญเสียไปโดยเปนการ
เอื้อกับธุรกิจเอกชน ซึ่งผมคิดวาไมถูกตองแลวก็ไมสมควร ถาบริษัทเอกชนเขาเชาเวลา 
ที่จะเขามาทําขาว เสนอผลประโยชนตอบแทนของรัฐในสวนหนึ่ง โดยโปรงใส โดยถูกตอง  
แลวเขาก็จายไป เงินลงทุนตาง ๆ ของเขาก็ควรจะเปนฝายของเอกชนไปลงทุน ผมไมเห็นดวย
กับการที่จะใชอุปกรณของทางราชการ แลวก็มีการแสวงหาประโยชนจากเงินของราชการ
ที่ไปลงทุนในอุปกรณเหลานั้น แตนี่เปนสวนเดียวเทานั้นครับที่ผมเห็นวากรรมาธิการ 
ปรับลดนอยไป ความจริงเรื่องงบลงทุนทั้งหลายควรยุติไวกอน เพราะอยางนอยที่สุด 
กรมประชาสัมพันธนี่ผมคิดวาถึงเวลาที่เราตองปฏิรูปสื่อและปฏิรูปกรมประชาสัมพันธ 
ทั้งระบบ สถานีวิทยุโทรทัศนตองแยกออกมาครับ และอาจจะตองตั้งเปนองคกรอิสระ 
ที่ มีความเปนกลาง  คลาย  ๆ  กับทีพีบี เอส  (TPBS) ในขณะนี้  ในสวนขาราชการ 
กรมประชาสัมพันธเดิมซึ่งมีความเชี่ยวชาญ เพราะภารกิจหนึ่งของทานคือ เปนหนวยงาน
ที่ปรึกษาดานการประชาสัมพันธใหกับรัฐ อันนี้ก็ตองไปทบทวนครับ เพราะตองคงงาน 
ของเขาไว กรมประชาสัมพันธที่มีสํานักขาวหรือมีสวนประชาสัมพันธจังหวัดตาง ๆ 
เหลานั้นอาจตองคงไว แตตองปรับเปลี่ยนภารกิจ แตผมก็ไมแนใจนักนะครับ ก็จะถาม
กรรมาธิการดวยวาไดถามกรมประชาสัมพันธหรือเปลาวา มีกี่หนวยงานราชการที่มา
ปรึกษากรมประชาสัมพันธในเรื่องการประชาสัมพันธหนวยงานของรัฐ เพราะถาไปดู 
งบประมาณของหนวยงานราชการตาง  ๆ  ไมมีครับ นอยมาก  สวนใหญก็จัดจาง 
บริษัทภายนอก แลวหลาย ๆ ที่ก็มีขอครหาเรื่องความทุจริต เร่ืองความไมโปรงใสเกิดขึ้น  



 ๓๓๑ 
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แตประเด็นที่ผมติดใจที่สุดทานประธานครับ คือความเปนกลางในขณะนี้ ประเด็นที่ผมตอง
ยกใหกับทานประธานเห็นก็คือวา ขอครหาเรื่องความไมเปนกลางสถานีโทรทัศนชอง ๑๑ 
และเครือขายกรมประชาสัมพันธที่ถูกแทรกแซงนั้น มีการพูดถึงมาตั้งแตยุคของรัฐบาล 
ชุดที่แลวกอนหนานี้ไปประมาณ ป ๒๕๔๔ ถึง ป ๒๕๔๘ ครับการนําเสนอขาวสารไมเปน
กลาง ไมรอบดาน ไมเปนธรรม มุงเสนอขาวดานเดียวและใหรายกับฝายที่เห็นไมตรงกัน
กับรัฐบาล แตกรณีการปรับเปลี่ยนมาเปนเอ็นบีทียิ่งเลวรายกวา ผมกราบเรียนเรื่องนี้
เพื่อที่จะ นอกจากเสนอใหปรับลดงบประมาณที่ลดลง แลวก็หวังวาเพื่อนสมาชิกสวนหนึ่ง
จะใหความเห็นชอบดวยแลว ผมคิดวาสัญญาที่เกี่ยวของกับบริษัทเอกชนที่เขามาทํา 
ควรยุติไวกอน ผมเรียนทานประธานวา เร่ืองของการปรับเปลี่ยนเปนเอ็นบีทีนี้ มาจากดําริ
ของนายกรัฐมนตรีครับ ไปพูดในรายการสนทนาประสาสมัครเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ  
ถาทานประธานจะแยงวาเกี่ยวอะไรกับงบประมาณนี้ เกี่ยวแนครับ เพราะเวลาไปลงทนุทาํ
สํานักขาวแหงชาติก็ดี ไปปรับปรุงโครงขายทั้งหลายก็ดี การปรับเปลี่ยนเปนเอ็นบีที  
ดึงเอกชนโดยสัญญาเขามา และผมตั้งขอสังเกตวา ไปใชประโยชนจากงบประมาณ
เหลานี้โดยไมเปนธรรมกับประชาชน ทานนายกรัฐมนตรีสมัครบอกวา ถึงเวลาที่ตอง
จัดการกับสถานีวิทยุโทรทัศนที่โจมตีรัฐบาลหรือทําหนาที่ไมเปนกลาง ทานบอกวาสถานี 
ที่เปนกลางและดีที่สุด หารายไดตัวเองมาดูแลเองไดทั้งหมด ถูกทําลายและถูกยึด  
นั่นแหละความเปนธรรมไมมีในโลกนี้ ทานพูดอีกวาอีก ๑ ถึง ๒ วัน จะตองทําใหดูวา  
คนที่มีฝมือตองมีชองทํางาน ใหเขาทํางานโดยอิสระ แลวดูวาสาธารณะกับที่มีอิสระ 
โดยไมตองเอาเงินของรัฐปละ ๒,๐๐๐ ลานบาท มาทําอันไหนจะดีกวากัน ทานพูดไว 
เมื่อ ๑๐ กุมภาพันธครับ------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๔๗/๑ 
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กอนหนาที่รัฐบาลนี้จะแถลงนโยบายกับรัฐสภาในวันที่ ๑๗ – ๑๘ ดวยซ้ําไป หลายฝาย 
ก็ตีความครับวานี่เปนหาชองลงใหกับคนของอดีตสถานีโทรทัศนไอทีวี (ITV) ผมเรียน
เพื่อใหความเปนธรรมกับอดีตพนักงานไอทีวีครับวาหลายคนที่ผมรูจักเขาเปน 
นักสื่อมวลชนโดยจิตวิญญาณ แตหลายคนผมกลาจะตั้งขอสังเกตวาขายวิญญาณไปแลว
ครับ ในวันที่สถานีโทรทัศนไอทีวีซึ่งถูกตั้งขึ้นในสมัยรัฐบาลชวนใหเปนสถานีโทรทัศนอิสระ
ทางความคิดนั้น ตอมาถูกเอกชนเขาไปครอบครอง ครอบงํา ซื้อกิจการไวเกือบทั้งหมด 
และเปลี่ยนแปลงไป เอาใจพรรคการเมืองซึ่งเกี่ยวของกับคนซึ่งครอบครองสถานีโทรทัศน
ไอทีวี ตอมาความคิดของทานนายกรัฐมนตรีสมัครก็เปนจริง เมื่อมีการตั้งรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีคือคุณจักรภพ  ประทานโทษที่ เอยนามทานอีกครั้ง ทานเริ่ม
ดําเนินการตามแผนขั้นแรกดวยการสั่งยายอธิบดีกรมประชาสัมพันธคนเดิมออกไปแลวตั้ง
รักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธขึ้นมา หลังจากนั้นก็ปรับเปลี่ยนโลโก (Logo) ชื่อของ
สถานีโทรทัศนเปนเอ็นบีที และเปนที่มาของการจัดจางบริษัทเอกชนซึ่งมีขอกลาวหาตาง ๆ 
เอาละครับขอกลาวหาทุจริต ขอกลาวหาไมโปรงใสไปวากันใน ป.ป.ช. สตง. ตรวจสอบไป 
แตปญหาใหญที่มันเกิดขึ้นก็คือวา ทานนายกรัฐมนตรีมีนโยบายเรื่องเอ็นบีทีบอกตองเปนกลาง 
ผมเห็นในเอกสารที่ชี้แจงครับ บอกวาเอ็นบีทีจะตองมีความเปนกลางเพื่อเปนสื่อในการ
สรางสรรคความเขาใจอันดีงามระหวางประชาชน แตพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้ 
มันไมใชครับ การนําเสนอขาวของสถานีเอ็นบีทีซึ่งตองตั้งขอสังเกต ซึ่งไมใชผม ทุกฝาย 
ที่เกี่ยวของ นักวิชาการจากทีดีอารไอ (TDRI) ผมมีเอกสารอยูครับแลวก็ไมเสียเวลาอาน 
พูดดวยซ้ําไปวาเหมือนเอาสถานีโทรทัศน พีทีวี (PTV) ซึ่งเปนของคนในรัฐบาลชุดนี้ 
และเกี่ยวของกับพรรคการเมืองใหญของรัฐบาลมาจัดรายการในสถานีโทรทัศน  
ฟรี ทีวี (Free TV) ของรัฐดวยซ้ําไป หลายรายการมีลักษณะลําเอียง ทานประธานอยาตัด
เวลาผมเลยนะครับ  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เกินมาหลายนาทีแลวครับ  
  นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง)  :  วันนี้เปนสิทธิของสมาชิกที่สงวน 
คําแปรญัตติทุกคนครับ และผมอยูในประเด็นตลอด ไมไดไปไหนเลยครับ ผมตองเรียน 
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ทานประธานตอครับวาความไมเปนกลางอันนี้ไมใชขอกลาวหาที่ไมตรงกับเร่ืองของ 
งบประมาณนะครับ ภารกิจที่เขียนในกฎกระทรวงนั้นชัดเจน ในเวลางบประมาณรัฐบาล
ไปใชก็ชัดเจน แตสิ่งที่ มันเกิดขึ้นในเวลานี้ ในเวลาที่บานเมืองมีวิกฤติ ผมถามวา
สถานีโทรทัศนเอ็นบีทีเสนอขาวอยางเปนกลางรอบดานแคไหนครับ ผมจะไมพูดละครับวา
การกลั่นแกลงคูตอสูของคนของพรรคการเมืองใหญรัฐบาลซึ่งคุมชอง ๑๑ นั้นมีการเสนอ
สารคดีเร่ืองทุจริตของทานอดีตผูวาราชการกรุงเทพมหานครอภิรักษดวยซ้ําไป ทั้ง ๆ ที่รูวา
เปนชวงของโครงการ ชวงของการเลือกตั้ง และคุณอภิรักษเองก็ไมไดทําอยางที่วา  
เปนเพียงขอกลาวหาธรรมดา แตนี่เล็ก ๆ ครับ แตที่ใหญกวานั้นคือการขยายความขัดแยง
ใหบานปลายในบานเมือง ไมไดถามผมฝายการเมืองนะครับ ถามคนที่มีใจเปนธรรมทั้ง
ประเทศวาเกือบ ๑๐ วันที่ผานมานี้เอ็นบีทียืนขางไหน ผมวาเรื่องนี้เร่ืองใหญนะครับ เอา
งายที่สุดคืนที่มีการปะทะกันที่สะพานมัฆวาน ในเวลาที่สื่อทุกสื่อรายงานตรงกันวา  
๒ ฝายปะทะตางมีอาวุธ สถานีเอ็นบีทีรายงานวาอยางไรครับ บอกกลุมพันธมิตรมีอาวุธ
ครบมืออยางนั้นอยางนี้ แตอีกฝายหนึ่งหาไมที่เก็บไดริมทาง ผมถามทานประธานครับ  
ใชความคิดวิญูชนถามวาเก็บไมริมทางกรุงเทพฯ เก็บตรงไหน ภาพที่ขึ้นหนา ๑ 
หนังสือพิมพเชาวันนี้คือมีดสปารตา (Sparta) ครับ ผมไมไดตั้งใจจะกลาวหากลุมใดกลุมหนึ่ง 
แตเรากําลังถามหาความเปนกลางของเอ็นบีที สถานีโทรทัศนที่ตั้งขึ้นโดยเงินภาษี
ประชาชน และวันนี้จะเอาเงินภาษีนี้ไปเพิ่มเติมการนําเสนอขาวเชนนี้อีก ผมคิดวาไมเปนธรรม
กับประชาชนครับ นี่คือสาระใหญของการจําเปนตองพูดถึงการปรับร้ือกรมประชาสัมพันธ
คร้ังใหญครับ เมื่อใดก็ตามที่ฝายการเมืองขาดความเปนธรรม ฝายการเมืองไมมี 
ความสํานึก ไมละอาย -------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๔๘/๑ 
 

 
 
 



 ๓๓๔ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      วัชรี ๑๔๘/๑ 
 
แลวไปครอบครอง ครอบงําสั่งการสถานีวิทยุโทรทัศน เครือขายวิทยุที่มาจากภาษี
ประชาชนใหรับใชฝายการเมือง ไมใชรับใชรัฐ รับใชฝายการเมือง วันนั้นภาษีประชาชน 
ที่จายใหเขาคือการตอบสนองกลับที่ไมเปนธรรมเลย ผมอยากถามกรรมาธิการเหมือนกัน
วาทานผานมาไดอยางไร ไมรูสึกหรือวาภารกิจกรมประชาสัมพันธมันบิดเบี้ยวไปแลว 
วันนี้มันถูกทําลายไปแลว วันนี้สถานีเอ็นบีทีถายทอดอยูทานประธาน เมื่อเชาผมลุกขึ้น
หารือพูดถึงสถานการณ ยังพูดไมทันจบ เอ็นบีทีตัดเลย แลวไปขึ้นสปอต (Spot) ผมถาม
วามีสิทธิทําเชนนั้นหรือ นี่คือประเด็นที่เกิดขึ้นกับความบิดเบี้ยวในการรับรูขอมูลขาวสาร
ประชาชน ผมก็ไมไดบอกวาอีกสถานีโทรทัศนหนึ่งที่เขาเปนเคเบิลทีวี เขาจะทําถูกตองไป
ทั้งหมดก็เพื่อความเปนธรรม แตนี่คือฟรีทีวี เงินภาษีประชาชนหลายหมื่นลานที่ตั้งกันมา
หลายป วันนี้ถูกย่ํายีเชนนี้ กรรมาธิการยอมไดอยางไรใหรัฐบาลทําอยางนั้น  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานสาทิตยขอความกรุณารวบรัดหนอยนะครับ 
  นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง)  :  แลวก็งบสํานักขาวแหงชาติที่จะไปตั้ง 
ผมก็คิดวาตองหยุดไวกอน  จะอยางไรก็ตามก็ตองทบทวนกันเรื่องนี้ กราบเรียน 
ทานประธานวาผมเรียนอีกครั้งหนึ่งวาผมไมไดมีอคติกับคนขาวในเอ็นบีทีหรือขาราชการ
กรมประชาสัมพันธ ผมเห็นวาคนดีมีอีกมาก แตวันนี้สิ่งที่ไมถูกตองรัฐบาลตองทบทวน 
ตองหยุด แลวไมทําใหสถานีโทรทัศนของรัฐ ณ วันนี้กลายเปนสถานีปลุกระดมเสียเอง  
ผมจะไมพูดถึงรายการบางรายการ ที่มีคนของรัฐบาลอยางชัดเจน คนของพรรคการเมือง
เขาไปทํา แลวเสนอความเท็จขางเดียวตลอดเวลา ผมไมพูดถึงเพราะมีคนพูดไปเยอะแลว  
แตทั้งหมดนี้จะนํามาสูวาการปรับลดงบประมาณกรมประชาสัมพันธตองมีเหตุมีผล  
ผมก็มีเหตุมีผลที่เสนอเชนนี้ ก็ขึ้นกับเพื่อนสมาชิกวาจะลงมติเชนไร ขอบพระคุณครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ขอความกรุณา เราเฉลี่ยเวลาทานละ ๑๐ นาที ฉะนั้น เพื่อไมใหทานหลัง ๆ จะตองถูกตัด
เวลาไปเยอะ ขอความกรุณาทานรวบรัดตรงประเด็น ตอไปเชิญคุณหมอวรงค 
  นายวิ เชียร  ขาวขํา  ( อุดรธาน  ี)   :  ทานประธาน  ขออนุญาตหารือ 
ทานประธานนิดหนึ่ง ทานประธาน ผม วิเชียร ขาวขํา  
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  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
หารือนะครับ 
  นายวิ เชียร  ขาวขํา  (อุดรธานี)  :   กราบเรียนทานประธานวาวันนี้ 
เปนการพิจารณาวาระที่ ๒ เพราะฉะนั้นทานประธานกรุณาควบคุมใหดําเนินการประชุม 
ไปตามวาระที่ ๒ จริง ๆ ไมใชอภิปรายไมไววางใจ วาระที่ ๑ ก็วาไปแลว วันนี้เปนวาระที่ ๒  
ทานประธาน ขอบคุณครับ 
  (นายจตุพร พรหมพันธุ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานประทวงหรือ 
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน)  :  ทานประธาน ขอใชสิทธิพาดพิง
ทานประธาน คือตามที่คุณสาทิตย วงศหนองเตย 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานถูกพาดพิงหรือ 
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน)  :  ใช ถูกครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  เชิญ 
  นายจตุพร พรมหพันธุ (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม  
จตุพร พรหมพันธุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบบสัดสวน พรรคพลังประชาชน  
ขอกราบเรียนกับทานประธานวาถอยคําที่ทางผูไดอภิปรายบอกวาไปจัดรายการ 
ในลักษณะกลาวความเท็จทั้งสิ้น ผมบอกวาใครที่ถูกกลาวความเท็จก็ควรจะไปดําเนินคดี 
ประเด็นตอมาเรื่องการเสนอขาว ทานประธานที่เคารพ  
  (นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เดี๋ยวทาน มีผูประทวง เดี๋ยวผมฟงผูประทวงนิด เชิญครับ 
  นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร)  :  ทานประธานที่เคารพ  
บุญยอด สุขถิ่นไทย พรรคประชาธิปตย กรุงเทพมหานคร ผมก็ฟงมาพรอม ๆ กัน ผมไดฟง
วาทานสาทิตย วงศหนองเตย ไดพูดถึงแตเ ร่ืองเอ็นบีที เขาไมไดพาดพิงอะไรใคร 



 ๓๓๖ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      วัชรี ๑๔๘/๓ 
 
เพราะฉะนั้นทานตองพิจารณากอนวาการพาดพิงนั้นมีจริงหรือไม ถาทานใหสิทธิพาดพิง
ไดตลอดเวลาหรือพูดอะไรที่ดูเหมือนวาจะไมถูกใจตัวเองแลวก็ตองลุกขึ้นมา เราก็จะ
ประชุมกันไมตลอดรอดฝง ขอใหทานพิจารณาดวย ขอบพระคุณครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ผมขออนุญาตทานจตุพร ผมก็นั่งฟงตลอด ทานผูอภิปรายก็ไมไดพาดพิงโดยระบุชื่อ 
ของทาน จะพูดถึงสถานีโทรทัศนซึ่งทานอาจจะจัดรายการอยูแตไมไดพาดพิงโดยตรง 
ไปยังทาน ใครขอความกรุณา ผูฟงที่เขาฟงอยูพอทราบนะครับวาผูอภิปรายไดอภิปราย
อยางไรบาง ผมใหโอกาสทานนิดเดียว อยายาว สั้น ๆ จะไดเดินตอ 
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน)  :  ผมเมื่อเชานี้ทานประธาน  
พูดกับทานประธานกอน เมื่อเชาผมบอกวาทานประธานควรใหความยุติธรรมกับผม  
เสร็จแลวมีการประทวงมากมาย ทานประธานเพิ่งทําหนาที่ครั้งแรก หลังจากไดรับ 
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๔๙/๑ 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๓๗ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         ศิริวรรณ ๑๔๙/๑ 
 
ผมก็ไมตองการทําบรรยากาศใหเสียก็ยุติยอมถอยมา  แตเมื่อสักครูนี้ใครละครับ 
ไปจัดแลวสรางความเท็จ คนในสภาและคนประเทศนี้เขาก็กินขาวกันทั้งหมด เขาก็รูวา
กลาวถึงใคร ผมก็นั่งอยูในสภา เพราะฉะนั้นผมบอกกลาวไปวาถาอะไรเปนความเท็จ 
แลวเห็นและพาดพิงถึงใครก็ใชสิทธิทางกฎหมายไป  ประเด็นตอมาทานประธาน 
ขออนุญาตนิดเดียวก็คือวามีดยาวที่ลงหนังสือพิมพทุกฉบับ ทานประธานลองไปดู 
เถอะครับวาทายที่สุดภาพนี้เปนการตัดตอ เพราะวาเปนภาพที่สงลงหนังสือพิมพทุกฉบับ
มือจะกลายเปนคนละคนกัน ที่ผมพูดเรื่องนี้ทานประธานที่เคารพ เพราะวามีการกลาว 
  (นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เดี๋ยวนะครับ มีผูประทวงนะครับ เชิญทานบุญยอดครับ 
  นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร)  :  ทานประธานที่เคารพครับ 
บุญยอด สุขถิ่นไทย พรรคประชาธิปตย กรุงเทพมหานครนะครับ ทานคงไดยินอยางที่ผมไดยิน
นะครับวาไมเกี่ยวกับคุณที่ลุกขึ้นมาอภิปราย ณ ขณะนี้ ไมไดมีอะไรเกี่ยวกับเขาครับ  
หรือวาเขาเปนคนถือมีดสปารตาหรือเปลาครับ เขาเปนคนไปควบคุมการชุมนุมคร้ังนั้น 
หรือเปลา ถาเกี่ยวกับเขาเขาก็จะไดอภิปรายครับ แตถาไมใชทานตองใหเขานั่งลงนะครับ  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ขอความกรุณานะครับ ทานจตุพรครับ ทานก็ไดชี้แจงในประเด็นที่ทานคิดวาพาดพิง 
ถึงทานแลวนะครับ สวนสปารตานั้นจะจริงหรือไมจริง จะตัดตอหรือไมผมวาพี่นอง
ประชาชนที่เห็นภาพก็คงจะวินิจฉัยไดนะครับ ขอความกรุณาเถอะครับ 
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานฟงผมใหจบสิครับวา
มีการพาดพิงยาว ๆ กันเรื่องการกลาวความเท็จ โดยโยงหลายเรื่องรวมกัน ผมบอกวา 
เมื่อเชานี้มีคนพาดพิงถึงผม ผมก็ชี้แจง พอเร่ิมตนก็มีการตัดสิทธิกัน เพราะฉะนั้น 
เมื่อกลาวหาคนอื่นเขาไดผมก็นั่งฟงดวยความสงบ แปลความกันวาถากลาวหาคนอื่น 
แลวเวลาคนอื่นเขาตอบโตรับกันเปนทางกันแบบนี้ ผมบอกวาควรใหความเปนธรรม 
กับคนอื่น ถากลาวหาคนอื่นเขาไดเวลาเขาชี้แจงก็ควรจะอดทนฟงคนอื่นเขา 
  (นายธนิตพล ไชยนันท ไดยืนและยกมือขึ้น) 



 ๓๓๘ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         ศิริวรรณ ๑๔๙/๒ 
 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
มีผูประทวงอีกแลวครับ เชิญครับ  
  นายธนิตพล  ไชยนันทน  (ตาก)   :  ทานประธานครับ  ผม  ธนิตพล  
ไชยนันทน ครับ ผมเชื่อวาเรื่องนี้ทานประธานก็ไดวินิจฉัยแลว และผมก็ทราบวา 
ทานประธานก็รูวาไมไดเกี่ยวของอะไรกับทานผูอภิปรายเลย เพราะฉะนั้นคําวินิจฉัยของ 
ทานประธานถือเปนสิทธิขาดครับ ทานสั่งใหนั่งก็ตองนั่งครับ ผมขอใหทานประธาน 
สั่งดวยครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ผมไมสั่ง ผมขอความกรุณานะครับ ทานจตุพรไดชี้แจงครบถวนกระบวนความแลวนะครับ  
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานฟงผมนิดหนึ่ง 
นะครับทานประธาน เมื่อกอนเขาผมก็พยายามนั่งอดทนบอกวาคนในกลุม นปก. ตํารวจ
ตองมีการสอบสวน  ผมบอกกับทานประธานมาตั้ งแตตน เลยว าผมพยายาม 
สดับความอดทน เพราะฉะนั้น 
  (นายอรรถพร พลบุตร ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
มีผูประทวงอีกแลวครับ 
  นายอรรถพร พลบุตร (แบบสัดสวน)  :  ผม อรรถพร พลบุตร ครับ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน พรรคประชาธิปตยครับ ขอประทวงทานประธาน
ตามขอ ๘ (๓) ทานไดวินิจฉัยแลวครับใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทานนี้หยุดพูด ขอให
บังคับใหเปนไปตามนั้นครับ ถาทานอยากพูดตามใจของทานโดยละเลยกฎระเบียบ  
ทานออกไปพูดขางนอกหรือที่เวทีของ นปก. ครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เอาละครับ ทานจตุพรครับ ขอความกรุณานะครับจะไดดําเนินการตอครับ 
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ และสุดทาย 
ผมจะตองเปนฝายยอมใช ไหม  ที่ เขาบอกวาผมแสดงอยางนี้ตองไปเวที  นปก .  
แลวกอนหนานี้ก็พาดพิงผมลักษณะอยางนี้ ผมบอกวาผมยังไมไดไปสนามหลวงเลย 



 ๓๓๙ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         ศิริวรรณ ๑๔๙/๓ 
 
และรวมกระทั่งวาที่เดินมาผมก็ไมไดไปไมไดเกี่ยวของอะไรกับเขา แตเปนความรูสึก 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานจตุพรครับ ขอความกรุณาเถอะครับ เพื่อความเรียบรอยในที่ประชุมเราจะได
ดําเนินการประชุมตอนะครับ บรรยากาศก็เดินมาดีนะครับขอความกรุณาเถอะครับ 
ประทวงหรือเปลาครับ 
  (นางสาวรังสิมา รอดรัศมี ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นางสาวรังสิมา รอดรัศมี (สมุทรสงคราม)  :  ดิฉัน รังสิมา รอดรัศมี 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย จังหวัดสมุทรสงคราม ดิฉันนั่งฟงมาตลอด
นะคะ วันนี้ดิฉันไมมีเสียงที่จะพูด แตดิฉันทนไมไดที่ประธานวินิจฉัยแลว ประธานเพิ่งมา
เปนวันแรกนาจะใหเขมแข็งกวานี้นะคะ ดิฉันก็ไมอยากจะพูด ถาทานเปนแลวทาน 
เปนอยางนี้ทานพักไปกอน ใหทานอภิวันทขึ้นแทนคะ จะไดเด็ดขาดเสียทีหนึ่ง ถาอยางนี้ 
ประชุมกันไมไดหรอกคะ 
  (นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
มีประทวงอีกแลว เชิญครับ 
 

- ๑๕๐/๑ 
 
 
 
 
 
   
 
 
 



 ๓๔๐ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญติ) เปนพิเศษ          ณัฐชนก ๑๕๐/๑ 
 
   นายเชิดชัย วิเชียรวรรรณ (อุดรธานี)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
เชิดชัย วิเชียรวรรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากจังหวัดอุดรธานี พรรคพลังประชาชน 
ทานประธาน ผมประทวงผูอภิปรายเม่ือสักครูนี้ ลุกขึ้นมาตอนแรกผมคิดวาจะประทวง  
แตมาอภิปรายเอง แลวยังมีการใชคําพูดกับทานประธานโดยไมเหมาะสมครับ  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เอาอยางนี้นะครับ เพื่อความสงบเรียบรอยในการประชุม ผมคิดวาขอความกรุณา 
ทานสมาชิกทุกทานนะครับ ทานจตุพรครับ ผมทราบวาทานก็อยากชี้แจงแลวทานก็ได
ชี้แจงไปพอสมควรแลว ยาวดวย ขอความกรุณาเถอะครับทานจตุพร  
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานตองใหโอกาส 
ผมดวย เวลาฟากพรรคประชาธิปตยประทวงทานประธานใหเปดเสียง และเสร็จแลว 
ผมตองเปนฝายเสียสละ 
  (นายอภิชาติ สุภาแพง ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานจะประทวงหรือเปลาครับ มีผูประทวง เชิญครับ  
  นายอภิชาติ สุภาแพง (เพชรบุรี)  :  ทานประธานครับ ผมครับ ทางนี้ครับ  
  นายสุชาติ ลายน้ําเงิน (ลพบุรี)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม สุชาติ ลายน้ําเงิน  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทีละทานนะครับ ทีละทาน ทานสุชาติรอทางนี้กอนนะครับ เชิญครับ ทานผูประทวงทางนี้
เชิญครับ  
  นายอภิชาติ สุภาแพง  (เพชรบุรี)  :  ทานประธานครับ ผม อภิชาติ  
สุภาแพง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย จังหวัดเพชรบุรี ทานประธานครับ 
ทานประธานตองใชขอบังคับการประชุมอยางเครงครัดนะครับ เพราะผมสังเกตมา 
ตั้งแตเชาแลว โดยเฉพาะทานผูอภิปราย ทานประธานไมวาคนไหนก็ไมฟง ปดไมคก็ยังพูด  
ถาจะแสดงพฤติกรรมแบบนี้ สภาอันทรงเกียรตินะครับ ไมใชสภาอันธพาล ไมใชสภาโจร 
 



 ๓๔๑ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญติ) เปนพิเศษ          ณัฐชนก ๑๕๐/๒ 
 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ผมเขาใจประเด็นแลวครับ ขอความกรุณานั่งลงครับ ผมเขาใจประเด็นแลวครับ  
เดี๋ ยวจะตองถอนคําพูดกันอีกแล วครับ  เชิญทานนั่ งลงไดแล วครับ  เชิญครับ  
นั่งลงเถอะครับ  
  (นายสุชาติ ลายน้ําเงิน ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานสุชาติ ทานประทวงอะไรครับ เดี๋ยวจะไดวินิจฉัยไปพรอมกันเลย เชิญครับ  
  นายสุชาติ ลายน้ําเงิน (ลพบุรี)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม สุชาติ ลายน้ําเงิน พรรคพลังประชาชน จังหวัดลพบุรี เขต ๑ ผมขอประทวง 
ทานประธานนะครับไปยังผูประทวงทุกคน เพราะวันนี้เราประชุมงบประมาณนะครับ มาสู
วาระที่ ๓ แลว ไมรูกี่ชั่วโมง ผมก็นั่งฟงตั้งแตเชานะครับ ทุกคนฝปากดีทั้งนั้นเลยทานครับ 
เพราะวามันถายทอดสดอยูทานประธานครับ อยากจะออกทีวี ทีฝงโนนเหน็บแนม 
คนอื่นเขา โอโฮอยางกับอะไรเลย ไมมีใครโกรธ พอฝงนี้ออกไปหนอยหนึ่งจะเปนจะตาย 
ใหไดทานประธานครับ ผมฝากทานประธานนะครับวาวันนี้ขาวออกไปขางนอก 
สถานการณบานเมืองไมดีเลย ดีหรือไมดีไมวาทานประธาน ถาอยูในสภาถาไมเอาสภาไว
ระวังยุบสภาทานประธาน ขอบคุณมากครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ผมขออนุญาตวินิจฉัยนะครับ  ทานนั่งลงเถอะครับ  ทานสมาชิกครับ  ทานจตุพร 
ทานลุกขึ้นมาทานขอใชสิทธิพาดพิงนะครับ  ซึ่งทานก็ไดใชสิทธิของทานไปแลว  
ไดอภิปราย ไดชี้แจงไปแลว ซึ่งผมก็ไดวินิจฉัยวาเมื่อทานชี้แจงแลวก็ขอความกรุณาทาน
ไดนั่งลง ก็เผอิญมีทานผูอ่ืนไดประทวงขึ้นมาอีกนะครับ วันนี้ผมก็คิดวาทุกอยางทั้ง ๒ ฝาย
ก็ไดตอบโตชี้แจงกันแลวพอสมควร ก็อยากขอความกรุณานะครับ ทานจตุพรครับ ทานจะ
ประทวงนะครับ เชิญทานประทวงครับ  
   (นายจตุพร พรหมพันธุ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายจตุพร พรหมพันธ (แบบสัดสวน)  :  ขออนุญาตประทวงทานประธาน
ดวยความเคารพอยางยิ่งครับทานประธาน ผมไมตองการใหมีมาตรฐานในสภาแหงนี้ 



 ๓๔๒ 
 สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญติ) เปนพิเศษ          ณัฐชนก ๑๕๐/๓ 
 
ถาบุคคลอื่นมากลาวหาบุคคลอื่น แลวเขาไดไปชี้แจง และขณะเดียวกันบุคคลฝายนั้น 
ก็ขัดขวาง แลวทานประธานก็ใชวิธีวาตอไปนี้เราหาความสงบ ก็ขอใหทุกฝายไดนั่งลง 
เพราะฉะนั้นอีกฝายหนึ่งก็กลาวหาคนอื่นคาอยู เหมือนกรณีเมื่อเชา แตผมบอกวา เอาละ 
บรรยากาศตองการจะไปอยางนี้ก็ไมมีปญหาอะไร แตวาทานประธานตองเขาใจวาทุกคน
ก็มีความรูสึกเหมือนกัน ทานประธานควรจะเตือนเวลาคนลุกขึ้นมาประทวงบอกวานี่ไมใช
สภาโจรหรืออะไร ผมบอกวาใครจะมาพูดอะไรในสภานี้ก็พูดไปเถิด แตวาอยามา 
เหยียบย่ําสภา สภานี้จะอยูกี่วันไมสําคัญ แตวาอยาคิดคนอื่นเขาจะเปนอยางนั้น ผมชิงชัง
คนที่ไปฆาคนอื่นเขา  แลวไปนั่งรองไหในงานศพ  มันสมเพชเวทนา  ขอบพระคุณ 
ทานประธาน  
  

- ๑๕๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๔๓ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส.นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        ศิริลักษณ ๑๕๑/๑ 
 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เอาละครับ ผมวาขอความกรุณาเถอะครับทานครับ จะไดตอ ประทวงอีกแลวครับ เชิญครับ 
  (นายสมควร โอบออม ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสมควร โอบออม (นครสวรรค)  :  ผมฟงทานประธานวินิจฉัยอยู 
มีประเด็นหนึ่งครับที่ทานสมาชิกไดพาดพิงวา ฝงนี้ ผมขออนุญาตวาอยาใชคําวา ฝง ครับ 
ใครทําอะไร ใครพูดอยางไร ขอใหตรงไปอยางนั้น ผมอยูฝงนี้ ผมก็ไมสบายใจครับ  
ก็เรียนทานประธานอยางนั้น คาํวา ฝง อยาใชเลยครับ   
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ตอไปไมเปนฝงเปนฝายแลวนะครับ อยูสภานิติบัญญัติดวยกัน สภาผูแทนดวยกัน 
เชิญทานบุญยอดครับ 
  นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร)  :  เรียนทานประธานนะครับ 
บุญยอด สุขถิ่นไทย กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย ตองขออนุญาตทําความเขาใจ
กันดวยนะครับ เราพยายามที่จะทําใหการประชุมนั้นดําเนินตอไปอยางตอเนื่อง  
แลวก็เคารพทานประธานเปนอยางยิ่งครับ พวกเราทุกคนทานใหนั่งเรานั่งนะครับ  
๕ - ๖ คนที่พยายามจะทําใหเปนแบบนั้น เราทุกคนฟงทานนะครับ แลวยังโดนพาดพิงอีกวา
เราอยากออกทีวี ผมออกทีวีมา ๑๘ ปครับ ไมไดอยากออกทีวีเพิ่มเทาไรหรอกครับ 
ขอบพระคุณครับ  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
พอแลวนะครับ ขอบคุณมากครับ เชิญทานตรงไปนะครับ พอแลวครับ ทานประทวง 
เร่ืองอะไรครับ  
  (นายอดุลย วันไชยธนวงศ ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายอดุลย วันไชยธนวงศ (แมฮองสอน)  :  ขออนุญาตเรียนหารือ 
ทานประธานครับ นิดเดียวครับ วันนี้ผมยังไมไดรบกวนเวลาสภานี้เลยครับ เพื่อที่จะได
เปนระเบียบแลวก็เพื่อการประชุมของเราจะไดดําเนินตอไปดวยความเรียบรอยครับ 
ทานประธาน  คือทานประธานที่ผานมานี้ผมขอเรียนวาทานประธานไดปลอยให 
ผูที่อภิปราย อภิปรายผิดขอบังคับ ขอ ๖๑ นะครับทานประธาน เพราะฉะนั้นขออนุญาต 



 ๓๔๔ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส.นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        ศิริลักษณ ๑๕๑/๒ 
 
ใหทานประธานใช ขอ ๘ เพื่อความสงบเรียบรอย ดังนั้นการอภิปรายของผูที่จะอภิปราย
ตอไป ขอใหทานเขาประเด็น อยาใชความสามารถและลีลาโวหารของทาน ความสามารถ
ในการพูดของทานดึงเรื่องโนนเรื่องนี้ เขามาเหมือนกับการอภิปรายไมไววางใจ  
เมื่อเปนเชนนั้นแลวก็ไปกระทบกระเทียบเปรียบเปรยคนโนนคนนี้ เมื่อสักครูนี้ผมไดยิน  
ไดยินเลยครับวาที่เอ็นบีทีมีผูเสนอ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เอาละครับเขาใจประเด็นนะครับ ขอความกรุณาครับ ผมทราบแลวครับวาทานตองการ 
ใหที่ประชุมไดอภิปรายโดยยึดขอบังคับ ขอ ๖๑ อยางเครงครัดนะครับ ก็ขอความกรุณา 
ทุกทานนะครับ ตอไปนี้อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวของกับงบประมาณที่ทานไดสงวน 
คําแปรญัตติไว เรามีทั้งหมด ๓๕ มาตรา ขณะนี้ถึง มาตรา ๕ คงตองใชเวลากันอีกนาน 
ก็อยากจะเรียนเชิญทานผูอภิปรายทานตอไปครับ ทานนายแพทยวรงค เรียนเชิญครับ 
  นายวรงค เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ
ครับ กระผม นายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย 
จากจังหวัดพิษณุโลก ผมเปนกรรมาธิการเสียงขางนอย ไดสงวนคําแปรญัตติของ 
มาตรา ๕ ไว ซึ่งทราบวาในมาตรานี้เปนมาตราที่เกี่ยวของกับหนวยงานในสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ผมอยากจะใหทานประธานตั้งใจฟงผมนะครับ เพราะมิฉะนั้นแลวเดี๋ยว
อาจจะมีสมาชิกบางคนกลาวหาวาผมอภิปรายไมตรงประเด็น ผมเรียนอยางนี้นะครับวา 
ในการที่ผมสงวนคําแปรญัตติครั้งนี้ไว ผมสงวนไวตัดลด ๒๐ เปอรเซ็นต เหตุผลในการ 
ตัดลดของผม เพราะผมสังเกตดูแลววาพฤติกรรมในการบริหารราชการแผนดินของ
หนวยงานที่เกี่ยวของนั้นไวใจไมได ผมย้ํานะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นในการทํางานของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีนั้นไวใจไมได เหมือนกับทานประธานกําลัง 
มอบหมายใหใครคนใดคนหนึ่งไปทําหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง ถาคนคนนั้นทําหนาที่ 
แบบไวใจไมได ทานประธานคงไมสามารถจะมอบเงินใหเขาเต็มรอยเปอรเซ็นตครับ 
ทานตองตัดลดเขาครับ ผมจะขอพาดพิงไปที่หนวยงานสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีครับ 
ผมอยากจะเรียนประธานจากใจเลยวา สิ่งที่ผมจะพาดพิงถึงอันนี้ไมไดหมายความวา  
ผมกําลังจะร้ือฟนตะเข็บเกาครับ  เพราะทราบวาทานรัฐมนตรีทานนี้  ไดลาออก 



 ๓๔๕ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส.นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        ศิริลักษณ ๑๕๑/๓ 
 
จากตําแหนงตั้งแตวันที่ ๘ พฤษภาคม ป พ.ศ. ๒๕๕๑ แลว ผมไมไดมีเจตนาที่จะระบุไปที่ 
ตัวบุคคล แตสิ่งที่ผมไมไวใจในการทํางานของหนวยงานนี้ เนื่องจากวาผมจะตัดลด
งบประมาณ เหตุผลมันมีอยูวาเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ ------------------ 
 

- ๑๕๒/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๔๖ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ศิริลักษณ (๒) ๑๕๒/๑ 
 
ทานนายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช  ไดมีประกาศแตงตั้งรัฐมนตรีในสังกัด ขอความ
ขอความหนึ่งเขียนวา บัดนี้ นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ไดเลือกสรรผูที่สมควร
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผนดินสืบตอไป ดังรายนามที่กลาว ผมไมระบุ
นะครับ ปญหาเกิดขึ้นมาวาหลังจากที่คณะรัฐมนตรีชุดนี้บริหารราชการแผนดิน 
ไประยะเวลาหนึ่ง ก็ไดมีการตรวจสอบพบวามีรัฐมนตรีบางทานขาดคุณสมบัติการเปน
รัฐมนตรี สิ่งที่เกิดขึ้นมันปฏิเสธความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีและหนวยงานในสังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรีไมได ผมจะยกตัวอยางใหเห็นภาพนะครับ เนื่องจากวาเรื่องนี้ผมเคย
แถลงขาวผานมาแลวครั้งหนึ่ง แลวทานก็ลาออกไปแลวไมเปนไร แตผมจะชี้ใหเห็นวา
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ เปนหนวยงานในการตรวจเอกสารคนที่จะมา 
ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีครับ นี่คือเอกสารที่ผมเอาขึ้นมาโชวใหดูครับ ซึ่งผมเคยโชว
ผานสื่อมวลชนไปแลวครับ เอกสารชุดนี้มีจุดบกพรองอยู  ๕ จุด ครับ ผมยกตัวอยางใหฟง
สั้น ๆ ครับ จุดที่ ๑ เปนจุดที่ชี้ใหเห็นวาทานรัฐมนตรีทานนี้เคยจบการศึกษาเมื่อป  
พ.ศ. ๒๕๒๗ แตเลขหมายประจําตัวนักศึกษาบงบอกป ค.ศ. ๒๐๐๘ หรือป พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนขอบกพรองขอที่  ๑  นะครับ  เดี๋ยวผมจะโยงใหดูนะครับ  จุดบกพรองขอที่  ๒ 
ชื่อสถาบันที่ รัฐมนตรีทานนี้จบการศึกษาก็สะกดผิด ผมไมลงรายละเอียดนะครับ 
จุดบกพรองขอที่ ๓ อายุของรัฐมนตรีทานนี้ในป พ.ศ. ๒๕๒๗ ทานผูนี้ควรจะอายุ ๒๔ ป 
แตเขียนอายุ ๔๘ ป หมายถึงวาเปนปปจจุบัน จุดบกพรองขอที่ ๔ สะกดชื่อ นามสกุลผิด
แลวทานทราบไหมครับวาหลังจากเกิดเรื่องขึ้นมาทั้งนายกรัฐมนตรีและหนวยงานสังกัด 
ที่เกี่ยวของก็คือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่มีหนาที่ในการดูแลไมไดมีการเคลื่อนไหว
อะไรในการดูแลเลย ผมจําไดวาสื่อมวลชนถามเขา ถามวาทําไมทานไมดําเนินการ
ตรวจสอบใหถูกตอง  ทานคนที่ เกี่ยวของบอกวาไมได มีหนาที่ ในการตรวจสอบ 
ความถูกตองครับ มีหนาที่ในการตรวจสอบเอกสารเฉย ๆ ผมเห็นดูแลวทําใหผมไมแนใจ
ว าขนาดในการตรวจสอบเอกสารของคนที่ สํ าคัญที่ สุดของประเทศ  ๓๖  คน  
มีนายกรัฐมนตรี  ๑  คน  และคณะรัฐมนตรี  ๓๕  คน  ทานยังตรวจผิดครับ  ผมให 
เพื่อนสมาชิกหลาย ๆ คน ดู ทุกคนมองเลยครับวามันเปนไปไมไดที่วาหนวยงาน 
ในสังกัดนายกรัฐมนตรีจะตรวจเอกสารคนที่จะมาเปนรัฐมนตรีผิดพลาดครับ เหมือนกับ 



 ๓๔๗ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ           ศิริลักษณ (๒) ๑๕๒/๒ 
 
มีความจงใจที่จะไมตรวจสอบครับ  ในระหวางชวงนั้นผมก็ไปตรวจในเว็บไซต  
ของสํานักงาน ก.พ. จริง ๆ แลวสํานักงาน ก.พ. เขาก็พรอมที่จะตรวจสอบเอกสาร ผมเห็น
เอกสารชิ้นหนึ่งของสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๙ ในเอกสารชิ้นนี้ไดทํา
หนังสือเวียนไปถึงกระทรวง ทบวง กรม และจังหวัด เร่ืองการตรวจสอบเอกสาร 
  (นายอดุลย วันไชยธนวงศ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายสามารถ แกวมีชัย รองประธาน 
สภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให พันเอก อภิวันท วิริยะชัย  
รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทน) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณหมอวรงคครับ มีผูประทวงครับ 
  นายอดุลย วันไชยธนวงศ (แมฮองสอน)  :  ผม อดุลย วันไชยธนวงศ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดแมฮองสอน พรรคพลังประชาชนครับ ทานประธานครับ 
ผมฟงมาตั้งหลายนาทีแลวครับ มันเขากับประเด็นวาเขาจะตัดงบประมาณตรงไหน  
ถาเกิดวาจะอภิปรายวาทํางานผิดพลาด ก็สามารถที่จะไปกลาวรองทุกขตอเจาหนาที่
ตํารวจไดนะครับ ทานประธานครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ไมเกี่ยวกับการที่จะอภิปรายเกี่ยวกับ
เร่ืองงบประมาณจะตัดลดงบประมาณก็ตัดไปเลยวาเปนอยางไรทําไมถึงตองตัดลด  
งบมันมากเกินไปอยางไรอะไรทํานองนั้น เจาหนาที่นอยแลวก็ไดเงินมากหรืออยางไรครับ 
ทานประธานครับ อันนี้ผมขออนุญาตจริง ๆ ครับ ทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมจะวินิ จฉัยนะครับ  ผมไดฟ งคุณหมอวรงคบอกว าจะตัดงบประมาณของ 
สํานักนายกรัฐมนตรี แตกอนที่จะตัดก็จะอธิบายเหตุผลวาทํางานบกพรองอยางไร  
ซึ่งขณะนี้คุณหมอกําลังอภิปรายนะครับวาบกพรองอยางไร แตอยางไรก็ตามขอให 
เขาประเด็นเลยนะครับวาบกพรองอยางไร เพราะวาพูดยาวคนจับประเด็นไมไดครับ  
ขอคุณหมอรวบรัดดวยนะครับ   
 
 



 ๓๔๘ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ           ศิริลักษณ (๒) ๑๕๒/๓ 
 
  นายวรงค เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก)  :  ผมตองกราบเรียนทานประธาน 
นะครับวาใหตั้งใจฟงครับ แลวจะรับรูวานี่คือความบกพรอง ผมกําลังจะชี้ใหเห็นงาย ๆ วา
เอกสารแคนี้ หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีตรวจไมไดหรือวาไมถูกตอง นอกจาก 
ตรวจไมไดแลวเวลาเกิดปญหาขึ้นมาไมเคยมีคําตอบกับสังคมนะ ผมกําลังจะชี้ใหเห็นวา 
เพราะพฤติกรรมอยางนี้ของหนวยงานนี้ ทําใหผมไมเชื่อวาจะบริหารราชการแผนดินไดดี
ผมจึงมีความจําเปนตองตัดงบประมาณลง ๒๐ เปอรเซ็นต ------------------------------ 
 

- ๑๕๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๔๙ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                             นภัสสร ๑๕๓/๑ 
 
และสิ่งที่ผมไมสบายใจก็ตองโยงไปที่นายกรัฐมนตรี เพราะวานายกรัฐมนตรีตองเปนคนที่
รับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทานทราบไหมครับวาในระหวางที่เกิดเหตุการณในการ
ตรวจสอบเอกสาร ไมมีหนวยงานใดออกมารับผิดชอบ ไมมีความกระตือรือรนเกิดขึ้น 
ในสังคม ผมเรียนอยางนี้นะครับวา ถาคน ๆ นี้มาเปนเสมียนประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
แลวก็บอกวาเอกสารมีปญหา แลวก็ไมมีคนสนใจผมจะเฉย ๆ ครับ แตคน ๆ นี้มาเปน  
๑ ใน ๓๖ คนที่ทรงอิทธิพลของประเทศไทย เปนถึงรัฐมนตรีนะครับ ผมถือวาตองเปน
หนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของในการที่จะตรวจสอบแลวก็บอกกับสังคมวาถูกหรือผิด 
จนกระทั่งรัฐมนตรีทานนี้ลาออกจากตําแหนงดวยขอหาสุขภาพ ผมถือวาตรงนี้เปน 
ความบกพรองที่ผมถือวาเราตองตัดลดงบประมาณครับ ถาไมตัดงบประมาณปลอยให
ปญหาราชการแผนดินไปภายใตงบประมาณขนาดนี้มันไมนาไววางใจครับ และผมยังเชื่อ
วายังมีอีกหลาย ๆ เร่ืองที่เราไมทราบ แลวก็ทําใหเกิดความเสียหายแกระบบราชการครับ 
ผมจึงมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะพาดพิงคือหนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เชนกันครับ เมื่อสักครูนี้ทานประธานวิปฝายคาน คือ  ทานสาทิตย วงศหนองเตย  
ไดพาดพิงไปแลว ผมถือวาสถานีโทรทัศนเอ็นบีที ก็ตองพาดพิงครับ คือถาทํางานดี 
เราก็ตองยกยองชมเชย ทํางานไมดีเราตําหนิและตัดงบมันเปนเรื่องปกติในการบริหาร
ราชการแผนดิน ทุกหนวยงานในสังกัดที่รัฐบาลตองดูแลใชจายเงินภาษีของประชาชน
ทั้ งสิ้ น  วันนี้ เอ็นบีที มีปญหาจริ ง  ๆ  ครับทาน  แต โดยสวนตัวผมกับคนเอ็นบีที 
ที่เปนขาราชการจํานวนไมนอยผมเคารพนับถือครับ แลวผมเรียนกับทานประธาน  
มีกรรมาธิการงบประมาณ เนื่องจากผมเปนกรรมาธิการงบประมาณครับ มีกรรมาธิการ
งบประมาณหลายทานไดตัดงบเอ็นบีทีออกไปนะครับ แตผมเปนคนเอาขอมูลที่ถูกตอง 
โดยเฉพาะเอ็นบีทีที่จังหวัดพิษณุโลก ไดทําการขยายโนนขยายนี่ และหลายคนไมเขาใจ 
เพราะถือวาเอกชนเขามาเกี่ยวของ ตองตัดงบประมาณ แตหลังจากผมฟงคําชี้แจงแลว 
ผมเปนคนไปเอาขอมูลจากเอ็นบีทีพิษณุโลกมาอธิบายใหกับกรรมาธิการรับทราบวา 
เขามีความจําเปนตองใช แลวทุกคนก็ใหผานหมด ฉะนั้นผมไมไดมีเจตนาที่ใหราย  
แตสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เปนสิ่งที่ทําใหเกิดปญหานี่เราตองแกไขครับ วันนี้ปญหาของเอ็นบีที 
ทุกที่ ทุกสิ่ง ทุกคนบอกเหมือนกันวาเสนอขาวไมตรงไปตรงมาผมยกตัวอยางใหเห็น 



 ๓๕๐ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                             นภัสสร ๑๕๓/๒ 
 
อยางนี้วาวันศุกรที่ ๒๙ เหตุการณเวลาประมาณ ๒ ทุมเศษ ๆ หนา บช.น. ขณะนั้น 
มีผูรายงานสดของสถานีโทรทัศนเอ็นบีที รายงานเหตุการณสดไปยังผูดําเนินรายการ 
ที่สถานีตอน ๒ ทุมเศษ ๆ ขณะที่มีการรายงานสดนั้นมีการโยนกันไป โยนกันมาแลวบอก
วาเสียงดังที่เกิดขึ้นเปนเสียงประทัด ผมก็มีความรูสึกตกใจ เพราะภาพที่สอดเขามาหรือ
ภาพอินเสิรท (Insert) เปนภาพควันที่พวยพุงออกมา และมีการโยนกันไปโยนกันมาบอก
วาเปนมือที่สามทํา ซึ่งยังไมรู เลยวาใครเปนคนทํา ขณะเดียวกันก็มีการโยนกันไป 
เพื่อเปนการชี้นําวาไมใชแกสน้ําตา ผมดูโทรทัศนอยูผมไมเชื่อครับ เหตุการณนั้น ผมก็เลย
บิดไปดูชองอื่น ปรากฏวาชองอื่นรายงานเหมือนกันหมดเลยวาเปนการยิงแกสน้ําตา  
และก็โดยเฉพาะชองทีวีไทย หรือไทยพีบีเอส ผมยกยองเขานะครับ เพราะเขาเอาภาพชา
มาฉายใหดูครับ ฉายใหกับทานผูชมทางบานดูวาภาพชา แกสน้ําตาเนื่องจากลูกนี้ 
ลูกมันโตครับ ออกจาก บช.น. แลวไปชนเสาไฟฟา แลวก็เดงกลับมาสูประชาชน แลวก็ 
แตกออกมา ดังนั้นผมกําลังจะชี้ใหเห็นวาเอ็นบีทีมีความบกพรองที่ตองตัดงบประมาณ 
เพราะวาไมสามารถเสนอขาวใหกับประชาชนไดอยางตรงไปตรงมาครับ แลวอยากจะ
กราบเรียนทานประธานครับ ถาทานมีโอกาสไดเจอกับผูบริหารเอ็นบีที ทานไดโปรดสง
ทีมงานนักขาวครับ แลวผมเชื่อวาพวกนี้ไมใชขาราชการครับ ผมยังเชื่อวาขาราชการยังมี
ความซื่อสัตยสุจริต แตไมสามารถที่จะดําเนินการใหแบบตรงไปตรงมาได แตคนที่
เกี่ยวของผมไมระบุนะครับ ผมวาเขาตองไปดูงานนะครับ ผมแนะนําใหเขาจัดทีมไปดูงาน
ที่ชองทีวีไทย หรือชองเนชั่นก็ได เพราะมีทั้งราชการและเอกชนครับ ผมเชื่อวา ๒ ชองนี้
นาจะเปนแบบอยางในการเสนอขาวที่ดี เพราะวามีทั้งบวกทั้งลบ ทั้ง ๒ หนวยงานครับ 
ภาพของรัฐที่มีบวกก็มี ลบก็มี ภาพของผูชุมนุมบวกก็มี ลบก็มีครับ หลายคนเคยทวงผม 
ผมจําไดเคยมีการกลาวปรึกษาหารือ เขาก็พาดพิงผมวา อยากจะใหเอ็นบีทีเสนอขาวแบบ 
เอเอสทีวี หรืออยางไร ใจผมไมสนใจหรอกครับวาเอเอสทีวี จะเสนอขาวอยางไร เหตุผล 
ที่ผมไมสนใจ เพราะเอเอสทีวี เขาเปนของเอกชนครับ ถาสถานีโทรทัศนเอ็นบีทีเปนของ
เอกชนผมจะไมพาดพิงหรอกครับ แตวันนี้เอ็นบีทีใชเงินภาษีของพี่นองประชาชนครับ  
 

- ๑๕๔/๑ 



 ๓๕๑ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ             สาริศา ๑๕๔/๑ 
 
และพวกเราคือตัวแทนประชาชน มีหนาที่ในการอนุมัติใหหนวยงานที่เกี่ยวของเอาไป
บริหารจัดการเพื่อประโยชนของประชาชน การที่เอ็นบีทีทําอยางนี้ไมมีความเปนกลาง 
ที่เกิดขึ้นครับ เราจะอนุมัติใหอยางนี้เต็มที่เลย ดั้งนั้นผมอยากกราบเรียนทานประธานวา
ในฐานะที่เปนคณะกรรมาธิการเสียงขางนอยรับไมไดกับการที่จะบริหารหรือปลอยให
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ กวาลานบาท ของสํานักนายกรัฐมนตรีไปทั้งหมด จําเปนตองลด
งบประมาณลง ๒๐ เปอรเซ็นต เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารราชการแผนดิน 
ขอบคุณครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณธีระ สลักเพชร ครับ  
  นายธีระ สลักเพชร (ตราด)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม ธีระ 
สลักเพชร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย จากจังหวัดตราด ผมขอแปรญัตติ
ในมาตรานี้ มาตรา ๕ สํานักนายกรัฐมนตรี แตเปนหนวยงานสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัยที่เรารูจักกันดีในชื่อของ สกว. หนวยงานนี้เปนหนวยงานที่กอตั้งขึ้นในป ๒๕๓๕ 
ในสมัยของทานนายกรัฐมนตรีอานันท ปนยารชุน และผมเองก็ชื่นชมองคกรนี้มากที่เขา
มุงมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาองคกรนี้เกี่ยวของกับการวิจัย แลวก็ถาประเมินผลเรื่องของงานเขา
ถือวาประสบความสําเร็จมากใหองคความรูในระดับทองถิ่น ในระดับประเทศ โดยมองถึง 
การพัฒนาประเทศ โดยใชฐานความรู ปนี้งบที่ขอมา ๑,๔๐๐ ลานบาท ตองขอบคุณทาง
คณะกรรมาธิการไมไดตัดเลย แตที่ผมขอแปรญัตติตัดลงมาเพื่ออยากจะพูดถึงเรื่องของ
องคกรที่ เกี่ยวของกับการวิจัย เพราะวาผมคอนขางจะกังวล เพราะวาหนวยงาน 
ที่ เกี่ยวของกับการวิจัยไมวาสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  หรือแมกระทั่ง
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ซึ่งอยูในมาตราที่หลังจากนี้ แลวก็จะมีหนวยงานวิจัย 
ที่เกี่ยวของอีกหลายหนวยงาน ทั้งกระทรวงวิทยาศาสตรและกระทรวงสาธารณสุข  
แลวก็หนวยงานในทบวงมหาวิทยาลัยที่อยูในมหาวิทยาลัยทั้งหมด เพราะวาเขาจะมีงบที่
เกี่ยวของกับงานวิจัย ถามองถึงงานวิจัยของประเทศในตอนนี้ ผมมองวาเราพัฒนาชามาก 
ตัวเลขงบของการวิจัยของประเทศไทยในวันนี้ประมาณสัก ๐.๒๕ - ๒.๒๖ ไมถึง  
๐.๓ เปอรเซ็นตของจีดีพี ถาเปรียบเทียบกับตางประเทศ ผมถือวาตัวเลขตรงนี้นอยมาก 



 ๓๕๒ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ             สาริศา ๑๕๔/๒ 
 
เร่ืองของการวิจัย เร่ืองของการพัฒนามีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับงบประมาณ
มาก มีเจาหนาที่จากสํานักงบประมาณที่เปนคณะกรรมาธิการ ผมตองฝากทาน ผมทราบ
วาทาง สกว. ของบไปที่สํานักงบประมาณในชั้นตนมากกวา ๑,๔๐๐ ลานบาท แตวา 
ถูกตัดไปพอสมควร แตอยางไรก็ตามในชั้นของกรรมาธิการก็ไมตัดงบสวนนี้ไดมาเต็ม 
๑,๔๐๐ ลานบาทเศษ ๆ หนวยงานที่เกี่ยวของกับการวิจัยของประเทศ เขาตั้งดัชนีชี้วัดไหมวา
ในป ๒๕๕๓ ในงบปหนา ตัวเลขนาจะขยับขึ้นเปน ๑.๓ เปอรเซ็นตของจีดีพี ถามวาสูงไหม 
ถาเปรียบเทียบกับตางประเทศไมสูงนะครับ แตถาหากวาวันนี้งบประมาณป ๒๕๕๒  
เรายังไดไมถึง ๐.๓ เปอรเซ็นตของจีดีพี ปหนาผมถือวาเปาหมายตรงนี้ที่ตั้งไวไมมีทาง
ประสบความสําเร็จหรอกครับ ถาเปรียบเทียบบุคลากรดานวิจัย ดานพัฒนาอารแอนดดี 
(R&D) ของเมืองไทย วันนี้มีไมถึง ๑ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ตัวเลขอยูประมาณ 
๐.๙๔ ตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ถือวาต่ํามาก ๆ ครับ มีตัวเลขที่นาอางอิงอยางญี่ปุนก็มี  
๑๐.๔ คนตอประชากร ๑ คน เกาหลีใต ๖.๘ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน แตคนไทย 
เรามีนักวิจัย นักพัฒนาเพียงแค ๐.๙๔ คนตอประชากร ๑ คน เร่ืองนี้เปนเรื่องที่นาเปนหวง 
ผมเองตองฝากขาราชการจากสํานักงบประมาณที่ทานตองทํางานตรงนี้ตอเนื่อง  
สําหรับเร่ืองของงานวิจัย ----------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๕๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๕๓ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       สุทธิกานต ๑๕๕/๑ 
 
เงินทุกบาททุกสตางคเก็บจากประชาชนมา วันนี้ถาเราลองสมมุติจินตนาการ ตรงนี้ 
มีเงินกองอยู ๑.๘๓ ลานลานบาทกองอยูตรงนี้ และพวกเราคือตัวแทนประชาชน วันนี้ 
ถามองใหดี สิ่งที่ยังขาดมาก ๆ คือการวิจัยประเภทเรื่องของการประยุกตความรู 
เพื่อตอยอดใหเกิดในเชิงพาณิชยนี่เปนสิ่งที่มีความจําเปนที่ตองใหความเขมขนในเรื่องนี้
ผมย้ําถึงตรงนี้ไดไปดูตัวเลขตัวหนึ่งนะครับ แมกระทั่งเรื่องของบุคลากรนะครับ บุคลากร 
ที่ชวยงานดานวิจัย เรื่องของการพัฒนาเมืองไทยเราก็มีนอยมาก ๆ ถาเทียบกับมาเลเซียนี้
วันนี้ เรานอยกวาเขาประมาณถึง ๓ เทานะครับ มาเลเซียมีมากกวาเราถึง ๓ เทา 
เพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้เปนเรื่องที่นากังวลนะครับ เพราะถาหากวาตัวเลขที่เราตั้งไว 
ในป ๒๕๕๓ ปหนานี้ ตัวเลข ๑.๓ เปอรเซ็นตของจีดีพี นั่นหมายถึงวาเมืองไทยจะตอง 
มีนักวิจัย  ๘  คนตอประชากร  ๑๐ ,๐๐๐  คน  เพราะฉะนั้นสิ่ งที่ผมพูดมาถึงตรงนี้ 
ผมวาในงบปหนานี้ผมวาวังเวงนะครับ อยากใหสํานักงบประมาณ หนวยงานที่เกี่ยวของ 
ไดใหความสําคัญเรื่องนี้ เพราะวาถาเราจะกาวเขาไปสูประเทศที่มีการพัฒนาที่ดีกวานี้ 
เราตองใหงบในดานนี้มากกวานี้ แตอยางไรก็ตามตองขอบคุณทางคณะกรรมาธิการ 
ที่เห็นความสําคัญเรื่องนี้ไมไดตัดเลย ขอบคุณมากครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณอภิชาต ศักดิเศรษฐครับ 
  นายอภิ ช าต  ศั กดิ เ ศ รษฐ  (นครศ รี ธ ร รม ร าช )   :   กร าบ เ รี ย น 
ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ ส.ส. นครศรีธรรมราช  
พรรคประชาธิปตย กระผมไดแปรญัตติไวใน มาตรา ๕ สํานักนายกรัฐมนตรีไวในหลาย
หนวยงานนะครับ รวมแลวเสนอปรับลดไป ๑๐ เปอรเซ็นต แตวาที่ตองการจะเนน 
เปนพิเศษเพื่อไมใหเสียเวลาเพื่อนสมาชิกก็คือ เฉพาะที่กรมประชาสัมพันธ ซึ่งเพื่อน
สมาชิกหลายคนก็ ไดหยิบยกประเด็นของกรมประชาสัมพันธขึ้ นมาอภิปราย  
ในงบประมาณของกรมประชาสัมพันธตองบอกวาเปนความจําเปนที่จะตองปรับลดลง 
จากงบประมาณที่ตั้งไวเสนอเขามาในวาระที่ ๑  ๑,๕๑๕ ลานกวาบาท ผมไดเสนอขอตัด
ไป ๓๐ เปอรเซ็นต ซึ่งเปนตัวเลขการขอปรับที่มากที่สุดในบรรดาผูที่ เสนอปรับลด 
ในสวนของกรมประชาสัมพันธ  ๓๐  เปอร เซ็นต  ก็คือประมาณ  ๔๕๔  ลานบาท  



 ๓๕๔ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       สุทธิกานต ๑๕๕/๒ 
 
แตวาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจายนี้ไมเห็นดวย ปรับลดลง
เพียง ๑.๘ เปอรเซ็นต หรือประมาณ ๒๘ ลานบาท ทานประธานที่เคารพ กระผมมีเหตุผล 
๒ ขอที่จะเรียนกับทานประธานผานไปยังคณะกรรมาธิการถึงเหตุผลในการตองขอปรับ
ลดจํานวนมาก แลวตองขอบอกเปนเบื้องตนวาประเด็นที่นําเสนอเหลานี้เปนความ
ปรารถนาดีตอกรมประชาสัมพันธ ซึ่งเปนองคกรสื่อมวลชนของรัฐที่มีนักวิชาชีพทางดาน
สื่อสารมวลชน นักบริหารองคกรสื่อสารมวลชนของรัฐทําหนาที่ การขอปรับลดครั้งนี้  
การอภิปรายครั้งนี้ไปเปนดวยความปรารถนาดีและตองการที่จะเฆี่ยนตี ตองการที่จะ
ตําหนิการทํางานดวยความรักดวยความหวงใยจริง ๆ เหตุผล ๒ ขอก็คือ ขอที่ ๑ มีความ
ไมเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณ ถาเกิดอนุมัติไปแลวจะทําใหรัฐเสียหาย ราชการ
เสียประโยชนและบริษัทเอกชนจะไดประโยชน ประการที่ ๒ ก็คือความไมมีประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการงบประมาณของผูบริหารในกรมประชาสัมพันธ ทําใหผมเกิดความ 
ไมแนใจวาใหงบไปแลวจะสามารถเอาไปใชจายไดเกิดประโยชนสูงสุดจริงหรือไม  
ทานประธานที่เคารพครับ ในนโยบายรัฐบาล ขอ ๘.๓ บอกไววา จะสงเสริมใหประชาชน 
มีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะอื่นไดอยางกวางขวาง
ถูกตอง  เปนธรรม  และรวดเร็ว  ภารกิจในการสานตอนโยบายรัฐบาลขอนี้อยูที่ 
กรมประชาสัมพันธ ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๕๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๕๕ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ     นภา ๑๕๖/๑ 
 
แต ไปดูที่ ก รมประชาสัมพันธ เขามี วิสั ยทัศนของ เขา  บอกว า เปนองคกรหลัก 
ดานการประชาสัมพันธและการสื่อสารมวลชนแหงชาติ เพื่อใหประชาชนไดมีโอกาสรับรู
ขอมูลขาวสาร เกิดความรูความเขาใจและมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
พัฒนาประเทศ เพื่อความเขมแข็งของสังคมไทย ฟงดูแลวก็เลื่อนลอย ไมทันสมัยแลว 
ก็ไมสอดคลองกับสถานการณที่ เปนจริงในปจจุบัน  วันนี้สิ่ งที่สังคมเรียกรองตอ 
กรมประชาสัมพันธก็คือวา กรมประชาสัมพันธตองมีวิสัยทัศนที่ตองเปนแบบอยางของ
องคกรสื่อสารมวลชนในประเทศนี้ ตองเปนแบบอยางที่ยึดมั่นในหลักการแหงวิชาชีพ
สื่อสารมวลชนใหเปนที่ปรากฏ และใหเปนแบบอยางของสื่อสารมวลชนในประเทศนี้  
นี่คือวิสัยทัศนที่ควรจะเปน แตกรมประชาสัมพันธทําไดเพียงแควาจะใหประชาชนรับรู
ขอมูลขาวสารเทานั้นเอง ซึ่งไมรูวาเปนขอมูลขาวสารแบบไหน อยางไร มาดูในพันธกิจ
บอกวาจะบริหารจัดการสื่อสารมวลชนภาครัฐใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันนี้ตองบอก
สรุปเลยวาสอบตก เพราะกรมประชาสัมพันธไดยกชอง ๑๑ ใหกับบริษัท ดิจิตอล มีเดีย 
โฮลดิ้ง (Digital media holding) ซึ่งเปนบริษัทเอกชนเขามารับสัมปทานทําขาวไป 
อยางเบ็ดเสร็จ ไดยกใหวิทยุเอฟเอ็มและเอเอ็มจํานวนมาก ใหสัมปทานกับบริษัทเอกชน
ไปบริหารจัดการ ภารกิจในการบริหารจัดการสื่อสารมวลชนภาครัฐใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ไมไดอยูในมือของกรมประชาสัมพันธและพนักงานในกรมประชาสัมพันธอีกแลว 
ถูกผองถายใหไปอยูในมือของเอกชนทั้งสิ้น ทานประธานที่เคารพครับ ในชั้นวาระที่ ๑ ชั้น 
รับหลักการ ผมไดอภิปรายและไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับงบของกรมประชาสัมพันธ  
แล วก็ เ น นหนั ก ในงบอยู หมวดหนึ่ ง เ รี ยกว า งบรายจ ายอื่ น  ซึ่ ง ตั้ ง ไ ว จํ านวน 
๑๔๔,๕๔๓,๖๐๐ บาท เปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 
๙ ,๕๔๓ ,๖๐๐  บาท  งบของโครงการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุ โทรทัศน 
แหงประเทศไทย  ชอง ๑๑  ๘๕ ลานบาท  และโครงการจัดตั้งสํานักขาวแหงชาติ 
ของรัฐบาล ๕๐ ลานบาท วันนี้คณะกรรมาธิการงบประมาณไดไปปรับลดในสวนของ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง ๑๑ ปรับลดไป 
๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท ในสวนของงบคาใชจายเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 
๙,๕๐๐ ,๐๐๐  กวาบาท  ปรับลดไป  ๑ ,๔๓๑,๐๐๐  กวาบาท  สวนโครงการจัดตั้ง 



 ๓๕๖ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ     นภา ๑๕๖/๒ 
 
สํานักขาวแหงชาติของรัฐบาลไมแตะตองเลยแมแตบาทเดียว ทานประธานที่เคารพครับ 
ในเรื่องคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ผมไดพลิกดูแลว  
งานสวนใหญก็คือการไปทําขาว ไปทําสารคดี ไปเพิ่มพูนความรูของเพื่อนรวมวิชาชีพ 
ในกรมประชาสัมพันธในสวนขาวสารตาง ๆ ของกรมประชาสัมพันธ ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ไปปรับลดเขาเสีย ๑,๔๐๐,๐๐๐ กวาบาท ผมคิดวาเปนเรื่องที่ไมควรไปตัดอยางยิ่ง  
เปนเรื่องที่ตองสนับสนุนและเพิ่มใหมากกวานี้ดวยซ้ํา เพราะการไปเปดโลกไปเห็น 
สิ่งตาง ๆ ในตางประเทศ  แลวนํามารายงานเปนขาว เปนสารคดีในแงมุมตาง ๆ  
เปนภารกิจที่สวนขาวสารของกรมประชาสัมพันธควรจะไดทําอยางเต็มที่เต็มประสิทธภิาพ 
แตในสวน ๒ โครงการที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือ เร่ืองของโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยหรือชอง ๑๑ วันนี้จํานวน ๘๕ ลานบาทนั้น วันนี้ก็คือ
การที่มอบหมายภารกิจสวนใหญของชอง ๑๑ ใหกับบริษัท ดิจิตอล มีเดีย โฮลดิ้ง  
เขาไปดูแลบริหารจัดการในการผลิตขาวสารทั้งหมด วันละเกือบ ๑๐ ชั่วโมง ---------------- 
 

- ๑๕๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๕๗ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      จิตตานันท ๑๕๗/๑ 
 
ทานประธานที่เคารพครับ เอ็นบีทีเปนสถานีโทรทัศนสาธารณะของรัฐบาล นี่เปนความ
ตองการของรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช และประกาศอยูตลอดเวลาวาตองการทําให
สถานีโทรทัศนแหงนี้เปนสถานีโทรทัศนสาธารณะของรัฐบาลแขงกับสถานีของไทยหรือ  
ทีพีบี เ อส  วันนี้ ได เห็นชัดแล วว า เอ็นบีทีภายใตการบริหารดู แลของผู บ ริหาร 
กรมประชาสัมพันธคนหนึ่งและโดยสวนใหญแลวตกอยูในมือของบริษัทเอกชนที่เขามารับ
สัมปทาน ไดสะทอนใหเห็นแลววาไมเพียงแตจะเปนโทรทัศนที่ไมสามารถจะเปนโทรทัศน
สาธารณะในความหมายของโทรทัศนสาธารณะทั่วไปแลว ยังเปนสถานีโทรทัศน 
ที่เปนสื่อสารมวลชนไดยากลําบากดวยซ้ําไป สถานะของเอ็นบีทีเวลานี้ก็คือการเปน
กระบอกเสียงของรัฐบาลดานเดียวเทานั้นเอง นี่เปนเรื่องที่นาเสียดาย เปนเรื่องที่นาเสียใจ
อยางยิ่ง วันนี้ เอ็นบีทีถูกยึดครอง ถูกดูแลโดยการทําขาว การผลิตรายการตาง ๆ  
โดยบริษัทเอกชนขางนอกและบริษัท ดิจิตอล มีเดีย โฮลดิ้ง ที่เขามาดูแลนั้นก็ดึงเอาบุคคล
ซึ่งอางวาเปนมืออาชีพทั้งหลายในแวดวงโทรทัศนเขามาทําหนาที่ แลวก็แสดงใหเห็นแลว
วาไมสามารถที่จะทําหนาที่เปนสื่อมวลชนของรัฐได หากแตทําหนาที่เปนเพียงบริษัท 
ที่รับจางผลิตรายการที่มีความคิด ความอานของตัวเอง และไมไดยึดมั่นในจรรยาวิชาชีพ
แหงสื่อสารมวลชนอยางนาเสียดายอยางยิ่ง ทานประธานที่เคารพครับ วันนี้รายการตาง ๆ 
ในเอ็นบีทีตองบอกวาถูกจัดขึ้นมาเพื่อทั้งผังรายการ ทั้งรายการขาว ทั้งรายการอื่น ๆ  
จัดมาเพื่อที่จะสนองตอบนโยบายของรัฐบาลเพียงอยางเดียว บทบาทความเปน
สื่อมวลชนที่บอกวาตองอยูเปนกลาง ตองรักษาสมดุลของขอมูลขาวสารที่รอบดาน 
เปนธรรมจริง ๆ หายไป ขาวสารหรือรายการที่มีลักษณะขัดแยงกับรัฐบาล ขาวสาร 
ที่ไมเปนประโยชนกับรัฐบาลหรือจะทําใหเสถียรภาพของรัฐบาลมีปญหาไมถูกนําเสนอ 
ในสถานีโทรทัศนแหงนี้ ตรงนี้เปนเรื่องสําคัญวันนี้ เอ็นบีที นอกจากจะเปนกระบอกเสียง
ของรัฐบาลแลวก็เลยกลายเปนเวทีของกลุมบริษัทเอกชน กลายเปนที่ทํามาหากินของ
บริษัทเอกชนที่มีโอกาสเขาไปรับสัมปทานทําธุรกิจในสถานีแหงนี้ คําถามก็คือวาผูบริหาร
ของกรมประชาสัมพันธนั่งทนดูอยูเฉย ๆ ไดอยางไร เมื่อสักครูเพื่อนสมาชิกอยางนอย  
๒ ทาน ก็ไดนําเสนอปรากฏการณของเอ็นบีทีที่ไดแสดงออกในชวงที่เกิดสถานการณ 
ฉุกเฉิน เกิดสถานการณจลาจลวาเอ็นบีทีไดแสดงบทบาทอยางไร ทานประธานที่เคารพครับ 



 ๓๕๘ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      จิตตานันท ๑๕๗/๒ 
 
เอ็นบีทีถูกวิพากษวิจารณอยางมากวาเปนตัวการแหงการยั่วยุใหประชาชนเกิดความ 
ไมพอใจตอรัฐบาล ยิ่งยั่วยุยิ่งออกขาวมากเทาไร ยิ่งสรางความราวฉาน ยิ่งสรางความ
แตกแยกทางความคิดมากขึ้นเทานั้น ปรากฏการณที่มีผูไปบุกยึดหรือแสดงความไมพอใจ
ตอ เอ็นบีที ผมดูแลวมีลักษณะที่ไมตางกับเมื่อคร้ังที่กรมประชาสัมพันธถูกนักเรียน นิสิต
นักศึกษา ประชาชน เดินขบวนแลวก็ไปบุกทําลายเมื่อเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ไมแตกตาง
อะไรกับเหตุการณชวงพฤษภาทมิฬที่สื่อมวลชนของรัฐเสนอขาวดานเดียวและนําไปสู
ความรุนแรง วันนี้สภาพเชนนั้นเกิดขึ้นกับองคกรสื่อมวลชนของรัฐที่ชื่อ เอ็นบีที เปนเรื่องที่
อันตรายอยางมากครับ ถามวาในสถานการณที่บานเมืองกําลังตองการความสงบ
ราบเรียบ ตองการใหภาวะที่เกิดความขัดแยงเกิดการตอสูกันหันกลับมาสูภาวะปกติ
สถานีโทรทัศนเอ็นบีทีไดทําอะไรที่มีสวนชวยเหลานี้บาง เปลาเลยครับ กลับกลายเปนวา
เอ็นบีทียิ่งละเมิดจริยธรรมทางดานสื่อสารมวลชนรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ------------------- 
 

- ๑๕๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๕๙ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            เพทาย ๑๕๘/๑ 
 
การเสนอขาวสารในชวง ๒ สัปดาหที่ผานมาถูกวิพากษวิจารณมาก การเสนอขาว 
ดานเดียวไมพอ เสนอขาวบิดเบือนตอขอเท็จจริงที่สถานีโทรทัศนอ่ืน ๆ เขาไดนําขอมูล
ขาวสารมาแสดงใหเห็นอยูแลว เอ็นบีทีก็ยังเสนอขาวบิดเบือน อยางเชนกรณีที่เกิดขึ้น 
หนากองบัญชาการตํารวจนครบาล เถียงอยูนั่นแหละครับวาเหตุที่เกิดควัน ระเบิดควัน 
ที่เห็นไมใชแกสน้ําตาเปนเพียงประทัด เถียงกันอยูนั่นแหละครับแลวไมยอมรับ และเมื่อ
ขอเท็จจริงปรากฏออกมายอมรับก็ยอมรับแคครึ่งเดียวบอกวาถึงแมจะเปนแกสน้ําตา 
ถึงแมจะเปนระเบิดที่ออกมาก็ไมใชมาจากฝงของตํารวจ แตเปนฝงผูชุมนุมเปนผูที่ขวาง
เขาไป สิ่งเหลานี้ไดทําใหภาพลักษณของเอ็นบีทีเสียหายและไมเปนที่เชื่อถือ ผูบริหารของ
กรมประชาสัมพันธก็ยังคงละเลยไมเขาไปดูแล ถามวาเมื่อมอบหมายใหบริษัท ดิจิตอล 
มีเดีย โฮลดิ้ง เขามาดูแลเรื่องขาวแลว กรมประชาสัมพันธสามารถเขาไปบริหารจัดการ 
ไปดูแลไดหรือไม ผมก็ไปพลิกดูสัญญาที่ทํากันไว สามารถที่จะทําไดครับ บริษัทที่รับจาง
ทําขาวจะตองรับทราบนโยบายการผลิตรายการขาวประจําวันจากกรมประชาสัมพันธ 
เพื่อนําไปวางแผนขั้นตอนการผลิตรายการ การกําหนดประเด็น หัวขอ และเนื้อหา 
ตลอดจนวิ ทยากร ร วม รายการแต ล ะตอน  และผลิ ต ร ายการตามน โยบาย 
ที่กรมประชาสัมพันธกําหนด ถามวาผูบริหารกรมประชาสัมพันธไดทําอะไรกับเร่ือง 
แบบนี้บาง ถาหากวาเกิดมีความผิดพลาดขึ้นมา ถาหากวาบริษัทที่ไปรับจางทําขาว 
ไปทําในสิ่งที่ไมเหมาะสม ละเมิดจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพในการทํางานขาว 
กรมประชาสัมพันธก็สามารถที่จะยกเลิกรายการไดโดยไมถือวาเปนการผิดสัญญา 
แตนาเสียดายครับ ความผิดพลาดเหลานั้นยังปรากฏออกมาเรื่อย ๆ โดยที่ผูบริหาร 
กรมประชาสัมพันธ ไม เข าไปดูแล  ไม เข าไปแตะตอง  นี่คือ เหตุผลที่ผมถึงตอง 
นําเรียนกับทานประธานผานไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญวาทานปลอยให 
กรมประชาสัมพันธไดรับงบประมาณจํานวนมากมายมหาศาลเหลานี้ไดอยางไร โดยที่
เห็นอยูชัด ๆ แลววาผูบริหารของกรมประชาสัมพันธไมมีความสามารถเพียงพอที่จะกํากับ
ใหงานของกรมประชาสัมพันธดําเนินไปตามนโยบายของรัฐบาลได ทั้งหมดนี้ผมถึง 
กราบเรียนกับทานประธาน  
 



 ๓๖๐ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            เพทาย ๑๕๘/๒ 
 
  อีกโครงการหนึ่ ง  โครงการสุดท ายก็คือการสนับสนุนการจัดตั้ ง 
สํานักขาวแหงชาติของรัฐบาล สํานักขาวมีอยูแลวครับ สํานักขาวกรมประชาสัมพันธ 
สํานักขาวไทย นี่เปนสาํนักขาวของประเทศไทยอยูแลวไดรับความเชื่อถือมายาวนาน วันนี้ 
กรมประชาสัมพันธมีดําริที่จะจัดตั้งสํานักขาวแหงชาติของรัฐบาลขึ้นมา เปนของรัฐบาล
โดยเฉพาะ บอกวาเพื่อเปนแหลงขอมูลขาวสารในประเทศที่ใชสําหรับคนควาศึกษาอางอิง
เชื่อถือได เชื่อถือไดอยางไรครับ เพราะแนวความคิดที่จะจัดตั้งสํานักขาวแหงชาติขึ้นมา 
ก็จะเอาบุคคลภายนอกเขามาเปนผูผลิตขาวและเนื้อหาทั้งหมด และใชเนื้อหาขาวสาร
ทั้งหมดนี้แหละเปนตัวแทน เปนแหลงขอมูลขาวสารของชาติ นี่เปนเรื่องที่นาอันตรายมาก
จึงอยากจะตองใหทบทวนในเรื่องนี้ดวย งบประมาณถึง ๕๐ ลานบาท ทานไมแตะเลย 
นี่คือประเด็นปญหาทั้งหมดที่ผมอยากจะฝากกราบเรียนไปยังทานประธานเพื่อให
คณะกรรมาธิการไดตอบขอสงสัยของผมในประเด็นนี้ดวยครับ กราบขอบพระคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ยังเหลือผูที่แสดงความประสงคจะอภิปรายที่ไดจดเขาชื่อไวแลวนะครับอีก ๗ ทาน  
เร่ิมจากคุณนิยม เวชกามา คุณอรรถพร พลบุตร คุณรัชฎาภรณ แกวสนิท คุณสมบูรณ 
อุทัยเวียนกุล คุณอลงกรณ พลบุตร คุณเฉลิมลักษณ เก็บทรัพย และคุณชาญชัย  
แลวเดี๋ยวก็จะจดไปเรื่อย ๆ นะครับ ---------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๕๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๖๑ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ลักขณา ๑๕๙/๑ 
 
ทานสมาชิกครับผมตั้งใจวาวันนี้เราจะพยายามใหจบ มาตรา ๖ คือกระทรวงกลาโหม
ภายใน ๒๔.๓๐ น. ก็ยังพอมีเวลา จะขอใหทานอภิปรายกันสักทานละ ๑๐ นาที ผมจะไมตัด
การอภิปรายแตจะใหกรอบไววาประมาณทานละ ๑๐ นาที เชิญคุณนิยม เวชกามา ครับ 
ทานสุธาจะขออภิปรายหรือเปลาครับหรือขอชี้แจง เชิญทานสุธา ครับ คุณนิยมรอสักนิด
นะครับ 
  (นายสุธา ชันแสง ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสุธา ชันแสง (กรุงเทพมหานคร)  :  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 
สุธา  ชันแสง  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  กรุงเทพมหานคร  พรรคพลังประชาชน  
ทานประธานที่เคารพ กระผมขออนุญาตที่จะใชสิทธิถูกพาดพิง ถึงแมทานสมาชิก 
ผูทรงเกียรติจะอภิปรายโดยมิไดเอยนาม แตก็เปนที่ทราบกันอยูวา รัฐมนตรีที่ลาออก
เนื่องจากปญหาสุขภาพนั้นมีเพียงผูเดียวคือผม ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 
ตองเรียนทานประธานผานไปยังทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ขออนุญาตเอยนามคือ 
คุณหมอวรงค แลวก็ตองขอบคุณทานที่ไดพูดถึง ทําใหผมเองไดมีโอกาสไดชี้แจง 
เร่ืองที่เกิดขึ้น ผมถูกกลาวหามาโดยตลอด ถูกตั้งขอสงสัย ผมเองเนื่องจากวามีปญหา 
ดานสุขภาพจึงไมไดชี้แจงทําความเขาใจ ก็ถือโอกาสนี้ที่จะกราบเรียนทานประธาน 
สภาผูแทนราษฎรที่เคารพวา ผมไดเดินทางไปศึกษาที่ประเทศฟลิปปนสเมื่อป ๒๕๒๔  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ทานอดีตรัฐมนตรีสุธานั่งก็ไดนะครับ เพราะวาสุขภาพไมคอยแข็งแรง นั่งอภิปรายก็ไดครับ 
  นายสุธา ชันแสง (กรุงเทพมหานคร)  :  ขอบพระคุณทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ขออนุญาตสมาชิกฝายคานนะครับ ใหโอกาสทานรัฐมนตรีดวย สุขภาพไมคอยดีครับ 
  นายสุธา ชันแสง (กรุงเทพมหานคร)  :  ทานประธานที่เคารพ สิ่งที่กระผม
จะขออนุญาตกราบเรียนทานประธานก็คือ เร่ืองวุฒิการศึกษาจากรีพับบลิกัน คอลเลจ 
(Republican college) ทานประธานที่เคารพ ดังที่กระผมไดกราบเรียนทานประธาน 
เมื่อสักครูวา ผมถูกตั้งขอสังเกต ผมถูกตั้งขอสงสัยในเรื่องนี้มาเปนเวลานาน แลววันนี้ 
ก็เปนโอกาสที่ผมเองจะไดถือโอกาสใชสภาอันทรงเกียรติแหงนี้ไดชี้แจง ไดทําความเขาใจ 



 ๓๖๒ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ลักขณา ๑๕๙/๒ 
 
กับเพื่อนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแหงนี้ สิ่งที่ผมไดยื่นในเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของการเปนรัฐมนตรีนั้น ผมไดใชวุฒิการศึกษาจากประเทศฟลิปปนส ก็คือรีพับบลิกัน 
คอลเลจ สิ่งที่ไดสงใหทางสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดตรวจสอบก็คือใบประกาศใบนี ้
 

- ๑๖๐/๑ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๖๓ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ    วชิราภรณ  ๑๖๐ /๑ 
 
พรอมกับทรานสคริปท  (Transcript)  ซึ่ งผมถืออยู ในมืออันนี้นะครับ  ทาง  สลน . 
ไดดําเนินการตรวจสอบ แลวก็มีหนังสือไปสอบถามยัง ก.พ. ซึ่ง ก.พ. ก็ไดทําหนังสือยืนยัน
มายังสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีวา ทาง ก.พ. ไดรับรองวุฒิการศึกษานี้ที่เทียบเทา
ปริญญาตรี ซึ่งก็เปนไปตามรัฐธรรมนูญ กระผมตองขออนุญาตเรียนทานประธานวาสิ่งที่
จะออกใบประกาศแผนนี้ไดนั้น ซึ่งใบที่ผมถืออยูนี้เปนใบแทนใบประกาศเดิม ซึ่งทุกที่
แมกระทั่งมหาวิทยาลัยในเมืองไทย คนที่ทําใบประกาศหายหรือวาอยูในสภาพชํารุด 
ก็สามารถที่จะขอใบแทนใบประกาศได ทานประธานที่เคารพครับ การจะขอใบแทน 
ใบประกาศจะตองไดรับความเห็นชอบ คือไดรับการอนุญาตจากคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นสูงของกระทรวงศึกษาธิการของฟลิปปนสเสียกอน โดยการขอเลขหมายที่จะกํากับ 
ใบประกาศ ซึ่งทางรีพับบลิกัน คอลเลจ ซึ่งกระผมเองไดเคยไปศึกษานั้นก็ไดขอ สเปเชียล 
ออรเดอร (Special order) ซึ่งเปนเลขหมายในการที่จะกํากับใบประกาศ เมื่อไดรับ 
เลขหมายแลวทางรีพับบลิกัน คอลเลจ จึงจะสามารถที่จะออกประกาศได หลังจากออก
ประกาศแลวจะตองสงกลับไปใหกับ คอมมิสชั่น ออน ไฮเออร เอดูเคชั่น (Commission 
on highere ducation) ไดตรวจสอบวาถูกตองตามที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นสูงได
กําหนดไวหรือไมในเรื่องของเอกสารเมื่อตรวจสอบแลวทาง คอมมิสชั่น ออน ไฮเออร 
เอดูเคชั่น ก็จะออกหนังสือรับรองซึ่งเปนหนังสือฉบับนี้ เมื่อออกหนังสือรับรองซึ่งเปน
หนังสือฉบับนี้แลวนั้นก็จะตองสงใหกับกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งเปนแผนกที่ดูแล
นักศึกษาที่ศึกษาอยูในฟลิปปนสเปนผูเซอรทิฟาย (Certify) อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งก็คือเอกสาร
อันนี้ เปนเอกสารที่ทางกระทรวงการตางประเทศฟลิปปนสไดเซอรทิฟาย ก็จะมีรายชื่ออยู
ตรงดานลาง ซึ่งเปนเอกสารที่เย็บติดนะครับ ไมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแกไขได 
หลังจากนั้นเอกสารจะสมบูรณก็จะตองไดรับการรับรองจากสถานทูตไทยในฟลิปปนส 
ซึ่งทานจะเห็นตราครุฑทางดานซายซึ่งเปนเอกสารที่ไดรับการรับรองจากสถานทูตของ
ประเทศไทยและในฟลิปปนสนะครับ ซึ่งเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ถูกตอง มีการ
ประทับตรารับรองความถูกตอง แลวก็เปนตรานูน ซึ่งเปนของมหาวิทยาลัย ----------------- 
 

- ๑๖๑/๑ 



 ๓๖๔ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       วัชรี ๑๖๑/๑ 
 
กระผมขออนุญาตเรียนวาเอกสารทั้งหมดนี้ ทางสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ไดมีเอกสารสําเนาทั้งหมด ซึ่งตองเรียนทานสมาชิกสภาผูมีเกียรติวาทางสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเองก็ไดตรวจสอบ แลวก็ผมเองไมไดมีโอกาสไดชี้แจงเนื่องจากปญหา
สุขภาพหลังจากที่ ไดลาออกจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษยแลวนั้น ก็ไมไดออกไปไหน มาสภาก็คงมาในระยะเวลาเพียงสั้น ๆ 
เนื่องจากวาผมตองทานยาเปนประจํา ก็ถือโอกาสนี้ที่จะกราบเรียนทานประธาน พรอมที่
จะสงเอกสารใหกับทานประธานเพื่อไดตรวจสอบดูในเรื่องของตราประทับรับรอง ในเร่ือง
ของวุฒิการศึกษาที่กระผมไดใชยื่นประกอบในการเปนรัฐมนตรี ก็ตองขอขอบคุณ 
ทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติที่ไดใหเวลาผมในการชี้แจง  
แลวก็ขอขอบคุณคุณหมอวรงคซึ่งไดพูดถึงเรื่องนี้ ทําใหผมเองไดมีโอกาสไดชี้แจง  
ซึ่งก็คงหาโอกาสอยางนี้ไดยากนักครับ ก็ขอขอบพระคุณทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
เร่ืองนี้คิดวาพวกเราทุกคนคงไมมีใครติดใจสงสัยทานรัฐมนตรีนะครับ แลวก็พวกเรา 
ทุกคนขอใหทานรักษาสุขภาพ พักผอนเยอะ ๆ ขอใหหายเร็ว ๆ คุณหมอวรงคครับ 
  นายวรงค เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม นายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย 
จังหวัดพิษณุโลก ผมเปนหมอ วันนี้ลาออกมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ความรูสึกของ
จิตวิญญาณของความเปนหมอยังมีอยู ผมตองกราบขออภัย ตองกราบขอโทษผานไปยัง
ทานประธานสภาผูแทนราษฎรไปยังทานอดีตรัฐมนตรี คือผมไมทราบวาทานมีสุขภาพ 
ที่ไมดี คือตองกราบขออภัยจริง ๆ ถาทราบวาทานมีสุขภาพที่ไมดี ผมในจิตวิญญาณของ
ความเปนแพทยคงไมรบกวนใหคนปวยตองเดินทางมาถึงสถานที่แหงนี้ ดังนั้นอยากจะ
กราบเรียนวาผมแสดงความรูสึกไปตองการจะสื่อไปถึงหนวยราชการที่จะตองแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมใหเกิดความชัดเจนวาอะไรเปนอะไร แตพอดีเห็นทานอดีตรัฐมนตรี
ตองมาชี้แจงดวยตนเองในลักษณะที่สุขภาพที่ไมคอยดีเทาไร เห็นแลวไมสบายใจ ไมวาสิ่งนี้
จะถูกผิดอยางไรผมคงไมชี้แจง ถาทราบอยางนี้ไมชี้แจง แตอยากจะกราบเรียนกับทานประธาน 
วาไมมีเจตนา แลวตองกราบขออภัยทานรัฐมนตรีอยางจริงใจนะครับ ตองขออภัยดวยครับ  



 ๓๖๕ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      วัชรี ๑๖๑/๒ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ตองขอขอบคุณคุณหมอวรงคดวยครับที่มีความเขาใจนะครับ ก็ขอใหทานรัฐมนตรี
พักผอนมาก ๆ หายเร็ว ๆ ตอไปเชิญคุณนิยม เวชกามา เมื่อกี้นี้ทานประธานกระซิบมาวา
วันนี้พยายามใหจบ มาตรา ๑๐ นะครับคุณหมอชลนานประทวงอะไรครับ 
  (นายชลนาน ศรีแกว ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายชลนาน  ศรีแกว  (นาน )   :   ทานประธาน  ผม  ชลนาน  ศรีแกว 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคพลังประชาชน จังหวัดนาน ดวยความเคารพทานประธาน 
ผมขออนุญาตใชขอบังคับในการประทวงผูที่ไดกําลังอภิปรายในกรณีที่เกิดขึ้น ผมประทวง
ตามขอบังคับ ขอ ๖๑ ครับผมเขาใจวานาจะมีการทําผิดขอบังคับ อยากใหทานประธาน
ไดกรุณาวินิจฉัย  

ประเด็นที่ ๑ ที่ผมคิดวาเปนการทําผิดขอบังคับ นั่นก็คือการไดนําเอา
เอกสารเขามาอางอิงในสภา ซึ่งจะเปนหลักฐานที่จริงหรือไม ผมไมแนใจ อาจจะเปน
หลักฐานที่จริงนะครับ แตวายังไมมีการพิสูจน เพราะฉะนั้นกรณีถาผูที่ถูกพาดพิงมาชี้แจง
แลวมีเอกสารประกอบที่จะนําเรียนกับทานประธาน ทานประธานก็ตองรับไวเพื่อจะ
พิจารณา แตเอกสารของคุณหมอ ขออนุญาตเอยนามทานครับ ทานคุณหมอวรงคเอง 
ทานประธานก็รับไวเพื่อพิจารณา ประเด็นที่ผมอยากใหทานประธานพิจารณาเนื่องจากวา
การใชเอกสารพยานหลักฐานใด ๆ มาประกอบคําอภิปรายในสภา และเปนเหตุใหผูอ่ืน
ตองมาชี้แจง ผมคิดวาไมเปนธรรม  และจะไดเปนแบบอยางในการที่จะตองดูแลกัน 
ในการอภิปรายของพวกเรา -------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๖๒/๑ 
 
 
 
 
 



 ๓๖๖ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         ศิริวรรณ ๑๖๒/๑ 
 
ทานประธานดวยความเคารพครับ การอภิปรายเรื่องงบประมาณผมเองไมใชสิทธิ 
ฐานะเปนกรรมาธิการ ขอใชสิทธิในฐานะเปนสมาชิก หลายครั้งครับ หลายเรื่องที่เรา
พยายามฟ งว าสมาชิ ก ไดนํ า เสนอขอ มูล เพื่ อ ในการปรับลดงบประมาณนั้ น  
เปนงบประมาณอยูตรงไหน หมวดอะไร จริงอยูครับอาจจะเปนภาพรวม รอยละ ๒๐  
รอยละ ๕ รอยละ ๘ แตบางครั้งเรามองไมออกเลยครับไปปรับลดตรงไหน 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ตกลงคุณหมอประทวงเรื่องอะไรนะครับ เร่ืองเอกสารเรื่องแรกใชไหมครับ 
  นายชลนาน ศรีแกว (นาน)  :  ถูกตองครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
แลวเรื่องที่ ๒ 
  นายชลนาน ศรีแกว (นาน):  เร่ืองที่ ๒ คือเอกสารหรือถอยคําตาง ๆ  
ที่พยายามใชประกอบ ก็อยากใหประธานชวยวินิจฉัย ผมเอาเฉพาะประเด็นแรกก็ไดครับ
อยากจะใหประธานชวยวินิจฉัยวาจะรับเอกสารไปพิจารณา แลวกรณีถามีวิธีการ 
จะดําเนินการอยางไรใหเปนไปตามขอบังคับ ผมคิดวาทานประธานตองดําเนินการ  
ผมไมไดติดใจผูใดทั้งสิ้น แตอยากจะใหการประชุมของเราเปนไปดวยขอบังคับครับ  
กราบขอบพระคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมวินิจฉัยอยางนี้นะครับ เอกสารที่หมอวรงคเอามาอานเมื่อสักครูนี้ เปนเอกสาร 
ทางราชการครับ เพราะฉะนั้นจึงไมไดเรียกใหเอาเอกสารมาตรวจสอบ อยางไรก็ตาม 
ผมวานี่คือน้ําใจของพวกเราในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อหมอวรงครูวา 
ผูที่ถูกพาดพิงนั้นไมสบายทานก็ขอโทษนะครับ ผมวาก็เปนเรื่องที่เรามีน้ําใจตอกัน  
สําหรับเอกสารของทานรัฐมนตรีถาทานเต็มใจจะยื่นมาผมก็ยินดี รับไวนะครับ
เพราะฉะนั้นจะรับเอกสารไวทั้ง ๒ ฝาย สวนขอ ๒ นั้น การอภิปรายเพื่อจะตัดลด
งบประมาณก็จะตองชี้แจงวาสาเหตุที่ตัดลดงบประมาณมีอะไรบาง แตเนื่องจากวา 
เวลาของเรามีจํากัดนะครับ ก็จะกําลังดี เพราะวามีโนต (Note) ขึ้นมาจากทานประธานวา
วันนี้จะพยายามใหจบ มาตรา ๑๐ ผมก็ไมแนใจวาจะจบหรือเปลานะครับ ถาจบ มาตรา ๑๐ 



 ๓๖๗ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         ศิริวรรณ ๑๖๒/๒ 
 
ตอง ๐๖.๐๐ นาฬิกา ครับ เชิญคุณนิยม เวชกามา ครับ 
  นายนิยม เวชกามา (สกลนคร )  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ  
กระผม  นายนิยม  เวชกามา  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดสกลนคร  เขต  ๑  
พรรคพลังประชาชน ทานประธานครับ ผมเปนหนึ่งในจํานวนผูยื่นขอแปรญัตติ โดยขอตัด
งบประมาณที่ตั้งไวใน  มาตรา ๕ หนวยงานที่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้มี ๑๘ หนวยงาน ผมเองคงขอนําเรียนถึงเหตุผลที่ตัด ในขอที่ ๒ 
ของกรมประชาสัมพันธผมเสนอตัดในจํานวนนี้ ๑๐ เปอรเซ็นต โดยมีเหตุผลดังที่ผม 
ขอกราบเรียนดังตอไปนี้ ผมเองตองขอกราบเรียนกอนวาเหตุผลอาจจะมองคนละมุมกับ
ทางผูทรงเกียรติที่ไดขอตัดไปแลว ผมเองในฐานะเปนผูแบกกลองของไอทีวี แลวก็ 
เปนนักขาวตั้ งแตป  ๒๕๓๙  ตั้ งสถานี ไอทีวี  จนกระทั่ งลาออกมาสมัครผู แทน  
เมื่อ ๒๓ ธันวาคม ดังนั้น ผมในฐานะผูสื่อขาวในภูมิภาค ซึ่งบรรดานักขาวหนังสือพิมพก็ดี  
ทีวีก็ดี ยอมรูจักกันเปนอยางดี ดังนั้นที่ผมเองเสนอตัด ๑๐ เปอรเซ็นต ณ วันนี้ไมได
หมายถึ งว าผมมี เหตุผลอยางอื่ นที่ เสนอตัด  เพราะว ารู กันอยู ว าชอง  ๑๑  คือ  
กรมประชาสัมพันธเพราะเปนสื่อของรัฐ รอยเปอรเซ็นต เปนที่รูกันดีในหมูนักขาวดวยกัน 
ชอง ๑๑ ก็คือกรมประชาสัมพันธคือปากเสียงของรัฐบาล นักขาวทําขาวดวยกันรูวาอะไร
ควรสงขาว อะไรสงแลวไดออก อะไรสงแลวไมไดออก อันนี้คือเปนเหตุผล แตที่ผม 
เสนอตัดนั่นหมายถึงวาเพื่อใหมีระเบียบในการใชเงินของกรมประชาสัมพันธ เพราะรูกัน
อยูวาเครื่องมือในการทําขาวไมมีชองไหนในภูมิภาค มีความสามารถดีเทากับชอง ๑๑ 
เมื่อสัก ๑๐ ปที่ผานมามีกลองตัวละ ๕ – ๖ แสนบาท ชองอื่นไมมีหรอกครับในภูมิภาค 
ใครซื้อตัวละ ๓๐,๐๐๐ – ๔๐,๐๐๐ ก็เกงแลว อันนี้ถึงนําเสนอวาเพื่อใหเปนระเบียบ 
ในการใชเงินของชอง ๑๑ ---------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๖๓/๑ 
 
 
 



 ๓๖๘ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบญัญัติ) เปนพิเศษ          ณัฐชนก ๑๖๓/๑ 
 
แต ณ วันนี้ชอง ๑๑ ไมใชชอง ๑๑ ครับ เปนเอ็นบีที ผมเห็นวาเอ็นบีทียุคนี้เปนยุคที่ดีที่สุด 
ไมเหมือนชอง ๑๑ เมื่อสมัยกอน ผมเองก็ออกมากอนแลว แตขอนําเรียนวาเอ็นบีที  
ณ วันนี้ผมคิดวาไมยิ่งหยอนกวาชองอื่น ซึ่งสมัยกอนชอง ๑๑ เขาจะดูชอง ๑๑ ก็หมายถึง
วาไม มีชองอื่นจะดูแลว  แต  ณ  วันนี้ ไม ใชค รับ  เอ็นบีทีดีที่สุดตองให เกียรติ เขา  
โดยวิญญาณของนักขาวผมเองก็ดูจนเวลาสุดทายกอนที่จะถูกยึดวันนั้นกอนจะปดสถานี 
ผูประกาศขาวหญิง ชาย ๒ คน เอาจนเวลาสุดทาย จนนักขาวนักรบศรีวิชัยไปยึด วันนั้น
ผมนั่งดู เปดดูจนยึด ฉะนั้นจึงใหเห็นวานี่คือวิญญาณของนักขาว เพราะวันนี้นักขาว
ชางภาพก็ดีของเอ็นบีทีคือนักขาวของไอทีวีที่ยกทีมมาอยู  ณ  วันนี้  จิตวิญญาณ 
ของนักขาวไอทีวีตั้งแตยุคตั้งสถานี ป ๒๕๓๙ ซึ่งผูบริหารยุคนั้นคือสุทธิชัย หยุน  
วิญญาณจริง ๆ ครับผมขอบอก เพราะฉะนั้นวันนั้นกลุมนั้นคือมาอยูตรงนี้ ผมถือวา 
เปนกลุมที่มีวิญญาณความเปนนักขาว ผมถึงกราบเรียนวา ณ วันนี้กรมประชาสัมพันธ 
ก็ดูหาง ๆ ผมจึงเห็นวาทีวีในวันนี้ เอ็นบีทีเปนชองที่ใหความเปนกลางพอสมควร ณ วันนี้
ผมยังเปดดูเลยวาเอ็นบีทีเปนทีวีที่มาตรฐานแลววันนี้ ไมเหมือนแตเกา ถาเปนชอง ๑๑  
ใชครับ ๑๐๐ เปอรเซ็นต ขาวดานเดียวแนนอน แตวันนี้ไมใชครับ และบุคลากรในชอง 
เอ็นบีทีหรือชอง ๑๑ เดิม วันนี้ยกทีมมาทําครับ เลือด วิญญาณผมรูเพราะวากลุมนี้ 
อยูดวยกัน ผมก็ทําไอทีวีตั้งแตตั้งสถานีจนมาเปลี่ยนชื่อเปนไทยพีบีเอสอะไรเยอะแยะ 
ตอนหลัง ซึ่งตอนหลังผมก็หางออกมาแลว จึงขอกราบเรียนวา ณ วันนี้คงไมเปนอยางที่
คิดก็ได ผมก็ดูอยู ทุกวันนี้ก็เปดดูอยู สวนไอทีวี ณ วันนี้ก็คงเปนอีกทีมหนึ่งซึ่งเปนผูบริหาร
คนเกานั่นละครับ เพราะถือวาคนบริหารไอทีวีเกา ผมเองที่นําเสนอตัด ๑๐ เปอรเซ็นต  
ดวยเหตุผลอยางไมใชมองความไมเปนกลาง แตวาตัดโดยเห็นวาเพื่อเปนวินัยในการ 
ใชเงินของกรมประชาสัมพันธเทานั้น เพราะเปนที่รูวาเครื่องมือในการทําขาวของชอง ๑๑ 
แตเกา เดิมทีเดียวจะแพงมาก ซื้อเกินกวาความเปนจริงครับทานประธาน เพราะเปนเงิน
ภาครัฐมาซื้อ กลองตัวหนึ่งก็หลายแสนบาท  ณ วันนั้น แตวันนี้ก็ เปนภาคเอกชน 
บริหารแลว ผมจึงคิดวาเอ็นบีทีนี้จะใหเปนจําเลยคงไมใชครับ เพราะวาเอ็นบีทีวันนี้ 
ไมเหมือนแตเกาแลว ไมเหมือนชอง ๑๑ แตเกา เปนชองเอกชนที่ทําขาวเคียงบาเคียงไหล
กับภาคเอกชนอื่นครับ 



 ๓๖๙ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบญัญัติ) เปนพิเศษ          ณัฐชนก ๑๖๓/๒ 
 
  อีกเรื่องหนึ่งที่ผมตองขอพูดถึงในวันนี้นอกจากกรมประชาสัมพันธซึ่งวันนี้
ผมขอตัด ๑๐ เปอรเซ็นตตามที่ขอแปรญัตติไว สวนอีกเรื่องที่ผมตองพูดถึงวันนี้ก็เปนเรื่อง
ที่เกี่ยวกับขอ (๔) ซึ่งผมเห็นวาเปนเรื่องที่แปลกอยู เพราะฉะนั้นวันนี้ผมไมไดแปรญัตติตัด 
แตผมสงสัย ตองถามกรรมาธิการในเรื่องที่เปนเรื่องแปลกที่ผมคิดวาหมายถึงวาในขอ (๔) 
เร่ืองสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (๒) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
และการตลาดชุมชน คือ ๑ ตําบล ๑ ผลิตภัณฑ มันเปนเรื่องแปลกที่ผมตองพูดถึงวันนี้คือ
ถูกตัดงบประมาณไปหมดเลย ตั้งไว ๔๐๐ ลานบาท ผมเลยไมเขาใจวาคณะกรรมาธิการ
ชุดนี้ตัดเพราะเหตุผลอะไร ผมวาผมดูในนี้ถูกตัดไปเลย ๔๐๐ ลานบาท ถูกตัดไป แสดงวา
โอทอป (OTOP) ไมมีแลวใชไหมครับ ผมเลยสงสัยเทานั้นเอง เพราะวาในเนื้อหาจริง ๆ 
ทําไมตองตัดดวย  ตัดไปหมดเลย  ผมดูในหนังสือที่ ใหมา  ตัดไป  ๔๐๐  ลานบาท  
ที่ขอไวตัดหมดเลย อันนี้ตองถามขอของใจวาทําไมตองตัด ตัดเพราะเหตุผลอะไรครับ
ขอบคุณมากครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ตอไปเชิญคุณอรรถพร พลบุตร แลวตอไปจะเปนอาจารยรัชฎาภรณครับ คุณอรรถพรครับ 
  นายอรรถพร  พลบุตร  (แบบสัดสวน )   :   กราบเรียนทานประธาน 
สภาผูแทนราษฎรที่เคารพครับ กระผม อรรถพร พลบุตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
แบบสัดสวนจากเพชรบุรี พรรคประชาธิปตย กระผมไดขอแปรญัตติงบประมาณรายจาย
ประจําป ๒๕๕๒ ในมาตรา ๕ ----------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๖๔/๑ 
 
 
 
 
 



 ๓๗๐ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      ศิริลักษณ ๑๖๔/๑ 
 
ซึ่งเปนงบประมาณรายจายของสํานักนายกรัฐมนตรีและหนวยงานในสังกัด ในสวนของ
กรมประชาสัมพันธซึ่งในปงบประมาณ ๒๕๕๒ นี้ไดจัดสรรเงินไว เปนงบประมาณทั้งสิ้น 
๑ ,๔๘๖  ลานบาทครับ  ทานประธานที่ เคารพครับ  โดยขอเท็จจริงงบประมาณ  
๑,๔๘๖ ลานบาทนั้น ไมไดมากไปเลยนะครับ สําหรับการตอบสนองตอเปาหมายของ 
กรมประชาสัมพันธ ซึ่งเปนพันธกิจนั่นคือการเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางรัฐบาล
และประชาชน และระหวางประชาชนดวยกัน ซึ่งนั่นก็คือเอกภาพของความเปนชาติ  
ถาจะตองใช เงินงบประมาณมากกวานี้นับสิบนับรอยเทา  เพื่อใหภารกิจตรงนี้ 
ประสบความสําเร็จก็ยังไมมากจนเกินไปครับ เพราะสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่มีความสําคัญ
สูงสุดจริง ๆ แตถากรมประชาสัมพันธไมไดปฏิบัติภารกิจตามเปาหมายนี้อยางสมบูรณ 
หรือกระทําหนาที่ในทิศทางตรงขาม งบประมาณแมแตบาทเดียวก็มากจนเกินไป  
ทานประธานครับ กรมประชาสัมพันธกอตั้งตั้งแต ป ๒๔๗๖ ๑ ปหลังจากสถาปนา 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย วันนี้มีอายุ ๗๕ ป ถาเปรียบเปนคนก็คือคนที่เปน
ผูใหญ คนที่มีประสบการณ มีนิติภาวะ และมีความรับผิดชอบ สามารถที่จะเปนเสาหลัก
เสาหนึ่งในการค้ําจุนสังคมและชุมชนใหกาวหนาไปสูความวัฒนาสถาพร แตนาเสียดาย
วาในวัย ๗๕ ปของกรมประชาสัมพันธ วันนี้กรมประชาสัมพันธเปนคนที่สิ้นเรี่ยวสิ้นแรง 
เดินไมทันคนอื่นและที่สําคัญที่สุดเปนคนซึ่งกมหัวใหกับผูมีอํานาจทุกยุคทุกสมัย แลวดวย
การกมหัวใหกับผูมีอํานาจตลอดมานั้นเอง ที่ทําใหกรมประชาสัมพันธนั้นหางไกลตอ 
จิตวิญาณของตนเองไปจนสุดกู กูไมกลับแลวครับ ทานประธานสภาที่เคารพครับ  
เรายอมรับความจริงวากรมประชาสัมพันธเปนสวนราชการของรัฐนะครับ ดวยความ
เขาใจตรงนี้ก็ เกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนวากรมประชาสัมพันธจึงตองเปน
กระบอกเสียงของรัฐ สิ่งเหลานี้คลาดเคลื่อนตอความเปนจริง ไมวากรมประชาสัมพันธ 
จะอยูในฐานะของสวนราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรมใดหรือใครเปนฝายการเมือง 
ที่ควบคุม แตสถานะหนึ่งซึ่งปฏิเสธไมไดนั่นคือความเปนสื่อมวลชน ซึ่งอยูภายใต 
การคุมครองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ .ศ .  ๒๕๕๐  มาตรา  ๔๖  
ซึ่งบัญญัติเอาไววา ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานราชการ หนวยงาน 
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจในกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน หรือสื่อมวลชนอื่น ๆ  



 ๓๗๑ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      ศิริลักษณ ๑๖๔/๒ 
 
ยอมมีเสรีภาพเชนเดียวกับพนักงานหรือลูกจางของเอกชนแตตองไมขัดตอจริยธรรม 
แหงการประกอบวิชาชีพ แตที่เหนือกวาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญคือจิตวิญญาณ  
คือจรรยาบรรณ คืออุดมการณและความรับผิดชอบตอภาระหนาที่อันศักดิ์สิทธิ์ของ 
ความเปนสื่อมวลชน เราจึงไดยินประวัติศาสตรของโจเซฟ พูลิตเซอร ประวัติศาสตร
ของอิศรา อมันตกุล ประวัติศาสตรของคุณอารีย ลีวีระ ที่สละชีวิตตัวเองเพื่อรักษา
จรรยาบรรณ และนั่นคือการคุมครองประโยชนของประชาชนเปนหลัก เราจะไดยินตํานาน
ในวงการสื่อมวลชนที่คนหนังสือพิมพ คนสื่อโทรทัศนจํานวนมากมายยอมตกงาน 
เพราะไมยอมกมหัวใหคนที่มีอํานาจคือนายทุนเจาของผูประกอบการ ยอมมาหิวโหย  
แลวก็ไมไดหิวโหยคนเดียวครับ ลูกเมียก็ทองกิ่ว ก็เพื่อธํารงรักษา คุณคาแหงจรรยาบรรณ 
ซึ่งนั่นก็คือประโยชนของประชาชนในทายที่สุดนั่นเอง นาเสียดายวาชวงเวลาที่ผานมา 
เ ราไม เห็นภาพเหลานี้ ในกรมประชาสัมพันธ  สิ่ งที่ เ รามองเห็นภาพที่ปรากฏ 
ในกรมประชาสัมพันธคืออะไร  เราเห็นกรมประชาสัมพันธ โดยเฉพาะอยางยิ่ ง
สถานีโทรทัศน สถานีวิทยุไดทําหนาที่เปนกระบอกเสียงในการสรางภาพสรางขอมูล 
ที่ถูกกําหนดโดยฝายการเมือง ----------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๖๕/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๗๒ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ     ศิริลักษณ(๒)๑๖๕/๑ 
 
โดยไมไดสนใจวาการนําเสนอเหลานั้นมันขัดตอหลักการจรรยาบรรณและความเปนสื่อ 
และบางครั้งไดมีสวนกระหน่ําซ้ําเติมใหสถานการณของบานเมืองมีความขัดแยงเลือกขาง
มากยิ่งขึ้น เราไดเห็นการปรากฏตัวของผูดําเนินรายการโทรทัศนบางคน บางกลุม 
ใชอคติในการดําเนินรายการอยางนารังเกียจ  และในวงการสื่อถาเราอยูในโลก 
แหงความเปนจริงรวมทั้งสาธารณชนก็รูดีวาบุคคลบางกลุมบางคนเหลานี้มีเสนทาง 
มาอยางไร รับใชใคร และคนเหลานี้ครับ ที่ไดทําลายภาพลักษณองคกรของกรม
ประชาสัมพันธไปจนหมดสิ้น เราเห็นอะไรครับ เราเห็นภาพของฝายการเมืองที่เขาไป
แทรกแซง ดังที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูทรงเกียรติ ๒ ทาน กอนหนาผมไดกลาวไปแลว 
ในการรวมผลิตรายการขาว มีการเอื้ออํานวยประโยชนแกวงศวานวานเครือสรางระบบ
สัญญาที่รัฐเสียเปรียบ วันนี้นําไปสูการยื่นถอดถอนรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ เมื่อเดือน
เมษายนเราไดเห็นฝายการเมืองลงไปแทรกแซงวิทยุชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาค
อีสาน ไปใชลักษณะของการบีบบังคับใหเปนเครือขายประชาสัมพันธของรัฐ ทั้ง ๆ ที่กรม
ประชาสัมพันธควรจะเปนแมแบบ แมบท ในการสงเสริมใหวิทยุชุมชนเหลานี้ไดเปนเวที
กลางของพี่นองประชาชนในแตละชุมชน เปนสถาบันอิสระของพี่นองประชาชนในแตละ
ชุมชนตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ทานประธานครับ ดังที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ผูทรงเกียรติ ๒ ทานหรือ ๓ ทาน ไดกลาวไปแลว ในชวงวิกฤติของบานเมืองเราก็ไดเห็น
สถานีโทรทัศนเอ็นบีทีซึ่งอยูในการดูแลของกรมประชาสัมพันธไดมีสวนในการสรางเสริม
สถานการณใหมีความแตกแยกขัดแยงมากยิ่งขึ้น ประชาชนหวังจะไดเห็นการสะทอนภาพ
ที่เปนจริงในทุกแงทุกมุม อาจจะโนมเอียงไปดานใดดานหนึ่งมากเปนพิเศษ ซึ่งเปนเงื่อนไข
บังคับ แตก็ตองเปนการนําเสนอพลังแหงความเปนจริงใหประชาชนตระหนักถึง
สถานการณที่เปนจริงเพื่อนําไปสูความเขาใจรวมกันและความคลี่คลายสถานการณ  
แตมันไมไดเปนอยางนั้นครับ ในที่สุดวันหนึ่งก็มีประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งก็ตองสังเวย
ชีวิตในสงครามประชาธิปไตยและตกเปนเหยื่อของสถานการณ ทานประธานสิ่งเหลานี้ 
นาสลดใจ ผมจึงขออนุญาตทานประธานสภากราบเรียนอยางตรงไปตรงมาวาถาเปรียบ
กรมประชาสัมพันธเปนสื่อมวลชน ซึ่งเปนกระจกสะทอนภาพ ภาพสะทอนที่เรามองเห็น
จากกรมประชาสัมพันธไมใชสถานการณที่เปนจริงของแผนดิน สถานการณที่เปนจริง 



 ๓๗๓ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ     ศิริลักษณ(๒)๑๖๕/๒ 
 
ของปญหาสูความเขาใจรวมกัน แตภาพที่เห็นเปนภาพสะทอนในกระจก ก็คือภาพของ
บุคลิกภาพ  และภาวะวิสัยของความเปนผูนําที่บกพรองของนายกรัฐมนตรีครับ  
จะเชื่ออะไรก็เชื่อไปเถอะครับ จะเชื่อทฤษฎีสื่อซึ่งยึดถือกันมาแตครั้งโบราณที่บอกวา 
คําโกหก ถาโกหกซ้ํา ๆ โกหกทุกวัน ในที่สุดคําโกหกก็จะกลายเปนความเชื่อและกลายเปน
ความจริง ความเชื่ออยางนี้ใชไมไดครับ เพราะประวัติศาสตรไดพิสูจนซ้ําแลวซ้ําอีกวา 
ในที่สุดพลังนุภาพแหงความจริงนั้นคือผูที่ถูกตองและชนะที่สุดในทายที่สุดเสมอ ผมจึง
ตองอภิปรายเพื่อขอปรับลดงบประมาณของกรมประชาสัมพันธลง ๑๐ เปอรเซ็นต 
ในฐานะของตั วแทนของชาวบ าน  ซึ่ ง เสี ยภาษีอากร เปนงบดํ า เนินการของ 
กรมประชาสัมพันธ ตัดลดงบลง ๑๐ เปอรเซ็นต เพื่อเปนการประทวงตอการปฏิบัติภารกิจ
หนาที่ความเปนสื่อของกรมประชาสัมพันธ  และถาเปนไปไดผมขอนําเสนอตอ
คณะกรรมาธิการงบประมาณ  เอาส วนที่ ตั ดลด  ๑๐  เปอร เ ซ็ นต  ตรงนี้ ค รับ  
๑๐๐  กวาลานบาทนี้  จะไปเปนงบกลางเขาสูกองทุนอะไรก็แลวแตเพื่อเยียวยา 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากปญหาวิกฤติของบานเมือง และเปนกองทุนสําหรับการปฏิรูป
สื่อของรัฐเพื่อไมใหประวัติศาสตรอยางที่เคยเกิดขึ้น ขีดเขียนโดยกรมประชาสัมพันธ 
ไดเกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําอีกครับ ขอขอบคุณที่ทานประธานไดกรุณาอนุญาต ขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ตองขออนุญาตสมาชิกดวยนะครับ เร่ิมมีซ้ําประเด็นหลายทานแลวนะครับ เกี่ยวกับ 
เร่ืองจริยธรรมจรรยาบรรณของเอ็นบีทีนะครับ ก็ตองขอไปประเด็นอื่นบางนะครับ  
เชิญทานกรรมาธิการ เผดิมชัย ครับ 
 

- ๑๖๖/๑ 
 
 
 
 
 



 ๓๗๔ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                               นภัสสร ๑๖๖/๑ 
 
  นายเผดิมชัย สะสมทรัพย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ 
ผม เผดิมชัย สะสมทรัพย ในฐานะเปนกรรมาธิการนะครับ บังเอิญเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวพัน
นิดหนอยนะครับกับเรื่องงบประมาณ แตจริง ๆ แลวเกี่ยวพันโดยตรงกับสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร ผมอยากฝากใหทานประธานใหเรียนไปถึงทานผูนําฝายคานดวยครับ บังเอิญ 
เมื่อสักครูนี้ผมลงไปเขาหองน้ํา แลวรับประทานน้ําเย็นที่ขางนอก ก็มีโอกาสไดยิน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทานหนึ่งไปปรากฏตัวอยูที่ เอเอสทีวี ผมเคยฟงทานมา 
หลายครั้งครับ คือนายสมเกียรติ พงษไพบูลย แตผมไมไดติดใจครับวาวันนี้เปนวัน
พิจารณางบประมาณแผนดินนายสมเกียรติจะมาหรือไมมา จะเคารพสภาหรือไม ไมได
เกี่ยวพันกับผม แตสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวพันในฐานะผมเปนกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ 
ผมทนไมไดครับที่เอาเรื่องของสภาผูแทนราษฎร เอาสมุดของงบประมาณขึ้นไปชูอยู 
กลางเวที บอกวันนี้พวกเราเอางบประมาณ ๒ แสนกวาลานบาท งบกลาง เอาไปถลุงกัน
ให ส.ส. ทุกคน เอาไปหมกเม็ด ๒๐๐ – ๓๐๐ ลานบาท ไมวามุมโนนมุมนี้ ผมวาวิธีการ
แบบนี้ผูนําฝายคาน ผมอยากใหทานประธานชวยเตือนดวย ผมทนไมได เพราะผมเปน
ผูแทนราษฎรมาหลายครั้ง หลายป หลายหน ไมเคยตําหนิเพื่อนผูแทนราษฎรดวยกัน
ทั้งสิ้น แตถาวันนี้ถาเขาจะสวมหมวกใบไหนใหเลือกใบนั้น ในสภาผูแทนราษฎร ไมอยาก
ใหมีคนมีความประพฤติอยางนี้ ถารักสภาก็อยูสภา แตถาไมรักสภาออกไปก็อยาเอาเรื่อง
ของสภาผูแทนราษฎร วันนี้ภารกิจที่สําคัญก็คือมารวมกันพิจารณางบประมาณ ทานรูได
อยางไร แลวก็เอางบประมาณออกไปเหมือนเผาบานของตัวเอง โดยที่ไมรูอะไรเลย 
สิ่งเหลานี้ผมอยากตําหนิ ผมเคารพในความเปนเพื่อนทั้งหมดในเพื่อนสมาชิก ๔๘๐ คน 
วันนี้อาจจะเหลือ ๑๖๓ คน ๑ คนสําหรับนายสมเกียรติ พงษไพบูลย ไมใชผูแทนราษฎร
ขอบคุณครับทานประธาน 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณสาทิตย วงศหนองเตย ครับ 
  นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง)  :  ทานประธานครับ ผม สาทิตย 
วงศหนองเตย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย ผมขออนุญาต
ทานประธานลุกขึ้นตรงนี้ เนื่องจากวามีการพาดพิงถึงสมาชิกของพรรคประชาธิปตย 



 ๓๗๕ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                               นภัสสร ๑๖๖/๒ 
 
และมีการถายทอดสดทั่วประเทศ ถาหากวาไมลุกขึ้นชี้แจงก็อาจจะเกิดความเสียหาย 
กับเพื่อนสมาชิก ความจริงกับเพื่อนสมาชิกที่ลุกขึ้นอภิปรายเมื่อสักครูนี้ กระผมเอง 
ก็ไมเคยมีความเห็นที่ขัดแยงอะไรกัน เพียงแตประเด็นที่ เกิดขึ้นนี้ผมคิดวาตองให 
ความเปนธรรมกับสมาชิกทุกคนดวย เพราะถาหากวาเขาประสงคที่จะทําหนาที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ก็ตองดูวาเขามาประชุมสมํ่าเสมออยางไรหรือไม ผมเขาใจวา 
ที่ผานมาอาจารยสมเกียรติ ก็มาประชุมอยางสม่ําเสมอ และเมื่อถูกพาดพิงอยางไร 
ก็ลุกขึ้นมาอภิปราย สวนการไปทําภารกิจของทานภายนอกสภา ก็เปนเรื่องที่ทานจะตอง
รับผิดชอบไปในสวนที่ทานพูด ซึ่งผมก็คิดวาคําพูดของทานทุกอยางทานก็ตองรับผิดชอบ 
ถาหากวามีสิ่งใดที่ไมถูกตอง ผูไดรับผลกระทบก็สามารถจะดําเนินการตามที่ตัวเอง 
เห็นควรหรือเหมาะสมได พรรคประชาธิปตยเรานี่ผมเรียนทานประธานสั้น ๆ เทานั้นเองวา 
เราใหอิสระกับสมาชิก ในการดําเนินการตามกรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมาย เราก็มีหนาที่
ในการปกปองผลประโยชนของพี่นองประชาชน เพราะฉะนั้นความเห็นสวนตัวของทาน
กระผมก็เคารพ เพราะถาทานเห็นวาไมเหมาะสมอยางไรก็เปนสิทธิของทาน ก็ถือโอกาสนี้
กราบเรียนและก็ยืนยันวาสมาชิกของพรรคประชาธิปตยทุกทานก็พยายามทําหนาที่ 
อยางดีที่สุดเพื่อใหความมั่นใจกับพี่นองประชาชนครับ ขอบพระคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ในเรื่องนี้ผมอยากจะเรียนชี้แจงพี่นองประชาชนนะครับวาผมมั่นใจวาสภาของเรามีคนดี
มากกวาคนไมดีนะครับ เชิญอาจารยรัชฎาภรณ แกวสนิท ครับ 
  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท (แบบสัดสวน)  :  กราบเรียนทานประธาน 
สภาผูแทนราษฎรที่เคารพ ดิฉัน รัชฎาภรณ แกวสนิท ส.ส. แบบสัดสวน กลุมที่ ๓  
พรรคประชาธิปตยจากจังหวัดกาฬสินธุ ดิฉันไดเสนอใหมีการปรับลดงบประมาณของ
สํานักนายกรัฐมนตรีลง ๑๐ เปอรเซ็นต หลายประเด็นทาน ส.ส. หลายทานก็ไดกลาว 
ไปแลว  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๖๗/๑ 



 ๓๗๖ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส.นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ             สาริศา ๑๖๗/๑ 
 
ดิฉันอยากจะเนนย้ําในเรื่องของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่มีแผนงานแรกเลยนะคะ 
แผนงานสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย  
แลวในรายละเอียดก็บอกวาแผนงานผลผลิตก็คือการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งดิฉันถือวาเปนเรื่องที่สําคัญ แลวก็เปนหลักหนึ่งในหลักของ 
ธรรมาภิบาลในการบริหารบานเมือง บริหารกิจการบานเมืองที่ดี ขอ ๑ เลยก็คือ 
การมีสวนรวมของประชาชน  แลวถาแผนงานนี้มาอยู ในสํานักนายกรัฐมนตรี  
สํานักนายกรัฐมนตรี ขาราชการผูที่เกี่ยวของทั้งหลายตองเขาใจ ความเขาใจในที่นี้ 
มันอาจจะเปนเรื่องใหมดิฉันพูดเสมอวาในสังคมประชาธิปไตยเราตองยอมรับยอมให 
คนอื่นคิดแตกตางจากเรา แลวการที่เราถือวาเรามีอํานาจรัฐหรือรัฐบาลถือวามีอํานาจรัฐ
อยูในมือจะทําอะไรก็ได คงไมไดแลว สมัยนี้ตองใหประชาชนเขามามีสวนรวม ที่จริง 
สํานักนายกรัฐมนตรีเปนเจาของระเบียบดวย เจาของระเบียบของการมีสวนรวมของ
ประชาชน ที่จริงกอนป ๒๕๔๐ ก็มีระเบียบวาดวยการประชาพิจารณ แลวพอรัฐธรรมนูญ 
ป ๒๕๔๐ ออกมาบอกวาจะตองออกกฎหมายใหประชาชนมีสวนรวม แตความไมเขาใจ 
ของขาราชการ ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทั้งหลายทําใหกฎหมายนั้นยกรางออกมาแลว 
ไมเสร็จ  เพราะวาพอเอาไปรับฟงความคิดเห็นพี่นองประชาชน  พี่นองประชาชน 
มีความเห็นกลับมามากมาย มันก็เลยกลับไปใชตั้งเปนระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรี 
อีกรอบหนึ่ง ถึงอยางนั้นก็ตามดิฉันก็ยังเขาใจวาจากที่ติดตามเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ทั้งหลายก็ยังไมเขาใจในเรื่องนี้ ถึงไดเรียนวาพอมาถึงรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ เขากําหนด
เร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนไวมากกวาเดิม แลวกวางขวางกวาเดิมดวย ซึ่งเจาหนาที่
ของรัฐทุกหนวยงานจําเปนที่จะตองเขาใจและก็เรียนรู ตองรีบที่จะออกกฎหมาย 
มารองรับดวย เพราะไมเชนนั้นการกระทําใด ๆ เวลาเราทํากิจการใดก็ตามกระทบกับ 
พี่นองประชาชนเราไมคอยสนใจ แลวโดยเฉพาะทานนายกรัฐมนตรี ดิฉันตั้งขอสังเกต
ตั้งแตแรกแลว ตอนที่แถลงนโยบายมีนโยบายวาดวยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน  
ยกเอารัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ รวมทั้ง มาตรา ๘๕ 
มาตรา  ๘๖  มาตรา  ๘๗  ที่วาดวยเรื่องแนวนโยบายการมีสวนรวม  แลวเมื่อยก 
ออกมาแลว แตเวลาปฏิบัติจริงหลังจากแถลงนโยบายไมถึงเดือน ทานก็ออกมาใหขาววา 



 ๓๗๗ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส.นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ             สาริศา ๑๖๗/๒ 
 
การที่จะทําโครงการอะไรก็ตาม แลวตองศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมหรืออีไอเอ (EIA)  
มันทําใหเปนอุปสรรคในการขัดขวางการพัฒนา ดิฉันตัดขอความเหลานั้นเอาไว 
เพราะวาดิฉันใหความสําคัญในเรื่องนี้ หลังจากนั้นเมื่อเร็ว ๆ นี้เอง ถาเราไมสนใจเร่ือง 
การมีสวนรวมของประชาชน รับรองคะสภาใหมสรางไมได นักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ
มาที่สภา แลวก็มาบอกวาเขาอยากจะแสดงความคิดเห็นทานประธานก็ไดลงไปนั่ง 
พับเพียบพูดคุยกับเขาอยางดี แตทาทีของทานนายกรัฐมนตรีตอเรื่องการมีสวนรวม  
หลายคนบอกวาทําไมไมฟงนักเรียนบาง ทานบอกเต็มปากเต็มคํา ทานพูดเต็มปากเต็มคําวา 
ทานไมจําเปนตองฟง โรงเรียนนี้มีเนื้อที่อยู ๘ ไร ยายไปใหม ๑๖ ไร แลวก็เดินไปอีกแค  
๒ กิโลเมตรแคนั้นเอง แลวก็มีเงินตั้ง ๑,๐๐๐ ลานบาทใหสรางโรงเรียน ทําไมจะตองฟง 
ตอใหมีเงินเทาไรก็ตองฟง ชุมชนที่เกียกกายตองไปคุยกับเขาดวย แมวาจะคุยกันไดวา 
จะตกลงกันวาจะชดเชยอยางไร แตสิ่งที่เขากังวลก็จําเปนตองไปคุย เพราะฉะนั้นดิฉัน 
ก็เลยเรียนวาดิฉันเปนหวง แลวก็อยากจะใหความสําคัญนะคะวาถาสมมุติวาเงิน  
๕๘ ลานบาท ถาเราออกกฎหมายไปรับฟงความเห็นประชาชนออกกฎหมายดวย  
แลวใหความรูเผยแพรความรูเหลานี้ไปดวยไมพอหรอกคะ นอยเกินไป นอยมากเลย  
แตถาเจาหนาที่ทั้งหลาย เจาหนาที่ของรัฐ ขาราชการทั้งหลายไมเขาใจ เงิน ๕๘ ลานบาท 
ก็มากเกินไปในการที่จะใหไปดําเนินการ แลวก็ตั้งเอาไวอยางนี้ แมกระทั่งการมีสวนรวม
เบื้องตนเลยก็คือการใหขอมูลขาวสาร รัฐบาลนี้ยังทํานอยมากเลย เชนกรณีเร่ืองเขื่อน  
ซึ่งดิฉันจะไมพูดในรายละเอียด แตดิฉันจะไปพูดในกระทรวงเกษตรและสหกรณ และก็ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่จะทําเขื่อนกั้นแมน้ําโขงที่จะมีอยู ๘ เขื่อน 
แลวก็ประชาชนไมทราบเลย ในพื้นที่ที่ดิฉันไปที่อําเภอโขงเจียมที่จะสรางเขื่อน ประชาชน
กําลังตื่นกลัวมาก หวาดกลัวมาก แลวก็มีบริษัทเอกชนลงไปปวนเปยนอยูแถวนั้นแลว ---- 
 

- ๑๖๘/๑ 
 

 
 



 ๓๗๘ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบญัญัติ) เปนพิเศษ       สุทธิกานต ๑๖๘/๑ 
 
แตพอถามขาราชการทั้งหลายก็บอกวา ขาราชการทั้งหลายก็ไมทราบ อันนี้เปนเรื่องขอมูล
ขาวสารธรรมดามากเลย เพราะฉะนั้นดิฉันก็เสนอแนะวา ๕๘ ลานบาท ทานมีอยู  
๕๘ ลานบาท ก็เอาไปพูดคุยกันเสีย เวลารัฐมนตรี รัฐบาลเขามาถาขาราชการเขาใจ 
ตองติวเรื่องนี้ ตองทําความเขาใจเรื่องนี้กับรัฐมนตรีทุกทานเลยคะ วาในกระทรวง 
ของทานนี้ ถาจะทํากิจการอะไรก็ตาม ถาจะพบกับพี่นองประชาชนตองศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และสังคม และสุขภาพดวย ไมอยางนั้นรัฐธรรมนูญก็บอกวาประชาชน
สามารถฟองรองใหหนวยงานนั้นดําเนินการได แลวหลายหนวยงานก็พยายามที่จะทํา 
ดิฉันไปดูที่สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งอยูในสํานักนายกรัฐมนตรีนี้
บางทีดิฉันก็ยังมองวาหนวยงานที่เปนสวนกลางอยางนี้พยายามที่จะทํางานซ้ําซอนกับ
หนวยราชการ อยางเชน แผนงานสงเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี 
ผูพิการและผูดอยโอกาส ซึ่งจะไปซ้ํากับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
แลวไมใชลักษณะของการวางแผน เวลาเขียนนี้ไมใชลักษณะของการศึกษา แตเปนการสงเสริม 
ก็คือการกระทําซึ่งมันก็จะไปซ้ําซอนกัน หรือแมกระทั่งมีโครงการศึกษาวิเคราะห เสนอแนะ
แนวทางการรักษาฟนฟูและพัฒนายานประวัติศาสตรบริเวณพื้นที่ถนนราชดําเนิน โดยการ 
มีสวนรวมของชุมชน  ดิฉันคิดวาหนวยงานของรัฐนี้ตองเคารพทองถิ่นดวย แถวราชดําเนิน
มีกรรมการเกาะรัตนโกสินทร กทม. นี้ดําเนินการที่จะพัฒนาพื้นที่ เหลานี้อยูแลว  
ถาสภาพัฒนจะไปทํานี้ตองถามวาจะทําอยางไร แลวถารัฐนี้ไมเคารพทองถิ่น ไมให
ทองถิ่นตัดสินใจเอง สภาพัฒนก็จะไปศึกษาวาจะพัฒนาพื้นที่ราชดําเนินอยางไร รัฐมนตรี
บางทานมาถึงก็บอกราชดําเนินนี้จะมีนโยบายที่จะทําเปนซองลิเซอะไรนี้ เพราะฉะนั้นก็
จะอยูที่นโยบายของรัฐบาล ถาไมเคารพทองถิ่นนี้ก็จะทําไมได รวมทั้งแมกระทั่ง ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งดิฉันเคยไปรวมที่จะไปอบรม ไปเผยแพร 
ไปรณรงคเร่ืองการมีสวนรวม โดยที่หนวยราชการนี้ตองเปดหาชองทางใหประชาชนเขา
มารวม แลวก็ตองไปรณรงคใหประชาชนหาทางที่จะเขาไปรวมกับราชการแลวจะมาเจอ
กัน ก็ยังคิดแคโครงการสงเสริมการจัดตั้งเครือขายภาคประชาชน การที่มีสวนรวมไมตอง
ไปจัดตั้งเครือขายใหเปนเครือขายที่แนนอน ที่ชัดเจน เพียงแตตองระดมประชาชน 
แลวก็ฟง แลวก็เอามารวมในการตัดสินใจดวย ซึ่งจะมีหลายระดับหลายชั้นในการ 



 ๓๗๙ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       สุทธิกานต ๑๖๘/๒ 
 
มีสวนรวม เพราะฉะนั้นเงิน ๕๘ ลานบาทนี้ของสํานักนายก หรือเงิน ๕ ลานบาท 
ของ ก.พ.ร. นี้ควรจะตองเอามานั่งทบทวนทวน แลวก็ตั้งตนใหม ทําความเขาใจที่ถูกตอง 
แลวขาราชการทั้งหลายนี้เร่ิมตน ถาไดเรียนรูแลว แลวถาไดคุยกันศึกษากัน ศึกษาอบรม
แลวอาจจะตองไปทดลองปฏิบัติจริงที่ชุมนุมที่เกียกกายกอนก็ได ดูสิวาการเรียนเหลานี้ 
การอบรมรณรงคเหลานี้มันจะเขาไปสูจิตวิญญาณหรือเลือดเนื้ออยูในเลือด อยูใน 
ชีวิตจิตใจของขาราชการหรือไม ถาไมอยางนั้น ทานประธานที่เคารพ ถาสํานักนายกรัฐมนตรี 
ถาจะเปนเจาของเรื่องนี้เองยังไมเขาใจกระบวนการมีสวนรวม ไมเคารพประชาชน  
การพัฒนาของเราตอไปนี้ก็จะไมราบร่ืน แลวก็จะไมพัฒนาอยางที่ตั้งใจ ขอบคุณคะ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ขอบคุณมากครับ รักษาเวลาไดดีมาก คุณสมบูรณ อุทัยเวียนกุล ครับ 
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม  นายสมบู รณ  อุทั ย เ วี ยนกุ ล  สมาชิ กสภาผู แทนราษฎร  จั งหวั ดตรั ง  
พรรคประชาธิปตย ทานประธานที่เคารพครับ ผมคงอภิปรายใน มาตรา ๕ ซึ่งตางกับ 
ทุกทานครับ เร่ืองที่ผมจะอภิปรายก็คือเรื่องของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู 
(องคการมหาชน) ปนี้ตั้งงบไว ๗๑๐ ลานบาทเศษ ผมขอตัดทั้งหมด ๒๐ เปอรเซ็นต  
หรือรอยละ ๒๐ แตทานประธานทราบไหมครับ ถาเกิดผมเปนกรรมาธิการนะครับ 
ทานประธาน ผมอาจจะตัดมากกวานี้เลย หลังจากที่ผมเห็นรายงานของสํานักงานบริหาร
และพัฒนาองคความรู -------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๖๙/๑ 
 
 
 
 
 



 ๓๘๐ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ     นภา ๑๖๙/๑ 
 
ผมเลยไมแนใจวาทานกรรมาธิการทั้งหลายไดดูองคกรนี้ไหมครับ หรือคิดวาไมเปนไร 
เวลาเราไมคอยพอ เราผาน ๆ ไปเถอะ ไปดูคณะกรรมาธิการนะครับ ปรับลดของ 
สํานักนายกรัฐมนตรีงบ ๒๐,๐๐๐ กวาลานบาท ตัดไปรอยละ ๑.๐๖ มาดูที่ฐานะกรมนี้ 
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูที่ผมพูดถึงนี้ ปรับลดไป ๔๐ กวาลานบาท  
รอยละ ๕.๗๒ เหลือ ๖๐๐ กวาลานบาทครับทานประธาน จริง ๆ แลวที่ผมเสนอตัดงบ
กรมนี้แลวตองการอภิปรายใหทานประธานไดทราบ เพราะวาสํานักงานบริหารและพัฒนา 
องคความรูนี้ เปนเรื่องที่ มีคนคิดขึ้นมาก็คือคุณสิริกร ซึ่งคิดในขณะที่ เปนรัฐมนตรี 
ชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ  เอาเขามติ  ครม .  วันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๔๖  
พออีกสักพักหนึ่งวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ ก็เลยผานมติ ครม. ตั้งสํานักงานนี้ขึ้นมา  
ทานครับในสํานักงานนี้ มีทั้งหมด  ๘ หนวยงานดวยกัน คือสํานักงานบริหารและ 
พัฒนาองคความรู ผมอยากเรียนใหทานทราบสักนิดหนึ่งครับ เพราะวานาสนใจมากครับ
ในหนวยงานนี้ มีศูนยสงเสริมผู มีความสามารถพิเศษแหงชาติ ชื่อนาฟงมากครับ  
อุทยานการเรียนรู สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ 
ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตรของประเทศไทย  ศูนยสงเสริมและพัฒนา 
พลังแผนดินเชิงคุณธรรม สถาบันวิทยาการการเรียนรู แตสิ่งที่ผมติดตามมากครับ 
ทานประธาน ก็คืออุทยานการเรียนรูสมัยนั้น ที่ผมติดตามเพราะอะไรครับ เพราะมีการ
เปดตัวที่เซ็นทรัลเวิลด พลาซา ชั้น ๖ สํานักงานนี้เปดตัว เพราะฉะนั้นนาสนใจครับ ในงาน 
มีการจัดทําหองสมุดที่มีชีวิต ทานประธานเคยเห็นไหมครับ หองสมุดที่มีชีวิตอยูที่ 
เซ็นทรัลเวิลดพลาซา ชั้น ๖ มีการจัดฉายภาพยนตรจารึกประวัติศาสตรเร่ืองสุริโยทัย  
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ หองมินิเธียเตอร ชั้น ๖ เซ็นทรัลเวิลด พลาซา โครงการที่ ๓  
ที่อุทยานการเรียนรูที่ทํานาสนใจมากครับ โครงการสัปดาหสื่อสารหรรษา มีนิทรรศการ
วิวัฒนาการโทรศัพทมือถือและซุมกิจกรรมตาง ๆ ของเอไอเอส โดยเปนความรวมมือ
ระหวางกรรมการสํานักงานอุทยานการเรียนรู และบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
จํากัด (มหาชน) นาสนใจ ปนั้นเขาเลยใหงบไป ๒,๐๐๐ กวาลานบาทครับทานประธาน 
งานที่ออกมาผมก็ไมแนใจวาทางคณะกรรมาธิการสอบถามเขาไหมครับวา ที่เราจะใหงบ 
เขาไปนี้ ๖๐๐ – ๗๐๐ ลานบาทนี้ เขาเอาไปทําอะไรบาง ถาผมถามกรรมาธิการตอนนี้ 



 ๓๘๑ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ     นภา ๑๖๙/๒ 
 
ใหยืนขึ้นตอบ ใหทานมีเอกสารนี่ละครับ ตอบมาเลยครับวาผลงานของสํานักงานนี้ 
มีอะไรบาง  ผมเคยเปนขาราชการผมไมอยากจะตําหนิหนวยงานครับ  ทานครับ  
แตวาเนื่องจากหนวยงานนี้เปนที่สนอง เปนที่ปูนบําเหน็จบํานาญของฝายการเมือง
โดยเฉพาะครับ ทานรูไหมวาแตละหนวยงานผมอยากจะแจงงานใหทานประธานไดทราบ 
สถาบันวิทยาการการเรียนรูมีหนาที่ทําถุงของขวัญวันเกิดแกเด็ก ตอนนี้ไมรูเปนอยางไร
แลว มีการรับชวงดูแลพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ตอยอดกันแคไหนก็ไมรู  
มีโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น (Fashion) ไปรับงานเขามา มีหองสมุดที่มีชีวิตที่ผม 
บอกแลวครับทานประธาน แลวก็มีเร่ืองของศูนยคุณธรรม -------------------------------------- 
 

 - ๑๗๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๘๒ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบญัญัติ) เปนพิเศษ      จิตตานันท ๑๗๐/๑ 
 
ทานครับดูงานแลวมันก็นาสนใจนะ ที่ผมบอกวาเปนแหลงปูนบําเหน็จการเมืองเพราะอะไร
ครับทานประธาน  ดูตําแหนงเนื่องจากงบตาง  ๆ  แตละป  ๒ ,๐๐๐  กวาลานบาท  
ทานประธานทราบไหมครับวาเขาเอาไปทําอะไรบาง มีอยูปหนึ่งผมยกตัวอยาง ป ๒๕๔๙ 
ตามรายงานของ สตง. ทานครับเปนงบประมาณของ สตง. ซึ่งเปนงบของบุคลากรเกือบ
ทั้งสิ้นเลยครับ มีคาเงินเดือน มีเบี้ยเลี้ยงประชุม มีคาตอบแทน ทานทราบไหมครับวา
เงินเดือนของผูบริหารที่นี่เดือนละเทาไรครับทานประธาน เดือนละ  ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
ประธานทํางานเปนประมุขของผมครับได เดือนละเทาไรครับ  ๑  แสนบาทเศษ  
โนนครับ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ผมเปนผูแทนราษฎรครับก็คงไดนอยกวาทานประธานทํางาน
กันตั้งแตเชาจรดค่ํา เชาจรดค่ําเราเหลือเงินเดือนกันหักภาษีแลวเหลือไมเทาไรหรอกครับ
ไมเพียงพอที่จะใชจายในพื้นที่ แตที่นี่ครับทานเปนประธาน เปน ผอ. ๒๕๐,๐๐๐ ถึง 
๓ แสนบาท เบี้ยประชุมครั้งละ ๒๕,๐๐๐ บาท ทานประธานแลวมีรายไดตอบแทนอีก  
๒๕ เปอรเซ็นตของเงินเดือน งานละครับทานกรรมาธิการเคยถามไหมครับวาเขามีงาน
อะไรขึ้นมาบาง ตําแหนงใน ๑ หนวยงานนะครับมีทั้งหมด ๘ หนวยงานเหมือนที่ผมบอก 
มีผู อํานวยการสํานักงานเงินเดือน  ๒๕๐,๐๐๐  ถึง ๓ แสนบาท  มีทั้งหมด  ๗ คน  
ใชเงินไป ๒.๔ ลานบาท ผูบริหารระดับสูงเปนรองผูอํานวยการเงินเดือน ๑๐๐,๐๐๐ ถึง 
๒๕๐,๐๐๐บาท มี ๑๐ คน ผูอํานวยการฝายเดือนละ ๘๐,๐๐๐ ถึง ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
มี  ๑๑  คน  ที่ ป รึกษาตั้ งได อีก  ๙  คน  เงินเดือน  ๒๕ ,๐๐๐  ถึ ง  ๑๕๐ ,๐๐๐  บาท  
ทานประธานครับ เพราะฉะนั้นผมถามวากรมนี้ สํานักงานนี้ ทานเคยถามไหมครับวา 
คุณเอาเงินไปทําอะไรกัน สุดทายครับทานประธานสาระสําคัญผลปรากฏวาพอตั้งมาเสร็จ 
แนวคิดของใครก็ไมรู ที่ผมบอกวามีการสนองตอบปูนบําเหน็จตอทางการเมืองเหตุผล
เพราะวามีการตั้งเหรัญญิกของพรรคการเมืองเขาไปเปนประธานควบตําแหนง
ผูอํานวยการรับกันเทาไรไมรูครับ เดือนละ ๒ แสนบาท ถึง ๓ แสนบาท เทาไรก็ไมรู  
แตปญหาสําคัญคือเปนเหรัญญิกของพรรคการเมือง ตอนนี้ถูกปลดแลวครับเนื่องจาก
พรรคถูกยุบ ทานทราบไหมครับ การไปเปนกรรมการในองคการมหาชนมันมีกฎหมาย 
พ.ร.บ.  พ.ร.บ. องคการมหาชนป ๒๕๔๒ ครับทานประธาน เร่ืองประธานกรรมการและ
กรรมการขององคการมหาชนที่ซึ่ งไม ใชกรรมการโดยตําแหนงตองมีคุณสมบัติ 



 ๓๘๓ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      จิตตานันท ๑๗๐/๒ 
 
และไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ หมายความวาใครจะเขาไปเปน ประธานกรรมการ 
มีวงเล็บบอกครับทานประธาน (๑) เขาบอกวามีสัญชาติไทยอะไรทั้งหลายก็แลวแต  
แต (๖) นาสนใจครับเขาบอกวาไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น 
หรือผูบริหารทองถิ่น กรรมการ หรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง 
ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง เขาวางล็อกไวแลว เขากันไวแลว 
แตผลปรากฏวาหนวยงานนี้ ใน รัฐบาลดังกลาวตั้ ง เข า ไป  สมมุติ เ งิน เดือนแค  
๒๕๐,๐๐๐ บาทครับทานประธาน ปละ ๓ ลานบาท ทานไดถามไหมครับทานประธาน
กรรมาธิการทั้งหลายครับ --------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๗๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๘๔ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบญัญัติ) เปนพิเศษ            เพทาย ๑๗๑/๑ 
 
ที่เขาอยูผิดกฎหมายทานเอาเงินคืนกลับมาหรือยัง ปละ ๓ ลานบาทกวานะครับ ไปสราง
หองสมุดซึ่งเขากําลังทําหองสมุดมีชีวิตนะครับ ไปสรางหองสมุดใหเด็กนักเรียนผมวา 
ไดเปนสิบแหงเลย ความรูจะไดเกิดกับเด็กทั้งหลายมันไมไดเกิดครับ เหตุผลเพราะวา 
เอาเรื่องตาง ๆ ไปปูนบําเหน็จทางการเมือง ไปไหพวกใหพองไดรับเงินเดือนหลังจาก 
ออกจากงานแลว ปลดจากตําแหนงรัฐมนตรีก็ไปเปนตรงนี้ดีกวาจะไดมีเงินมาใช จะไดทํา 
หลายอยางครับทานประธาน มันหดหูครับ กรรมาธิการสอบถามไหมครับ สอบถาม 
หรือเปลาครับวาเงินดังกลาวไดกลับมาแลวหรือยัง แลวใหไปอีก ๖๐๐ – ๗๐๐ ลานบาท
เอาไปทําอะไร งานที่คิดวาจะเกิดป ๒๕๕๒ มันจะเกิดอะไรบาง และขณะนี้หนวยงานนี้ 
ถูกฟองเต็มไปหมดครับ ศาลปกครองก็ฟอง ทานอานเอกสารดูเถอะครับ อีกประมาณ 
๖๐ – ๗๐ ลานบาท ที่โดนฟองอยู เพราะฉะนั้นผมคิดวาสมาชิกทั้งหลาย ไมเรียกวา 
ฝงโนนหรอกครับ ทั้งหมดในสภานี้ครับตองชวยพิจารณาดวยครับ เงิน ๖๐๐ กวาลานบาท
ที่จะเอาไปใหสํานักงานซึ่งไมไดทําอะไรเลย ถาเกิดมีทานก็บอกครับผมใหความเปนธรรม 
แตวา ณ วันนี้คือมันเปนการสนองตอบตอทางการเมืองทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นเอาเงินภาษี
ประชาชนผมกลับมาครับ ผมก็ขอตัด จริง ๆ แลวก็คืออยากจะตัดทั้งหมด แตเนื่องจาก 
ยังมีเจาหนาที่อยู ๒๐๐ กวาคนในหนวยงานนี้ เพราะฉะนั้นก็ใหเงินเดือนเขาเถอะครับ 
ขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณอลงกรณ พลบุตร ครับ  
  นายอลงกรณ พลบุตร (เพชรบุรี)  :  ทานประธานที่ เคารพ  กระผม 
อลงกรณ พลบุตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเพชรบุรี พรรคประชาธิปตย กระผม 
ไดแปรญัตติในการปรับลดงบประมาณรายจายใน มาตรา ๕ ของสํานักนายกรัฐมนตรี 
และหนวยงานในกํากับ ๕ เปอรเซ็นต จากวงเงินงบประมาณ ๒๕,๗๕๘ ลานบาท 
ซึ่งคณะกรรมาธิการไดมีการปรับลด ๑๘๑ ลานบาท ทําใหเหลือวงเงินงบประมาณ 
๒๕,๕๗๗ ลานบาท กระผมไดใหความสําคัญตองบประมาณของสํานักนายกรัฐมนตรี
เพราะถือวาเปนหนวยงานสําคัญที่สุดเสมือนเปนหัวใจในการบริหารประเทศ และจัดไดวา 
เปนมาตราซึ่งมีการเพิ่มของวงเงินงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณรายจาย 



 ๓๘๕ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            เพทาย ๑๗๑/๒ 
 
ประจําป ๒๕๕๑ สูงที่สุดในทุกกระทรวง ทบวง กรม นั่นคือมีการเพิ่มงบประมาณจาก 
ป ๒๕๕๑ จํานวน ๑๓,๕๐๐ ลานบาท เปน ๒๕,๗๐๐ ลานบาท หรือคิดเปนเปอรเซ็นต
ของการเพิ่ม ๘๗.๖๘ เปอรเซ็นต แตอยางไรก็ตามกระผมคงตองมีเหตุผลในการที่จะขอให
มีการตัดงบประมาณดังกลาวลง ๕ เปอรเซ็นตโดยรวม และขณะเดียวกันก็ไดเขาไป
ตรวจสอบดูถึงการเพิ่มของงบประมาณวาทําไมสํานักนายกรัฐมนตรีจึงมีการเพิ่ม
งบประมาณเกือบเทาตัวและถือวาไดรับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด ก็ปรากฏวา 
มีหนวยงานอยาง กอ.รมน. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในที่ไดเขามาอยู 
ในสังกัดของสํานักนายกรัฐมนตรี ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ๘,๐๐๐ กวาลานบาท 
นอกจากนั้นที่ ได รับเพิ่มอยางมากคือสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อีกเกือบ 
๓,๐๐๐ ลานบาท ซึ่งความจริงแลวทานประธานครับ เปรียบเทียบไปถึงบางกระทรวง
อยางกระทรวงพลังงานได ๒ ,๐๐๐  กวาลานบาท  แตนี่ เปนเพียงหนวยงานหนึ่ง 
ใน ๑๘ หนวยงานของสํานักนายกรัฐมนตรี ก็ไดรับการจัดสรรมากกวา นั่นหมายความวา
ภายใตการกํากับดูแลของทานนายกรัฐมนตรี หนวยงานนี้ถือเปนกองบัญชาการ 
ของรัฐบาล แตการที่กระผมจําเปนเหลือเกินในการที่จะตองตัดงบประมาณดังกลาวนั้น 
อยากจะเรียนวายังไมมีใครพิจารณาตัดงบจากสํานักงบประมาณเลยนะครับ --------------- 
 

- ๑๗๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๘๖ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ           ลักขณา ๑๗๒/๑ 
 
ใน  ๑๘  หนวยงานนั้ น  มีหนวยงานสํ าคัญหลายหน วยงาน  มีสํ านักงานปลัด 
สํานักนายกรัฐมนตรี  สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สํานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี แลวก็มีสํานักงานขาวกรองแหงชาติและอีกหลายหนวยงาน ในจํานวนนี้ก็มี
ที่เราเรียกวา คลังสมอง เปนหนวยงานของการวางแผนในดานยุทธศาสตรและทิศทาง 
การพัฒนาของประเทศ นั่นคือ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
สังคมแหงชาติ สวนอีกหนวยงานหนึ่งที่กุมหัวใจของการบริหารงบประมาณก็คือ  
สํานักงบประมาณ ผมฟงมาตลอดวันยังไมมีใครตัดงบของสํานักงบประมาณเลย  
ผมจะตัดจากงบประมาณในวันนี้ แตก็จะใหเหตุผล ใหเหตุผลเพราะวาหลายครั้งหลายป
ในการพิจารณางบประมาณในแตละปนั้น ตลอดจนการทําหนาที่ในสภาผูแทนราษฎร  
ซึ่งทําหนาที่ในการอนุมัติใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติงบประมาณในแตละป 
และใหความเห็นชอบการนําภาษีของประชาชนไปใช ตลอดจนมีหนาที่ในการควบคุม 
การบริหารราชการแผนดิน เราไดเห็นโครงการที่มีการทุจริตคอรรัปชั่น ไมโปรงใส  
แตดูประหนึ่งวาสํานักงบประมาณก็ดีหรือวาสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติก็ดี ไมไดใสใจตอการนําขอมูลและการทําหนาที่ของสภาผูแทนราษฎร
หรือวุฒิสภาไปประกอบการพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณ เราจึงไดเห็นแผนงาน
โครงการ ซึ่งมีรอยมลทินมัวหมองก็ยังมีการจัดสรรงบประมาณ การพิจารณาในขั้นตอน
ของการใหความเห็นชอบในเรื่องของโครงการสําคัญ ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทั้งเรื่อง 
เมกะโปรเจกท ก็ดี โครงการความรวมมือระหวางประเทศก็ดี และขณะนี้ก็ยังมีโครงการ 
ซึ่งสภาผูแทนราษฎรเองไดมีการตั้งกระทูถามสด  ไดมีการยื่นเรื่องตอสํานักงาน 
ตรวจเงินแผนดิน ยื่นเรื่องไปถึง ป.ป.ช. ยื่นถอดถอนรัฐมนตรี อภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรี
ถึง ๒ – ๓ ทาน เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผานมา แตโครงการเหลานี้หรือหนวยงานเหลานี้ก็ไม
เคยมีการพิจารณาในการลงโทษ เพราะฉะนั้นจึงทําใหประเทศของเรานั้นกลายเปน
ประเทศที่อยูในอันดับต่ํามากในเรื่องของธรรมาภิบาล ผมเรียนทานประธานตรงนี้ก็จําเปน
จะตองยกตัวอยางใหชัดเจนวามีเหตุผลกลใดในการที่จะตัดงบประมาณ  
  ๑. ก็คือในเรื่องของกรมประชาสัมพันธ ซึ่งมีความรับผิดชอบโดยตรง 
และไดมีการของบประมาณรายจายประจําปในครั้งนี้ดวย ความจริงกรมประชาสัมพันธนั้น 



 ๓๘๗ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ           ลักขณา ๑๗๒/๒ 
 
ก็ถือวาเปนหนวยงานสําคัญในการเผยแพรขอมูลขาวสาร ความรูของทางราชการ 
และถือเปนสื่อของรัฐ โดยมีการตั้งของบประมาณเปนจํานวน ๑,๔๐๐ ลานบาท หลังจาก
ที่คณะกรรมาธิการไดมีการพิจารณาเสร็จสิ้นลง แตมีโครงการหนึ่งที่ผมจําเปนตองตัดทิ้ง
และเห็นวาไมเกิดประโยชนเลย นั่นก็คือ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน
แหงประเทศไทยชอง ๑๑ โดยอางวาเปนแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑  
ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาสถานีวิทยุโทรทัศนชอง ๑๑ ใหเปน 
สถานีแหงความเปนกลาง โปรงใส ฉับไวทุกสถานการณ โดยมีการตั้งงบในสวนนี้ไว  
๘๕  ลานบาท  เพื่อซื้อเครื่องมืออุปกรณ  ความจริงที่กระผมไดหยิบยกโครงการ 
และแผนงานสวนหนึ่งของกรมประชาสัมพันธมาเรียนทานประธานก็เพราะวาภายใต 
การดําเนินการของชอง ๑๑ ในปจจุบันนั้น กลาวไดวาการจัดงบดังกลาวนั้นสอความ 
ฉอฉล ไมรักษาผลประโยชนของรัฐและภาษีของประชาชน ภายใตการดําเนินการของ
สถานีโทรทัศนชอง ๑๑ เอ็นบีทีตามสัญญาการรวมผลิตขาวและรายการประเภทขาวนั้น 
มีสัญญาผูกพัน ๒ ป ตั้งแตวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ เปนตน ---------------------------------- 
 

- ๑๗๓/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๘๘ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ     วชิราภรณ ๑๗๓/๑ 
 
ภายใตเงื่อนไขที่รัฐเสียเปรียบพวกเราจึงไดยื่นเรื่องตอ สตง. เมื่อเดือนที่แลวผมก็ตอง 
ไปใหปากคําตอ ป.ป.ช. เกี่ยวกับเร่ืองของสัญญาดังกลาวที่เห็นวาสอวามีการกระทํา 
ที่ผิดกฎหมาย นั่นคือพระราชบัญญัติความผิดวาดวยการเสนองานตอรัฐหรือกฎหมายฮั้ว 
และ ๒ ก็คือรัฐเสียประโยชน เนื่องจากวาการที่ใหบริษัทเอกชนเขามารวมผลิตขาวโดยที่
ไดเวลาในการออกอากาศ โดยเฉพาะเปนชวง ไพรม ไทม (Prime time) ๙ ชั่วโมงครึ่ง  
จาก ๑๘ ชั่วโมง เกินกึ่งหนึ่งนั้นมีพฤติกรรมของการจัดหาที่ไมเปดกวาง ปดกั้น และสอวา 
๒  บ ริษั ทที่ เ สนอตั ว เ ข ามานั้ นมี ค วามสั มพั นธ กั น  แต อย า ง ไ รก็ ต ามสัญญา 
ซึ่ งมี มูลคา  ถาหากวาคํานวณตามเวลาโฆษณาและอัตราคาโฆษณานาทีละ  
๕๐ ,๐๐๐  – ๑๐๒ ,๐๐๐  บาท  ตลอดระยะเวลาของสัญญานั้ น เปน เงินสู งถึ ง  
๓,๐๐๐ ลานบาท หรือปละ ๑,๕๐๐ ลานบาท แตสัญญานั้นจายคาตอบแทนใหรัฐ 
เพียง ๔๕ ลานบาทตอป ภายใตขอเสนอคาตอบแทนใหกรมประชาสัมพันธ ๔๕ ลานบาท
ตอปนั้น ไดขอที่จะไมสงหลวง และหมุนกลับไปจายเปนคาจางเจาหนาที่สวนใหญของ
บริษัทนั้นเอง โดยเฉพาะผูประกาศขาวนั้น ก็ไดเกินกวากึ่งหนึ่งของเงินคาตอบแทน 
ในสัญญา มูลคาสัญญาดังกลาวสูงมาก แตไมปรากฏหลักฐานวามีการทําสัญญาหนังสือ
ค้ําประกันสัญญาที่เรียกวา แบงก การันตี (Bank Guarantee) แตอยางใด กระผมเชื่อวา
บริษัทที่เขามา เขามาและทําการผลิตขาว และรายการประเภทขาวนั้น ซึ่งตั้งแตวันที่  
๑ เมษายนเปนตนมา และพอถึงวันที่ ๑ กรกฎาคมก็ไดเพิ่มเวลาอีกจํานวนมาก โดยที่
ไมไดมีการเปดประมูลหรือเปดการจัดหาอยางเปดกวาง ทั้งที่เรามีบริษัทผูผลิตรายการ
เหลานี้เปนจํานวนมากในประเทศไทย กระผมเชื่อวากรมประชาสัมพันธไมไดรักษา
ประโยชนของรัฐและการซื้อเครื่องมืออุปกรณนั้นปรากฏวาก็ซื้อไปใหบริษัทเหลานี้ 
ใชนั่นเอง เนื่องจากในสัญญาการเขามารวมผลิตขาวนั้นหิ้วกระเปาเขามาเทานั้นเองครับ 
เครื่องไมเครื่องมืออุปกรณ ตลอดจนรถกรมประชาสัมพันธก็เชาให รถเสียกรมก็ตอง 
ซอมให และจะซื้ออุปกรณใหมเขาไปเสริมให กระผมเห็นวาในสวนนี้ไมสมเหตุสมผล
ความจริงก็เห็นใจครับ บรรดาเจาหนาที่ พนักงาน ลูกจาง หรือแมแตเพื่อนพองนองพี่ 
ที่เปนนักขาว ผูประกาศขาวเขาตองมีอาชีพ ตองทํามาหากิน แตขณะเดียวกันการทํา
หนาที่สื่อมวลชนโดยเฉพาะเปนสื่อของรัฐนั้น  ก็จะตองมีความเปนกลางอยางที่ 



 ๓๘๙ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ     วชิราภรณ ๑๗๓/๒ 
 
ทางกรมประชาสัมพันธไดประกาศไว แตหลายครั้งหลายหนที่เกิดความเคลือบแคลงวา
ทานไมไดทําหนาที่อยางนั้น มิหนําซ้ํายังถูกกลาวหาตลอดเวลาวากลายเปนเครื่องมือ 
ทางการเมืองไป ซึ่งนาเสียดาย เพราะวาเงินแตละบาทแตละสตางคในงบประมาณ 
แตละป หรือวาการจัดตั้งกรมประชาสัมพันธนั้นมาจากภาษีของประชาชนทั้งสิ้น ผมคงจบ
เฉพาะในสวนของกรมประชาสัมพันธไวเทานี้ เพียงแตใหเห็นวาการจัดซื้ออุปกรณเหลานี้ 
ก็เพื่อที่จะไปสนองตอบตอบริษัทเอกชน และขอสัญญา ในเรื่องของการรวมผลิตขาว
แบงปนกันดวยผลประโยชนโดยคาโฆษณา เวลาโฆษณา  ๑๐ นาทีตอชั่วโมงนั้น
บริษัทเอกชนได ๗ นาที กรมประชาสัมพันธได ๓ นาที เชื่อไหมครับวาผมไดสอบถาม 
ทานอธิบดีกรมประชาสัมพันธ แลวก็ผู อํานวยการวิทยุโทรทัศน ชอง ๑๑  ๓ นาที 
ของกรมนั้นไมเคยไดแมแตสลึงเดียว โฆษณาที่มาจากรัฐวิสาหกิจ มาจากหนวยราชการ
ของรัฐแท ๆ กลับไปลงในซีกโควตาของบริษัทเอกชน ตรงนี้เองครับ ที่เรียนวาเปนเรื่องของ
การเอื้อประโยชนเกินไปทําใหรัฐเสียประโยชนอยางยิ่ง และจะมาของบประมาณในการที่
จะไปดําเนินการอยางนั้นอีก ก็ขอใชสิทธิในการตัดงบประมาณในสวนนี้  
  สวนที่ ๒ คือ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หรือที่เ รียกวา สภาพัฒน ความจริงหนวยงานนี้ถือวาเปน ธิงค แทงค (Think Tank)  
เปนคลังสมอง คนเกงมากมายครับ ------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๗๔/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 ๓๙๐ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบญัญัติ) เปนพิเศษ       วัชรี ๑๗๔/๑ 
 
ไดรับความชื่นชมตลอดวาเปนหนวยงานที่มีคนที่มีความรูความสามารถ เชนเดียวกับ
สํานักงบประมาณ ทานวาที่ผูอํานวยการสํานักงบประมาณก็คงจะไมโกรธผม ที่ผมตอง 
ขออนุญาตตัดงบประมาณหนวยงานของทานดวย ทั้งนี้เพราะวามีโครงการซึ่งเหมือนกับ
กรมประชาสัมพันธนี้ และเราไดมีการอภิปรายไมไววางใจ มีการยื่นถอดถอนรัฐมนตรี 
โครงการนี้ก็เชนกัน และเปนโครงการซึ่งยืดเยื้อมาก มีการดําริของทานนายกรัฐมนตรี 
ในฐานะที่ทานเปนผูอํานวยการสูงสุดของสํานักนายกรัฐมนตรี ในการที่จะใหมีการจัดหา
รถเมลเอ็นจีวี (NGV) ๖,๐๐๐ คัน หลังจากนั้น กระทรวงคมนาคมโดยรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงคมนาคมก็พยายามนําเสนอโครงการนี้ โดยที่จะตองผานการพิจารณาของ
สภาพัฒน แตผมเรียนทานประธานวาเรื่องนี้ไมใชเร่ืองใหม เปนเรื่องที่เราไดมีการอภิปราย 
มีการตั้งกระทูถามตั้งแตเดือนมิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม และเขามาสูชวงของการ
พิ จารณางบประมาณ  และ เมื่ อวานนี้ เ องคณะรั ฐมนตรี ได อนุ มัติ โครงการนี้  
มันมีประเด็นที่สําคัญก็คือวา ขสมก. หรือองคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯ มีหนี้สะสมจาก
การบริหารขาดทุนถึง ๗๐,๐๐๐ ลานบาท และเมื่อปที่แลว ในรัฐบาลของ พลเอก สุรยุทธ  
จุลานนท ขสมก. ไดเสนอโครงการในการที่จะจัดซื้อหรือจัดเชารถเมลจีน ขสมก. นี้  
เปนรถแอร ๒,๐๐๐ คัน แตก็สอความไมโปรงใส สอวาจะทําใหรัฐเสียหายจากราคาที่ 
กะกันไววาจะแพงมาก ในที่สุดก็มีการทักทวง ผมเองก็เปนคนหนึ่งที่ทักทวงในโครงการนี้ 
และทายที่สุดก็ยุบโครงการนี้ไป ก็หันมาพิจารณาในเรื่องการเปลี่ยนเครื่องยนต โดยมีการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องยนตซึ่งถูกกวาแลวก็สามารถที่จะใชงานไดและประหยัดเชื้อเพลิง  
แตอยางไรก็ตาม ภายหลังการเลือกตั้ง หลังจากทานนายกรัฐมนตรีมีดําริในนโยบาย 
ใหจัดหารถเมลเอ็นจีวี ๖,๐๐๐ คัน ก็มีการเดินเรื่องนี้ขึ้นมา โดยจะมีลักษณะของการเชา 
๖,๐๐๐ คัน  โดยเชา ๑๐  ป แลวก็ตีตัวเลขออกมาเปนเงินถึง ๑.๑ แสนลานบาท  
มี เสียงคัดคานมากมาย  แมแต ใน  ขสมก .  เอง  ในระหวางกอนที่ จะมีการดํา ริ 
โดยทานนายกรัฐมนตรี เขาไดดําเนินการเปดการประมูลนานาชาติ ที่เรียกวา อินเตอร
เนชั่นแนล บิดดิ้ง (International bidding) โดยที่จะมีการใชการปรับปรุงเครื่องยนต  
โดยบริษัทชั้นนําของโลกเขามากันเปนสิบบริษัท ไดมาผานการทดสอบในภาคสนาม 
ไปปรับเปลี่ยนเครื่องเพื่อใหสามารถใชกาซธรรมชาติ คือเอ็นจีวี ผานการทดสอบ 



 ๓๙๑ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       วัชรี ๑๗๔/๒ 
 
ภาคสนามทุกอยางเสร็จหมดแลว ในที่สุดก็ขึ้นทะเบียน บริษัทที่ไดผานเกณฑการรับรอง
ในเรื่องนี้  โดยจะปรับเปลี่ยน  ซึ่งจะใชตนทุนที่ต่ํามากไมกี่พันลานบาท  สําหรับ 
การปรับเปลี่ยนรถ ขสมก. ในการมาใชกาซเอ็นจีวี แตจู ๆ กลายเปนวาเปนโครงการเชา
จริง ๆ ก็เหมือนซื้อแตวาเปนการเชา ๖,๐๐๐ คัน แตกอนที่จะมีการตัดสินในเรื่องนี้  
ไดมีการนําเสนอคณะรัฐมนตรีหลายครั้ง แลวก็ถอนออกมาเพราะวามีหลายฝาย 
ไมเห็นดวย จนกระทั่งใหคณะกรรมการกลั่นกรองซึ่งมีทานรองนายกรัฐมนตรีทานหนึ่ง
ดูแล เขาไปพิจารณา ทายที่สุดเมื่อวานนี้ ตกลงกันเรียบรอย ลดจาก ๖,๐๐๐ คัน  
เหลือ ๔,๐๐๐ คัน แตคาเชาวันละ ๕,๑๐๐ บาทเหมือนเดิม วงเงิน ๖๗,๐๐๐ ลานบาท  
ในระยะ ๑๐ ป ผมติดตามเรื่องนี้ดวยความหวงใย ----------------------------------------------- 
 

- ๑๗๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๙๒ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         ศิริวรรณ ๑๗๕/๑ 
 
เพราะวาความจริงแลวถือไดวาสภาพัฒนไมไดรับฟงความเห็นของผูประกอบการในการ
ประกอบรถในประเทศไทยเลย ประเทศไทยมีศักยภาพครับ ความจริงเรื่องนี้ถาหากวา 
ไมเอาโครงการในการปรับเปลี่ยนเครื่องยนตเอ็นจีวี ซึ่งใชเงินเพียงไมกี่พันลานบาท จะมา
ใชในวิธีการที่นําเขาคลัตช ซี (Clutch C) รถพรอมเครื่องยนต แลวก็มาใหโรงงานประกอบ
ตัวถังรถ เรามีศักยภาพไมวาจะเปนแถวราชบุรี แถวฉะเชิงเทรา แถวชลบุรี หรือโคราช  
มีศักยภาพที่จะตอรถเหลานี้ไดปละ ๑,๕๐๐ คัน แตถาเขามาทั้งคันทานทราบไหมครับวา 
ถาเขามาโดยเสียภาษี ๓ ลานกวาบาท คณะรัฐมนตรีไดยกเวนภาษีไปแลวในเรื่องนี้ 
ยกเวนภาษีเหลือคันละ ๒.๑ ลานบาทเทานั้นเองครับ แลวทําไมเชากัน ๑๘ ลานบาท 
ละครับ  ราคาคาเชารถคันหนึ่ ง  ๑๘  ลานบาท  ตลอดอายุสัญญา  แตถาจัดซื้ อ  
๒.๑ ลานบาท นี่คือตัวเลขของรองนายกรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลของทาน ซื้อมาวิ่งได ๓ ป 
โละทิ้งก็ยังใชเงินเพียงแค ๖ ลานกวาบาทเทานั้นเอง ซากรถ ๓ ป ยังขายไดคันละ 
ไมต่ํากวาลานบาท เพราะฉะนั้นผมจึงเรียกรองใหคณะกรรมาธิการไดชี้แจงวาทําไม 
ทานไมพิจารณาในสิ่งเหลานี้ในงานที่หนวยงานดูแล และปลอยปละละเลยทั้งที่เร่ืองนี้ 
ไมใชเร่ืองเล็ก ๆ ไมใชเร่ืองที่ใชเงินนอย ๆ และที่สําคัญ ส.ส. รัฐบาลผมก็เรียกรองให 
คุณศักดา คงเพชร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคพลังประชาชน ออกมาเปดโปงสิครับวา 
แก็ง ออฟ โฟร ที่อยูเบื้องหลังไดหัวคิวคันละ ๑ ลาน ๔,๐๐๐ คัน ก็ ๔,๐๐๐ ลานบาท 
ออกมาเปดเผยสิครับ ทานหยุดไปทําไมพวกเราใหกําลังใจและอยากดูเหมือนกันวา
โครงการเหลานี้ที่มีการกินหัวคิวโดยแกง ออฟ โฟร มีใครบาง บริษัทไหนบางและจะไป
ซ้ําเติมคนกรุงเทพมหานครดวยการหากินกับโครงการ ทายที่สุดก็ไปอยูในคาโดยสารของ
พี่นองประชาชน ทั้งรถรอน รถแอร และการสะสมของการขาดทุน ๗๐,๐๐๐ ลานบาท 
ทายที่สุดก็ตองมาของบประมาณในการไปตัดนั่นละครับ สํานักงบประมาณก็ตอง
พิจารณาโครงการเหลานี้ เปนเรื่องซึ่งผมคิดวาเราจะติดตามตอไปละขอคําชี้แจง 
จากคณะกรรมาธิการเสียงขางมากดวย รวมทั้งสภาพัฒนฯ สํานักงบประมาณ ถาชี้แจงได
ครบถวนไมติดใจก็ไมตัดครับ แตผมจําเปนตองตัดตอนนี้ โดยเฉพาะสํานักงบประมาณ 
นะครับ ยังมีเร่ืองตองสะสางกันหลายโครงการหลังจากนี้ ก็ขอขอบคุณทานประธานครับ 
 



 ๓๙๓ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         ศิริวรรณ ๑๗๕/๒ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
เฉพาะมาตรา ๕ ยังเหลืออีก ๖ ทานนะครับ คือคุณเฉลิมลักษณ เก็บทรัพย คุณชาญชัย 
อิสระเสนารักษ คุณบุญยอด สุขถิ่นไทย คุณชนินทร รุงแสง คุณสมควร โอบออม และ 
ทานสุดทายคุณองอาจ คลามไพบูลย ผมอยากจะขอเวลาสักทานละ ๗ นาทีนะครับ  
แตก็ไมเคยตัดการอภิปรายครับเปนกรอบไวเพื่อเราจะไดลงมติตอนเวลา ๐๑.๑๐ นาฬิกา  
เชิญคุณเฉลิมลักษณ เก็บทรัพย 
  นางสาวเฉลิมลักษณ เก็บทรัพย (แบบสัดสวน)  :  กราบเรียนทานประธาน 
ที่ เคารพ  ดิฉัน  เฉลิมลักษณ  เก็บทรัพย  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  แบบสัดสวน  
พรรคประชาธิปตย ทานประธานคะดิฉันไดปรับลดงบประมาณในมาตรานี้ไวอยู 
หลายสวนดวยกัน แตดวยเวลาเที่ยงคืนดิฉนัจึงขออภิปรายในแค ๒ ประเด็น 
  ประเด็นแรกก็คือในสวนของสํานักสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
  ประเด็นที่ ๒ ก็คือในสวนขององคการบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน ทานประธานคะสํานักสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการนั้น หนาที่หลัก
ของเขาก็คือการไปหางานหรือการไปเชิญชวนหนวยงานตางประเทศ หรือบริษัทใหญ ๆ 
ในตางประเทศใหเขาไดมาจัดสัมมนาหรือจัดประชุมในประเทศไทย ซึ่งงานนี้เปนงานที่
ดิฉันเขาใจวายากพอสมควร และเปนงานที่มีการแขงขันสูง ------------------------------------ 
 

- ๑๗๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๙๔ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบญัญัติ) เปนพิเศษ                                              ณัฐชนก ๑๗๖/๑ 
 
เพราะเดี๋ยวนี้นักทองเที่ยวกลุมนี้เปนที่ประจักษแลววาเปนนักทองเที่ยวที่ใชจายสูงมาก
และมากที่สุดในทุกกลุมของนักทองเที่ยวดวยกัน เพราะฉะนั้นวันนี้คูแขงของประเทศเรา 
มีมากมาย ไมวาจะเปนมาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร ฮองกง ซึ่งตางก็แยงชิงนักทองเที่ยว
กลุมนี้ ดิฉันก็ไดมาดูวาในการทํางานของสํานักนี้นะคะคุมคากับงบประมาณที่ไดจัดสรร
ไปหรือไม ดิฉันไดไปดูแลว ทานประธานคะ สวนใหญจะเปนงบบุคลากร แลวก็เปนงบจัด
อบรมสัมมนาเพื่อที่จะเตรียมความพรอมของบุคลากรในการที่จะรองรับนักทองเที่ยว 
กลุมนี้ ซึ่งตรงนี้ดิฉันก็เขาใจนะคะ และก็ใหความสําคัญวาจําเปนที่จะตองกระทํา แตดิฉัน
มองวาวันนี้เจาหนาที่ของหนวยงานนี้ ทานประธานคะ แมวาจะมีความสามารถเพียงใด 
ก็ตามถาเขาเดินออกไปจากประเทศไทยเพื่อไปเชิญชวนหนวยงานหรือบริษัทตาง ๆ  
ในตางประเทศใหมาจัดประชุมและสัมมนาในเมืองไทยนั้นโดยไปมือเปลา ดิฉันมองวา 
ไมสําเร็จ เพราะฉะนั้นดิฉันถึงมองวาสําหรับในปหนาการตั้งงบประมาณของหนวยงานนี้ 
สิ่งหนึ่งที่จะตองใหความสําคัญก็คือการตั้งยุทธศาสตรที่ถูกตอง นั่นก็คือการที่จะตองใหมี
พื้นที่ที่จะรองรับเวลาเราไปเชิญชวนใหเขามาจัดประชุมสัมมนาในบานเรา ใหเขามีพื้นที่ 
ที่จะเลือกไดหลาย ๆ แหง ดิฉันยกตัวอยางเชน อยางในประเทศไทยเรา ทานประธานคะ 
ภูมิอากาศแตกตางกัน ภาคเหนืออากาศหนาว มีหมอก ทะเล ภูเขาไมมีทะเลนะคะ 
ภาคใตมีทะเล มีหาดทราย มีแสงแดด อะไรอยางนี้นะคะ เพราะฉะนั้นดิฉันมองวาวันนี้
ทางสํานักงานจะตองผลักดันใหมีความพรอมในสถานที่ประชุมในทุกภาคของประเทศ  
ไมวาภาคเหนือ ภาคใต หรือกรุงเทพมหานคร ตอนนี้กรุงเทพฯ เรามีศูนยประชุมใหญ ๆ 
สําหรับรองรับนักทองเที่ยวเหลานี้แลว เชียงใหมกําลังสรางอยูแลวมีโอกาสที่จะเสร็จในป 
๒ ปนี้ขางหนา วันนี้อีกแหงหนึ่งที่ยังไมมีคือภาคใต ซึ่งภาคใตนั้นมีการสํารวจกันแลววา
รายไดจากนักทองเที่ยว ๘๐ เปอรเซ็นตคือทางใต เพราะฉะนั้นวันนี้เราจําเปนที่สุด  
ทานประธานคะ ที่จะตองมีศูนยประชุมใหญ ๆ อยางนั้นอยูที่ภาคใต โดยเฉพาะที่ภูเก็ต 
ซึ่งเปนเมืองทองเที่ยวหลัก ดิฉันมองวาถามีวัตถุดิบอยางนี้นะคะพรอมที่จะใหสํานัก
สงเสริมการจัดประชุมไดถือติดไปเวลาจะออกไปตางประเทศเพื่อไปขายสถานที่ 
ที่จะใหเขามาจัดประชุมในประเทศไทยเรานั้น อยางนี้จะทําใหความสําเร็จเกิดขึ้นไดมาก
นะคะ เพราะดิฉันมองวาผูที่มาประชุมนอกจากประชุมแลวก็คือมาทองเที่ยวดวย  



 ๓๙๕ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                              ณัฐชนก ๑๗๖/๒ 
 
ทานประธานคะ อีกอยางหนึ่งที่ดิฉันอยากจะใหสํานักสงเสริมการจัดประชุมไดให
ความสําคัญก็คือวาวันนี้การบูรณาการในหนวยงานที่ดูแลเรื่องการทองเที่ยวจําเปนมาก 
ที่จะตองทํารวมกัน ไมอยางนั้นก็จะเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณอยางมาก ดิฉัน
ยกตัวอยางเชนวันนี้หนวยงานที่จะตองดูแลเรื่องการทองเที่ยว ทานประธานคะ มีทั้ง ททท. 
มีทั้งสํานักสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ มีทั้งการบินไทย มีทั้งองคการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ซึ่งดิฉันจะพูดในโอกาสหลังนี้นะคะ เหลานี้มี
หนาที่ที่จะตองไปทําการตลาดเรื่องการทองเที่ยวทั้งสิ้น ถาไมมีการบูรณาการที่ดีดิฉันเห็นวา
จะเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณนะคะ แลวสิ่งหนึ่งที่เราจําเปนจะตองใหมีการบูรณาการ
ก็คือวาไมอยางนั้นตัวเลขนักทองเที่ยวจะผิดพลาดไปมาก เพราะแตละหนวยงานก็จะบอก
วานักทองเที่ยวกลุมนี้มาโดยเขา แลวก็จะลงเปนเรคคอรด (Record) ไววาของหนวยงานนี้
เทาไรคน แลวก็เอามารวมกันทําใหตัวเลขการทองเที่ยว นักทองเที่ยวของประเทศ
ผิดพลาดคะ ก็อยากใหทานประธานไดฝากถึงกรรมาธิการนะคะวาในปตอ ๆ ไปนั้นไดให
ความสําคัญในการจัดงบประมาณของสํานักสงเสริมการประชุมและนิทรรศการ 
ในประเด็นนี้ดวยคะ 
  สวนประเด็นที่ ๒ ทานประธานคะ ที่ดิฉันใหความสําคัญและก็จะตอง 
ขออภิปรายในวันนี้ก็คือองคการบริหารพื้นที่พิ เศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน  
ซึ่งหนวยงานนี้ ทานประธานคะ หนาที่ของเขาก็คือมีหนาที่ตองประสานหนวยงานที่มี
หนาที่ในเรื่องการทองเที่ยวทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น ---------------------------- 
 

- ๑๗๗/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๓๙๖ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        ศิริลักษณ ๑๗๗/๑ 
 
แลวก็ที่สําคัญที่สุด เขาจะตองประสานการมีสวนรวมของพี่นองประชาชนที่แหลง
ทองเที่ยวนั้นตั้งอยูนะคะ แตที่ดิฉันตองพูดเพราะวาเทาที่ไดติดตามดูการทํางานของ
หนวยงานนี้ทานประธานคะ ไมวาหนวยงานนี้จะลงไปประกาศพื้นที่พิเศษที่ไหน มีปญหา
ทุกที่ ดิฉันยกตัวอยาง เชน พื้นที่แรกที่ทางหนวยงานนี้ไดประกาศที่จะลงไปชวยดูแลแกไข
ปญหานั้นก็คือเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยงนะคะ และก็เชียงใหมไนทซาฟารี หรือที่กําลัง
จะทําที่พัทยาที่ภูเก็ต แลวก็เคยประกาศที่จะทําที่พีพีนะคะ เรามาดูวาเกาะชางนั้นคือ 
พอเสร็จแลวในพื้นที่ประชาชนก็มีปญหา ที่ดิฉันพอรับทราบวาอาจจะมีปญหานอยมาก 
ก็คือเชียงใหมไนทซาฟารีเพราะวาพี่นองประชาชนในเชียงใหมไนทซาฟารีเราคงทราบกัน
วาเปนสัตวนะคะ แตวาพีพีพอเริ่มประกาศจะไปทําหรือไปดูแลในพื้นที่พีพีพี่นองประชาชน 
ในพื้นที่ก็ประทวง พัทยาดิฉันยังไมทราบวาเปนอยางไร แตภูเก็ตที่จะไปประกาศพื้นที่ 
ที่อาวภูเก็ต ดิฉันบอกไดเลยวาวันนี้ทานประกาศไมได เพราะพี่นองประชาชนเขาไมเห็น
ดวย  เพราะอะไรคะทานประธาน  เพราะวาองคกรนี้ขาดการที่จะไปสงเสริมให 
พี่นองประชาชนในพื้นที่ มีสวนรวมอยางมากที่สุด ซึ่งที่จริงเปนเรื่องหลักเพราะวา 
ถาหนวยงานนี้ไปประกาศพื้นที่ไหนเปนพื้นที่พิเศษแลวไปพัฒนาอยางไรแลว เมื่อเสร็จ
สมบูรณแลวเขาจะตองถอยออกมา แลวก็ใหพี่นองประชาชนในพื้นที่ไดดูแลตอไป 
แตอยางของภูเก็ตดิฉันไดมีโอกาสไปสังเกตการณดวย ถามีการประกาศพื้นที่อาวภูเก็ต 
ซึ่งมันจะมีผลกระทบกับพี่นองประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมาก เพราะวาพื้นที่ตรงนั้น 
พี่นองคนภูเก็ตไดไปใชในชีวิตประจําวันของเขาไมวาจะออกกําลังกาย ไมวาจะไปเที่ยว
สนุกสนานเฮฮานะคะ แตวา อปท. ไมไดใหประชาชนไดมีสวนรวมอยางจริงจัง เทาที่ดิฉัน
ไดสังเกตดูนะคะ ก็เพียงเพื่อลงไปแลวก็จะบอกวาผมอยากจะทํานั่นทํานี่ขอใหพี่นองหรือ
ประชาชนในจังหวัดเห็นดวยที่จะมาทํา ซึ่งตรงนี้พี่นองประชาชนในภูเก็ตยังไมเห็นดวย 
และก็ยังรอที่จะให อปท. ไดลงไปทําความเขาใจแลวก็ลงไปรับฟงความคิดเห็นของ 
พี่นองคนภูเก็ตวาสิ่ งที่ เขาอยากไดคืออะไร  ไมใช  อปท .  อยากไดอะไร  ขอบคุณ 
ทานประธานคะ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณชาญชัย อิสระเสนารักษครับ 



 ๓๙๗ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        ศิริลักษณ ๑๗๗/๒ 
 
  นายชาญชัย อิสระเสนารักษ (นครนายก)  :  ขอบคุณทานประธานครับ ผม 
ชาญชัย อิสระเสนารักษ จังหวัดนครนายก พรรคประชาธิปตย ผมกราบเรียนทานประธาน 
ดวยผมไดแปรญัตติ มาตรา ๕ นี้ไวดวยการปรับลดงบประมาณลง ๒๐ เปอรเซ็นต  
ผมขออนุญาตเรียนทานประธานอยางนี้ครับเพื่อใหเวลากระชับ ผมจะพูดทีเดียวในสวน
มาตรา ๕ สํานักนายกรัฐมนตรีทั้งหมด ๔ หนวยงาน ประกอบดวยสํานักนายกรัฐมนตรี 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ รวมทั้งสํานักงบประมาณ แลวก็ถามีเวลาเหลือผมจะขออนุญาตพูดตอ 
ตรงคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ คือ ก.พ.ร. ผมขออนุญาตกราบเรียนอยางนี้ครับ 
เพื่อใหเหตุผลในการที่ปรับลดงบประมาณลง ๒๐ เปอรเซ็นตนั้น ผมยกตัวอยางนิดหนึ่ง 
เร่ืองผลงานของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงานเลขาธิการนี้มีความสําคัญเปน 
ศูนยรวมการประชุม แลวก็เปนเรื่องของเอกสารสําคัญหลาย ๆ เร่ืองจะตองผานตรงนี้ 
ไมวาหนวยงานใด  ๆ  ที่จะเอางบประมาณไปใช แลวมีปญหาเกิดขึ้นมามากมาย 
ผมกราบเรียนเทานี้ครับ  ถาผมกราบเรียนไปยอนหลังหนอยหนึ่ง  ทานประธาน 
ผมกราบเรียนทานเลยวาไมไดเกี่ยวกับเร่ืองงบประมาณเกามาพูดนะครับ แตวามันเปน
เหตุทําใหจนปจจุบันนี้ โครงการแอรพอรต ลิงค (Airport Link) เรายังตองใชงบประมาณ
ปจจุบันไปใชหนี้ตรงที่เกิดความผิดพลาดตรงนั้นอีกมากมายมหาศาล มติ ครม. วันที่  
๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ กอนเลือกตั้งวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ผมกราบเรียนทานประธาน
ไปถึงคณะกรรมาธิการไมทราบวาเรื่องนี้เปนขาวคราว ------------------------------------------  
 

- ๑๗๘/๑ 
 

 
 
 
 
 



 ๓๙๘ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                    ศิริลักษณ (๒) ๑๗๘/๑ 
 
จนกระทั่งมีการดําเนินคดีไปทางหลายสวนในการตรวจสอบ แมแตสภานี้ ผมพูดถึง  
๒ คร้ังนะครับ แตไมเคยลงรายละเอียดอยางครั้งนี้ เพียงแตเพื่อจะใหกรรมาธิการไดทราบ
วาในสวนนี้ทานไดสอบถามผมเรียนกรรมาธิการก็ไดสอบถามแลวก็จะแกไขปญหานี้
อยางไร เพราะนั่นมันเปนปญหาเขาไปถึงอนาคตอีกหลายปขางหนา เร่ืองของเรื่องคือ 
เปนอยางนี้ครับ หนวยงานเลขาคณะรัฐมนตรีกอนที่จะเอาเรื่องเขาตองมีเ ร่ืองมา  
แตมตินี้ไมมีเร่ืองครับ ทานรัฐมนตรีขออนุญาตเอยอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
เขาไปใน ครม. เสนอดวยปากเปลา อางมติ ครม. ยอนหลังไปเกือบปหนึ่ง ป ๒๕๔๗ แตไมมี
เร่ืองนําเขานะครับ ถามวาผมพูดทําไมเอง ผมไมอยากไปอานรายละเอียดในมติ ครม. ในนั้นเลขา 
คณะรัฐมนตรีไดตอบมาถึงกระทรวงคมนาคม เนื่องดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ไดหยิบยกเอาเรื่องดังกลาวมติเมื่อป ๒๕๔๗ เดือนสิงหาคม ขึ้นมาวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ 
ขึ้นมาหารือขอเปลี่ยนแปลงมติ ครม. ใหม เปลี่ยนอะไรครับ ไปเปลี่ยนเงื่อนไขทีโออาร 
การประกวดราคา ของโครงการที่ประกวดราคาระบบขนสงมวลชนแอรพอต ลิ้งคระหวาง
สุวรรณภูมิกับมักกะสัน เปลี่ยนตรงไหนครับ เปลี่ยนจากเดิมทีเสร็จแลวรถไฟจางใหมาใคร
ก็แลวแตประมูลได  จางแล ว เสร็จถึ งจะจ าย เงิน  มาเปลี่ ยนใหมกํ าหนดเวลา 
วาใหเหลือ ๙๙๐ วัน แลวก็จายเงิน ถามไปเปลี่ยนอยางนั้นเพราะอะไรครับ เนื่องจากวา
กระทรวงการคลังไดไปออกหนังสือใหเอกชนรับรองจะจายเงินใหทาน เกิดเรื่องนี้ 
ขึ้นมาไดครับ ระบบราชการ จนกระทั่งเปนเหตุใหตองมาเปลี่ยนมติ ครม. เพื่อใหเกิดความ
ชัดเจน นั่นคือความตองการของเอกชนนะครับ ไมใชความตองการของรัฐ เพราะเรา
ประกาศทีโออารไปวาตองเปนอยางนี้ ทุกรายตองปฏิบัติตาม ในขณะเดียวกับบริษัทที่
ประมูลไดคือบริษัท ชิโนทัย บีกิน กับ ซีเมนต ไมสามารถมีวงเงินที่จะไปกูเงินแบงกได 
จึงจําเปนตองมาเปลี่ยนมติ ครม. ใหม อันนั้นหมายถึงวาเขาผิดแลวนะครับ ไมผานวงเงิน 
ไมผานทีโออารแลว การประมูลนั้นไมควรจะเกิดขึ้นแลว แตคณะรัฐมนตรี เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรียอมใหเ ร่ืองนี้ผานเขาไป แลวไปผลักดันใหเกิดเคลื่อนจนกระทั่งเกิด 
สัญญาขึ้นมาได อันนั้นผิดกฎหมายฮั้วครับ ผมเรียนทานอยางนี้เลย อยางนี้เกิดขึ้นมา
จนกระทั่งวันนี้ เราตองไปเอางบประมาณแผนดิน  ไปกู เงินธนาคารเพื่อไปใชหนี้ 
ธนาคารหนึ่งแตในขณะเดียวกันในนั้นเปนมติที่ไปทําใหเกิดการทุจริตเกิดขึ้นดวย  



 ๓๙๙ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                     ศิริลักษณ (๒) ๑๗๘/๒ 
 
เพราะวาไปเอาเงินกูจากธนาคารไปใชเงินกูที่เคยเกิดขึ้นจากอีกธนาคารคือกรุงไทย 
กรุงไทยไปใชกสิกรไทย กับอีก ๘ แบงกที่ เปนแกนนํา และเกิดปญหาตามมาครับ  
คือเอาเงินไปใชหนี้ทุจริตที่เขามีการกลาวหาวา ๑,๑๖๖ ลานบาท คาธรรมเนียมธนาคาร 
แตขณะเดียวกันธนาคารออกใบเสร็จใหได ๔๗๑ ลานบาท มีการทุจริตเกิดขึ้น ๑,๑๖๖ 
ลานบาท ขณะนี้เปนคดีเปนเรื่องเปนราวในการตรวจสอบอยู ผมตรวจสอบเรื่องนี้อยูใน
ฐานะที่ตรวจสอบวาควรจะตอสัญญาหรือไม เปนปญหามากครับ จนกระทั่งวันนี้โครงการ
ดังกลาวเลื่อนจากกําหนดสัญญาเดิมไปถึงเกือบ ๖๐๐ วัน และยังไมสามารถดําเนินการ
ได ผมเชื่อวาจะมีปญหาตามมาอีก รถไฟปรับไมได เปลี่ยนแปลงทีโออารไปเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขจนกระทั่งรถไฟปรับบริษัทที่ประกวดราคาไมได วันละ ๑๒ ลานบาท ๑๒ คูณ ๕ 
เทากัน ๖๐ ๗,๐๐๐ ลานกวาบาท เขาไปแลวครับ รัฐเสียเปรียบอะไรเกิดขึ้น เปนเรื่อง 
การไปรวมกันทําใหเกิดความฉอฉลเกิดขึ้น อันนี้ผมฝากนะครับ เปนเรื่องที่ตองตําหนิ
สภาพัฒนฯ ดวยเรื่องอยางนี้ผานไมไดเพราะนั่งอยูใน ครม. เรื่องอยางนี้ผานไมได 
สํานักงบประมาณนั่งอยูใน ครม. เรื่องอยางนี้ก็ตองผานไมไดเพราะมันไปผูกพัน
งบประมาณตามหลังมาอีก ผมถึงกราบเรียนวานี่คือเร่ืองที่ไมทํา แตมาเร่ืองที่ทําก็คือใช
เวลาใหเปนประโยชนกับทางสมาชิกอีกหลายทาน มติ ครม. วันที่ ๑๗  มิถุนายน  
เพิ่งผานมานี้ครับ มติ ครม. นี้ ตั้งแตเร่ืองเชารถ ๖,๐๐๐ คัน มติ ครม. เกี่ยวกับเร่ืองไปเพิ่ม
ราคากลาง ไปเพิ่มกรอบวงเงินในการประมูลจัดซื้อจัดจางเกี่ยวกับเร่ืองระบบราง ๙ สาย 
หลาย ๆ สีนะครับ ผมไมตองอภิปรายใหฟง แตวามันจะเปนเรื่องเหมือนกับที่เกิดขึ้น 
ในอดีตครับ ขณะเดียวกันสํานักงบประมาณไดคอมเมนท (Comment) เอาไววา ผมฝาก
สํานักงบประมาณนะครับ เร่ืองนี้ถาหากทานพลาดไปผมวาเรื่องใหญ หลายโครงการ 
ที่เพิ่มราคากรอบวงเงินไปให เฉพาะสายสีมวงซึ่งประกวดราคาไปเสร็จเรียบรอย ----------- 
 

- ๑๗๙/๑ 
 
 
 



 ๔๐๐ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบญัญัติ) เปนพิเศษ                                               นภัสสร ๑๗๙/๑ 
 
ใหราคากรอบวงเงินเพิ่มอีก ๕,๐๐๐ กวาลานบาท วันนี้น้ํามันลงมา ๑๐๕ เหรียญดอลลาร
ตอบารเรล ทานคอมเมนทไวนะครับวาใหไปพิจารณาราคาใกลเคียงวันที่เปดซองประกวด
ราคาดวย เพราะฉะนั้นถาตรงนี้พลาดไปสํานักงบประมาณจะตองพิจารณาแลว 
สภาพัฒนก็ตองดูรายละเอียดอีกแลวครับ ถาเปนไปตามอยางที่เขาคาดการณ แลวมีฮั้วล็
อกใบเสร็จวาบริษัทไหนได  อันนี้ เจบิก  (JBIC) ตองรับผิดชอบ  ผมกราบเรียนวา 
ผมทําหนังสือเจบิก และทําหนังสือไปถึงประธานเจบิกใหญที่ญี่ปุนวาถาทานใหปลอย
เงินกูแลวมีการทุจริตอยางนี้ แลวผมชี้ไดวาสัญญาที่ ๑ ตองเปนบริษัทอะไรได สัญญาที่ ๒
เปนชื่อบริษัทอะไรได  สัญญาที่  ๓  เปนชื่อบริษัทอะไรได  ผมใหขาวไปแลวครับ 
ทานประธานก็ลองติดตามดูก็แลวกัน เพราะสิ่งที่ผมพูดไว ถาเปนจริงติดขางฝาไวไดเลย
วาสัญญาที่ ๑ คือบริษัทอิตาเลียนไทย สัญญาที่ ๒ คือ ช. การชาง สัญญาที่ ๓ ระหวาง 
ชิโนทัย กับบริษัทฤทธา ซึ่งยังตกลงรายละเอียดกันยังไมจบ เอาละครับถาเปดเทคนิค 
มาเมื่อไรละก็จะจบเมื่อนั้น ผมกราบเรียนวาสิ่งเหลานี้มันเกิดขึ้น แลวมันเสียหาย 
กับบานเมือง ๓ – ๔ หนวยงานที่ผมกราบเรียนทาน ทานคือดานกําแพงสําคัญที่จะยอมให
ฝายการเมืองมาสั่งทานแบบประเภทผิดแลวผิดอีกอยางนั้นไมไดอีกแลว ผมกราบเรียน
ทานวากรรมาธิการไดซักถามทานขนาดไหน ผมไมทราบ แตผมฝากสํานักงบประมาณ 
ในฐานะที่นั่งเปนกรรมาธิการดวยวาทานตองชวยดูแลตรวจสอบเรื่องนี้แทนสภา ในขณะที่
สภาไมมีเวลาไปตรวจสอบตลอดเวลาได เพราะวาเรื่องทั้งหลายจะตองมีผานเขามา 
ที่สํานักงบประมาณในเรื่องการหารืออีกครั้งหนึ่ง ผมเชื่อแนวาตอนจะเขาเพื่อขออนุมัติ
ตอนนี้เปนเรื่องที่จะตองตรวจกันแลวละครับวาไอเท็ม (Item) แตละไอเท็มคืออะไรกันแน
แลวในนั้นทานใหรายละเอียดไว เยอะพอสมควรนะครับ  ขอเดิมทานเพิ่มใหแค 
๘ เปอรเซ็นตกวา ของใหมนี่ทานเพิ่ม ๑๐ กวาเปอรเซ็นต ซึ่งผิดปกติมากครับ ผมเคยถอด
รายละเอียดเรื่องนี้มาแลวมาอภิปรายไมไววางใจกัน เราก็พูดกับรัฐมนตรีนะครับ รัฐมนตรี
บอกวาจะไปแกไข แตสุดทายก็เอาอยางนี้จริง ทานผูวาวันนี้ก็ไปลงสมัครเปนผูวา กทม.  
ก็จะทิ้งปญหาไวตรงนี้จะเปนอยางไรเกิดขึ้น ก็เดี๋ยวจะติดตามดู ผมกราบเรียนวาตรงนี้
ทั้งหมดทั้งหลาย ทั้งปวงนั้น ที่ผมปรับลดงบประมาณไป ๒๐ เปอรเซ็นตตองการจะหารือ
กับกรรมาธิการพิจารณางบประมาณวาไดซักถามหรือไม ถาไดซักถามแลวเรื่องนี้จะไป 



 ๔๐๑ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                               นภัสสร ๑๗๙/๒ 
 
ปรากฏผลเปนอยางไร และวันขางหนาเราจะแกปญหาอยางนี้อยางไร แลวผมเชื่อไดวา
เ ร่ืองนี้ มีการทุจริตเกิดขึ้นแน ถาทานไมชวยกันดูแลอยางนี้นะครับ ผมวาพวกเรา 
ไมสามารถที่จะไปติดตามเรื่องไดตลอดเวลา ผมกราบเรียนทานวาหลายเรื่องเราพูดกัน 
ในสภาแหงนี้ แตขางนอก ฝายบริหารไมไดชวยแกปญหา มีอยางเดียวคือขาราชการ 
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตองชวยสภาดวยครับ ตองขอเวลาใหทานไปตรึกตรอง
แลวดูรายละเอียดพวกนี้ แลวก็จะเปนประโยชนกับในวันขางหนาที่เราจําเปนจะตองเชิญ
ทานมาคุยกันในกรรมาธิการแตละคณะ ที่อาจจะตองเชิญทานมาเกี่ยวพันกับเร่ือง 
จะเกิดการทุจริตกันแบบไหนก็แลวแต ผมกลายืนยันกับทานวาเกิดเรื่องแนครับ ก็คง 
จะมีเวลาที่จะใหเพื่อนสมาชิกไดใชเวลาใหเปนประโยชน ผมก็กราบเรียนทานวาทั้ง ๒ มติ
นี้นะครับ คือแคตัวอยางครับ ยังมีอีกหลายมติที่ผมไปอานดูแลวเรื่องพิสดารมาก ๆ แลวก็
สําคัญดวยในหนวยงานคือสภาพัฒน  หลายเรื่องครับ  ไม รู เ ร่ือง  แตอยากจะทํา  
พอเขาไปทํา พอถามรายละเอียดตองไปเรียกคนอื่นมาชี้แจง แตอํานาจตัวเองจะเอา  
แลวไปสั่งการเขาอยางโนนอยางนี้วุนวายกันไปหมดครับ กลายเปนสิ่งที่จะเปนอะไร 
ก็ไมทราบ ในระบบราชการ จนกระทั่งโครงสรางของ ก.พ.ร. ผมวาวันนี้ผิดครับ ระบบ 
ไมสามารถปองกันแกไขอะไรไดเลย กลับเปนการแกงแยง แลวก็สรางความปวดเศียร 
เวียนเกลา ผมวาสํานักงบประมาณทานตองปวดเศียรเวียนเกลามากพอสมควร สิ่งเหลานี้
ผมอยากจะใหทานประธานถึงกรรมาธิการและสวนที่เกี่ยวของไดรีบแกไขดวยครับ  
มันเปนปญหาเรื้อรังตอไปไมไดแลว บานเมืองอยูในขณะนี้มันไมจะลมจมนะครับ มันไมใช
ใกลลมจมแลว มันถึงขั้นลมจมไปแลว จนกระทั่งเห็นภาพชัดเจนแลววาเราใชงบประมาณ
กันแบบไหน ทุกเรื่อง ทุกโครงการขณะนี้เงินทั้งหมดที่ผมกราบเรียนทานเปนเงินกูทั้งหลาย 
ไมผานตัวเลขในหนังสือเลย แลวมีการทุจริตกันมากมาย แลวก็เดี๋ยวนี้พัฒนาไปไกลมาก
ไมได เอา  ๑๐๐  - ๒๐๐  ลานบาทแลวครับ  เปนพันลานบาทครับ  แลวจะเกิดขึ้น  
สายบางซื่อ – รังสิต ผมไมอยากเรียกสีนะครับ ผมมึนหัวไปดวยกับสีทั้งหลาย ตรงนั้นบวก
ไปเยอะมากครับ ผมฝากดวยนะครับวาทานกรรมาธิการ ถาหากวาทางสํานักงบประมาณ 
ในการที่ทานไดดูแลในเรื่องนี้ตองฝากวาขอใหทานดูรายละเอียดเรื่องนี้ใหดีครับ พวกผม 
มีรายละเอียดพอสมควร แลวเราจะไดพูดจากันวันหลังอีกทีหนึ่งครับ ขอบคุณครับ 



 ๔๐๒ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                               นภัสสร ๑๗๙/๒ 
 
  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผูแทน 
ราษฎร ไดกลับมาขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญ คุณบุญยอด 
สุขถิ่นไทย เชิญครับ 
  นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร)  :  กราบเรียนทานประธาน 
สภาที่เคารพครับ ผม บุญยอด สุขถิ่นไทย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร  
ซึ่งถูกประกาศพระราชกําหนดสถานการณฉุกเฉินเปนวันที่ ๓ นะครับ ------------------------ 
 

- ๑๘๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๐๓ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ             สาริศา ๑๘๐/๑ 
 
ผมเชื่อวารัฐบาลนาจะยกเลิกพระราชกําหนดนี้โดยเร็ว เพราะวาประชาชนคิดอยางนั้น 
ผมขออนุญาตที่จะตองอภิปรายเรื่องของมาตรา ๕ เร่ืองของสํานักนายกรัฐมนตรีดวย
ระยะเวลาสั้น ๆ ทานใหผม ๗ นาที ผมขอ ๓ นาทีเทาที่กรมประชาสัมพันธเคยได 
ก็แลวกัน ผมขออนุญาตตั้งเวลาใหมเปน ๓ นาทีไดเลยครับ สํานักนายกรัฐมนตรี
หนวยงาน ๓ หนวยงานแรกที่ผมตองขอฝากไว สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักงาน 
สภาความมั่นคงแหงชาติ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
๓ หนวยงานนี้พิสูจนความสามารถของทานในเหตุการณ ๒ – ๓ วันที่ผานมาแลววา 
ทานจะตองปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพของหนวยงานของทานขนาดไหน นอกจากนั้น
เร่ืองของกรมประชาสัมพันธ ผมฝากกับกรมประชาสัมพันธ ๒ - ๓ ขอเทานั้นเองนะครับ 
  ขอที่ ๑ กรมประชาสัมพันธตองถามตัวเองวาเปนหนวยงานของรัฐ  
รัฐ หมายถึง รัฐบาล หรือ หมายถึง ประชาชน ผมเชื่อวาคนของกรมประชาสัมพันธจะตอบ
วาเปนของประชาชน  
  ขอที่ ๒ เงินที่กรมประชาสัมพันธจะไดรับนั้นเปนเงินของรัฐบาลหรือของ
ประชาชน ผมเชื่อวากรมประชาสัมพันธจะตอบวาเงินนั้นเปนของประชาชน 
  ขอที่  ๓  เมื่อทานจะเสนอขาว  ทานจะเสนอขาวใหกับใคร  รัฐบาล 
หรือประชาชน ถาทานตอบไมไดก็กลับไปดู ขอที่ ๑ และขอที่ ๒ ใหมอีกครั้งหนึ่ง ในเรื่อง
ของงบประมาณทานประธานครับ ผมไดขอแปรญัตติเอาไว สงวนความเห็นไวในหนา ๔๖  
โดยไดเสนอความเห็นใน ๓ – ๔ ประเด็นดวยกัน ผมขออนุญาตไปทีละประเด็น กิจกรรม
ซึ่งบอกวาเปนที่ปรึกษาดําเนินการประชาสัมพันธผานสื่อในรูปตาง ๆ นั้น มีงบประมาณ 
๑,๓๘๐ กวาลานบาท ขอนี้ผมฝากคําถามวาถาทานจะเปนที่ปรึกษาในการประชาสมัพนัธ
แลว ทําไมหนวยงานของรัฐจึงตองตั้งคาใชจายในกรมตาง ๆ ไปซื้อการจัดทํารายการกับ
กรมประชาสัมพันธอีก ผมขอใหทานกรุณาตัดตรงนี้ทิ้งไปใหได ประเด็นที่ ๒ และ ๓  
เปนเรื่องของหองสงขนาดเล็กในการผลิตรายการของ สทท. พิษณุโลก และ สทท. 
นครศรีธรรมราช ประเด็นนี้มาอธิบายกันในกรรมาธิการแลว ผมไมติดใจผมคืนใหครับ 
ประเด็นตอไปประสิทธิภาพของสถานีวิทยุโทรทัศน ชอง ๑๑ ๘๕ ลานบาท ผมยังตองถาม 
อยูดีวา ๘๕ ลานบาทนี้ บริษัท ดิจิตอล มีเดีย โฮลดิ้ง ไดไปหรือไม ไดใชหรือไมครับ  



 ๔๐๔ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ             สาริศา ๑๘๐/๒ 
 

แลวอีกประเด็นหนึ่งก็คือการจัดตั้งสํานักขาวแหงชาติของรัฐบาล ๕๐ ลานบาท 
มีหนวยงานนั้นเอามาอธิบายวาสํานักขาวแหงชาติ คือการทํารายการภาษาอังกฤษ  
ผมคิดวารายการภาษาอังกฤษทานสามารถทําไดโดยไมตองตั้งสํานักงานใหม ทานมี
โทรทัศนอาเซียนอยูแลว ขอใหทานลองไปดูวาทําอยางไรใหประหยัดและมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด  
  ประเด็นสุดทายที่ผมขอฝากเอาไวสําหรับทางกรมประชาสัมพันธ ก็คือ 
เราไดเรียกรองกันมานานวาทานจะตองทํารายการใหเปนกลาง เปนธรรม ทานมีรายการ
นายกรัฐมนตรีพูดกับประชาชน ทานตองมีรายการผูนําฝายคานพูดกับประชาชนดวย  
ไมวากรมประชาสัมพันธนั้นจะอยูภายใตรัฐบาลใดก็ตาม ถาทานมีรายการใหนายกรัฐมนตรีได 
ทานตองมีรายการใหกับผูนําฝายคานได ผมขอฝากใหทานไดทบทวนสัญญาตาง ๆ  
ที่ทํากับบริษัทเอกชนดวยวาถาไมจําเปนแลวทานจะยกเลิกไดหรือไม รัฐบาลทําเองได 
คนของกรมประชาสัมพันธมีความสามารถมากพอที่จะเปนมืออาชีพได ขอบพระคุณ 
ทานประธานครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ เชิญ 
คุณชนินทร รุงแสง ครับ 
  นายชนินทร รุงแสง (กรุงเทพมหานคร)  :  ทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม ชนินทร รุงแสง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย 
ตองกราบเรียนทานประธานวาเรื่องที่จะพูดก็คงจะเปนเรื่องที่สําคัญและก็คงเปนเรื่องที่ 
ไมซ้ํากับประเด็นที่ยังไมมีผูใดที่ไดพูดถึง ก็คงจะใชเวลาที่มีอยูอยางจํากัดใหคุมคาที่สุด  
ผมเองเปนผูหนึ่งที่ไดแปรญัตติเพื่อที่จะปรับลดงบประมาณของสํานักนายกรัฐมนตรี  
ซึ่งจริง ๆ แลวเจตนาก็คงจะไมไดตองการที่จะปรับลดในทุกสวน ในทุกองคกรของที่ขึ้นอยู
กับสํานักนายกรัฐมนตรี เพียงแตเห็นวางบประมาณที่ใชเพิ่มเติมยังไมเหมาะสม ยังไมมี
การเพิ่มในสวนที่ควรจะเพิ่ม แตวาไปเพิ่มในสวนที่ไมควรจะเพิ่ม องคกรที่ผมจะพูดถึงก็คือ
เร่ืองของสํานักงานคุมครองผูบริโภค ซึ่งตองกราบเรียนจริง ๆ วางบประมาณที่ไดจัดสรร
ลงไปถึงแมจะมีการเพิ่มเติมเล็กนอยจากกรรมาธิการเบ็ดเสร็จรวมยอดแลวก็คือประมาณ 
๑๘๖ ลานบาท ซึ่งตองกราบเรียนวา คําวา ผูบริโภคในประเทศไทย แนนอนที่สุดผมคิดวา 



 ๔๐๕ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ             สาริศา ๑๘๐/๓ 
 
ประชาชนทุกคนก็คือผูบริโภค ๖๐ กวาลานคน กับงบประมาณ ๑๘๖ ลานบาท เทียบแลว
รัฐบาลใชงบประมาณไมถึง ๓ บาทตอคน ในการที่จะดูแลเรื่องของการคุมครองผูบริโภค 
 

- ๑๘๑/๑ 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๐๖ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       สุทธิกานต ๑๘๑/๑ 
 
ซึ่ งถือวาเปนเรื่องที่ เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของพี่นองประชาชนทั้ งประเทศ 
เพราะฉะนั้นผมเองไมสบายใจ และในฐานะที่ผมเองอยูในคณะกรรมาธิการคุมครอง
ผูบริโภค ซึ่งเห็นเรื่องของปญหาตาง ๆ ของหนวยงาน ของประชาชนที่มารองเรียน 
ผานคณะกรรมาธิการ ซึ่งการรองเรียนตาง ๆ นั้นยอมสะทอนใหเห็นถึงเรื่องของปญหา
และขอบกพรองของสํานักงานคุมครองผูบริโภค ไมวาจะเปนเรื่องของสถิติที่ไดยินจากการ
มารายงานของสํานักงานคุมครองผูบริโภคเองก็ตาม นาตกใจครับทานประธานครับ 
ในชวงปที่ผานมามีมารองเรียนทั้งสิ้นนี้ ๔,๐๐๐ กวาราย ซึ่งถามวามันเปนจํานวนที่นอย
แลวเราสบายใจหรือเปลา ตองเรียนวามันไมใช เพราะวาปญหาจริงๆ แลวนี้ผูบริโภคนั้น 
ไมสามารถที่จะสามารถเขาถึงในเรื่องของกระบวนการรองเรียน เขาถึงในการที่จะ
เรียกรองสิทธิตาง ๆ ของผูบริโภคได เพราะฉะนั้นเปนสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลที่กํากับดูแลเรื่องของ
การคุมครองผูบริโภคนั้นจะตองตระหนักถึงและเอาใจใสในการเขาถึงเรื่องของสื่อตาง ๆ 
ในการที่จะเรียกรองสิทธิในฐานะผูบริโภค ปญหาใหญ ๆ ที่เขาสูคณะกรรมาธิการมีอยู
หลายเรื่อง  จริง  ๆ  แลวก็ตองฝากทานประธานไปถามทานกรรมาธิการดวยวา  
ไดมีการสอบถามหนวยงานก็คือสํานักงานคุมครองผูบริโภคหรือเปลา ในฐานะที่มาขอ
งบประมาณไปใชนี้ วาไดดําเนินการแกไขอยางไร ปจจุบันนี้ปญหาใหญประการหนึ่งก็คือ
เร่ืองของการที่จะใหผูคนนั้นหันมาใชพลังงานทางเลือก ก็คือใชกาซเอ็นจีวี ตองเรียนวา
ปญหาที่เกิดขึ้นนี้เสมือนสํานักงานคุมครองผูบริโภคนั้นไมไดแสดงบทบาทที่แทจริง  
แลวปจจุบันนี้ก็เกิดปญหากับผูที่ใชรถแลวปรับเปลี่ยนมาใชถังกาซเอ็นจีวี ซึ่งตองเรียนวา
ผูคนสวนใหญถาหากไดรูขอมูลมากอน หนวยงานราชการเอาใจใส ใหขอมูลที่ถูกตอง 
แลวนี้ ผมคิดวาหลาย ๆ คนคงจะเปลี่ยนใจ ไมวาจะเปนเรื่องของพลังงานที่ถาหาก 
เปลี่ยนมาใชกาซเอ็นจีวี แลวนี้จะมีพลังงานที่สูญเสียไป หรือวาขณะนี้ความไมพรอมของ
หนวยงานของรัฐในการใหบริการตามสถานีบริการตาง ๆ นั้นเทียบแลวคาใชจายตาง ๆ  
ที่สูญเสียไปกับการประหยัดพลังงาน คาเชื้อเพลิงประมาณครึ่งหนึ่ง ของที่ไดเสียไปแลวนี้
สุดทายแลวประชาชน จริง ๆ แลวอาจจะไมไดคุมคากับถึงแกสที่เปลี่ยนไปดวยซ้ําไป 
เพราะฉะนั้นตรงนี้ถาหาก สคบ. ไดทํางานเชิงรุกจริง ๆ  นี่ประชาชนก็จะไมตกเปนเหยื่อ
ตองเรียกวาไมตกเปนเหยื่อเพราะวาขาดความรูความเขาใจหรือขอมูล ขณะนี้ สคบ.  



 ๔๐๗ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       สุทธิกานต ๑๘๑/๒ 
 
ทําตัวเหมือนกับเปนผูที่รอรับเร่ืองรองเรียนอยางเดียว คือเมื่อเกิดเหตุแลว ก็เหมือนกับ 
คนตายแลวก็เอาพวงหรีดไปวาง ซึ่งไมมีประโยชน สคบ. ตองปรับเปลี่ยนกระบวนการ 
ในการทํางานเชิงรุกใหมากกวานี้ ในการขอมูลผูบริโภคไปถึงเวลาแกไขปญหาใหผูบริโภค 
มีอีกหลาย ๆ เร่ืองที่รองเรียนเขามาในคณะกรรมาธิการและสะทอนใหเห็นถึงการทํางาน
ของ สคบ. ไมวาจะเปนเรื่องของลูกหนี้ขณะนี้ลูกหนี้ถือวาเปนผูบริโภคกลุมใหญที่ยังมีการ
ดูแลเอาใจใสจากภาครัฐเทาที่ควร แลว สคบ. ถือวาเปนหนวยงานที่สําคัญที่จะตอง 
มาดูแลเร่ืองนี้ คณะกรรมาธิการคุมครองผูบริโภคไดพิจารณาเรื่องนี้แลวมีมติวาเรื่องของ
กฎหมายที่สําคัญ ก็คือเร่ืองของกฎหมายลูกหนี้ที่จะตองไปคุมครองเรื่องของการทวงหนี้
อยางเปนธรรมนั้น ควรจะตองเกิดขึ้น แลวในที่สุดผลจากการพิจารณาพรรคประชาธิปตย
ก็ไดเสนอเรื่องของกฎหมายคุมครองลูกหนี้โดยการเสนอกฎหมายอยางเปนธรรม 
เขาสูสภา ซึ่งจริง ๆ แลวการเสนอกฎหมาย การปรับเปลี่ยนกฎหมายเพื่อใหเกิดความ 
เปนธรรมกับผูบริโภคนั้น หนาที่หรือวาหนวยงานที่จะตองตระหนักตรงนี้ก็ควรจะเปน 
สคบ. แตวาเราไมเห็นหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้ทํางานเชิงรุก ทํางานก็คือรับเร่ือง
รองเรียนแลวไปแกไขปญหาไปวัน ๆ หนึ่ง สคบ. จําเปนจะตองพิจารณาตัวเอง จําเปน
จะตองทบทวนในเรื่องของบทบาท ผมเองไมอยากจะไปโทษเรื่องของหนวยงานเสียทีเดียว 
มันเปนเรื่องของผูที่เขากํากับดูแลรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ผมเขาใจวาดูแลเร่ืองของกฎหมาย 
ของรัฐบาลก็อาจจะไปเอาใจใสในเรื่องของกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพวกพองหรือ 
ผูมีพระคุณมากเกินไป ไมวาจะเปนการแกไขรัฐธรรมนูญ ตองเรียนวางานอีกงานหนึ่ง 
สคบ. ทานดูแลนี้ทานจะตองมาเอาใจใสใหมากกวานี้ ไมวาจะดูเร่ืองของบุคลากร  
ซึ่งจริง ๆ แลวผูบริโภคของประเทศนี้มีบุคลากรใน สคบ. ดูแลกันเพียงแค ๘๐ คน  
ผมคิดวายังไมพอ -------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๘๒/๑ 
 
 
 
 



 ๔๐๘ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      นภา ๑๘๒/๑ 
 
ในสวนของตางจังหวัด ผูวาราชการจังหวัดไดแตงตั้งเปนคณะกรรมการประจําจังหวัด  
แตตองเรียนวาจากขอมูลมีการประชุมกันไมสมํ่าเสมอ บางจังหวัดมีการประชุมกัน  
๓ เดือนครั้ง เพราะฉะนั้นตรงนี้รัฐมนตรีที่เกี่ยวของจําเปนจะตองไปขันน็อต จําเปนจะตอง
ไปกวดขันใหมากยิ่งขึ้น ตองเรียนย้ําอีกทีวาเรื่องของผูบริโภคนั้นเปนคนกลุมใหญ  
รัฐบาลจําเปนจะตองใหการสนับสนุนสงเสริมนะครับ ตองย้ําอีกทีวาผมเองไดแปรญัตติ 
เพื่อปรับลดตรงนี้ไมใชปรับลดของ สคบ. แตวาปรับลดในหนวยงานอื่น ๆ ในสังกัดของ
สํานักนายกเพื่อที่จะมาสนับสนุนสงเสริมในงานของ สคบ. ใหดูแลรับผิดชอบประชาชนที่
เปนผูบริโภคสวนใหญกลุมใหญของประเทศตอไปครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ รักษาเวลา
ไดดีมาก ตอไปคุณสมควร โอบออม ครับ 
  นายสมควร โอบออม (นครสวรรค)  :  กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพครับ กระผม สมควร โอบออม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครสวรรค  
เขต ๑ พรรคประชาธิปตย มาตรา ๕ งบประมาณรายจายของสํานักนายกรัฐมนตรี 
และหนวยงานในกํากับ ทานประธานครับ ๒๕,๗๐๐ ลานบาทกวานั่นคืองบที่ตั้งไว 
แลวทานกรรมาธิการก็ไดมาปรับเหลือ ๒๕,๕๐๐ ลานบาทกวา ๆ ผมคิดวาสําหรับผมเอง 
ตั้งไวแลวคือที่ ๑๐ เปอรเซ็นต ทุกกระทรวงนะครับ ฉะนั้นทานประธานครับ ผมก็จะใช
เวลาที่มีอยูนี้ก็จะใชเวลาใหนอยที่สุด ผมขอพูดสัก ๒ – ๓ หนวยงานครับ ก็ขอพูดเกี่ยวกับ 
กรมประชาสัมพันธ งบประมาณของกรมประชาสัมพันธที่กรรมาธิการทานไดตัดไวก็คือ  
๑,๔๘๖ ลานกวาบาท จากเดิม ๑,๕๑๕ ลานบาทกวา ๆ ถา ๑๐ เปอรเซ็นต ก็จะไดสัก 
๑๕๐  กว าล านบาท  ถ า  ๑๐  เปอร เ ซ็นต  ฉะนั้ นผมคิดว ากรมประชาสัมพันธ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งชอง ๑๑ เดิม เมื่อสักครูนี้ผมไดฟงทานสมาชิกไดพูด ผมก็เขาใจ 
ไมตางกันเทาไร ผมคิดวาคําวา เปนกลางจากสื่อ ที่ใชงบประมาณของแผนดินก็คือ 
เงินที่เปนภาษี งบประมาณจากแผนดินก็เงินจากคนทุกคนบนแผนดินที่ไดเสียภาษีกัน 
เขามา  ฉะนั้นผมคิดวาสําคัญที่สุด  สื่อของรัฐที่ ใช เงินจากแผนดินตองทําหนาที่ 
ใหตรงไปตรงมา คําวา เปนกลาง เทาที่ผมไดเห็นก็ยังไมเห็นคําวา เปนกลางของสื่อ
เพราะวาถาเปนกลางจริง ๆ นั้น ผมคิดวาอยางที่สมาชิกก็ไดอภิปรายไปแลว ๑ ชั่วโมง  



 ๔๐๙ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      นภา ๑๘๒/๒ 
 
ถารัฐบาล ๑ ชั่วโมง ก็ใหฝายคานสัก ๑ ชั่วโมง นั่นเปนกลาง แตวาที่ผานมาจนถึงวันนี้
แลวก็ยังไมเปนอยางนั้น แถมเทาที่ผมเองไดเห็นดวยตาก็ยังใชคําวาสื่อไมตรงกับ 
ความเปนจริงอีก นั่นก็เปนประเด็นที่สําคัญมาก ฉะนั้นผมขอใชคําวา ๑๐ เปอรเซ็นตนั้น 
ที่จริงแลวยังนอยไป แตผมเสนอตัดไว ๑๐ เปอรเซ็นต ก็เพียงเทานั้น ผมคิดวาสื่อของรัฐ 
ที่เสนอขาวออกไปที่มันไมตรงกับความเปนจริงนั้นทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
ที่สุด ที่ผมไดเห็นแลวผมเขาใจอยางนั้นจริง ๆ นั่นคือชอง ๑๑ แลวขอมาดูตรงสํานักงาน
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะอยางยิ่ง (๑) แผนงานสรางความปรองดอง
สมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย ก็ยังมีอีกหลายหนวยงานที่มีขอความ
เดียวกันที่ผมไดเปดดู ทานประธานที่เคารพครับ คําวา ประชาธิปไตย ผมเองตองเรียนกับ
ทานประธานวาเมื่อกอนนั้นผมก็ไมคอยคุนเคย ไมคอยรูจักสักเทาไร แลวก็ไมคอยเห็น
ความสําคัญของการไปใชสิทธิเลือกตั้งในทุกระดับดวยซ้ําไป กอน ๆ นั้นผมไมเห็น
ความสําคัญ  กอน  ๆ  นั้นผมก็คิดอยู เหมือนกันวาใครเปนผูแทนก็คงเหมือนกัน  
นั่นคือความคิดและความเขาใจของผม ------------------------------------------------------------ 
 

- ๑๘๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๑๐ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบญัญัติ) เปนพิเศษ      จิตตานันท ๑๘๓/๑ 
 
จนกระทั่งมาถึงวันนี้ครับผมก็จึงไดเขาใจและก็ม่ันใจวาใครเปนผูแทน นั้นก็คิดวา 
ก็ไมตางกันเทาไร แตสําคัญที่สุดครับถาเรามีรัฐบาลอยางไร ประเทศของเราก็จะเปน 
อยางนั้น ฉะนั้นการฟนฟูประชาธิปไตยในหนวยงานตาง ๆ ผมคิดวาไมเปนไปตามเอกสาร
ที่เขียนวามีการฟนฟูประชาธิปไตย เพราะผมวาประชาธิปไตยของเราถอยหลังดวยซ้ําไป
ฉะนั้นคําวา ประชาธิปไตย ตามความเขาใจของผมทานประธานที่เคารพครับ ผมวาไมใช
เปนการเลือกตั้งและก็ไดเปนผูแทนราษฎรอยางเดียวนั่นคือความเขาใจของผม  
สําคัญที่สุดของคําวา ประชาธิปไตย ผมอยากเห็นคนไปใชสิทธิมีอิสระ ผมอยากเห็นครับ  
เพราะอยากเห็นการจัดการวาตองอยางนั้นอยางนี้ตองทําตามการจัดการ ผมไมอยากเห็น
อยางนั้น และก็ไมอยากใหเปนอยางนั้น แตที่ผมไดยินแลวก็คอนขางจะไมคอยมีครับ  
ในการที่คนไปใชสิทธิแลวมีอิสระผมกลาพูดอยางนี้ครับวาไมมี หายากจริง ๆ ฉะนั้น 
ผมจึงขอใชคําวาในมาตรา ๕ ก็ ๑๐ เปอรเซ็นตก็ขอตัดไวนะครับตามที่ผมเองนั้น 
ไดขอแปรญัตติไว สําหรับสํานักงานเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีเมื่อสักครูนี้ก็ทานรัฐมนตรี 
ก็มาชี้แจง ฉะนั้นประเด็นนี้ผมก็คงจะขออนุญาตวาไมอภิปรายก็แลวกัน จะไดใชเวลา 
เพียงเทานี้ ก็ขอขอบคุณทานประธานครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณมากครับ ตอไป
เชิญคุณองอาจ คลามไพบูลย ครับ 
  นายองอาจ คลามไพบูลย (กรุงเทพมหานคร)  :  ทานประธานสภาที่เคารพ 
ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผม องอาจ คลามไพบูลย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
พรรคประชาธิปตยจากกรุงเทพมหานคร เขต ๑๒ ทานประธานครับ ปกติผมไมคอยลุกขึ้น
อภิปรายเรื่องราวตาง ๆ ในสภานี้บอยคร้ังนัก แตหลายครั้งที่อภิปรายนั้นลวนแลวแตเปน
เร่ืองที่มีความสําคัญและก็เปนประโยชนและก็ทําหนาที่ในฐานะที่เปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร กอนเขามาในหองประชุมนี้เกือบทั้งวันสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหลายทานบอกวา
ใหรีบทําหนาที่ในการพิจารณางบประมาณ ใครที่ยังไมเคยอภิปรายในสภาเลย ขอใหรีบ
เขามาอภิปรายครั้งนี้ เพราะการอภิปรายครั้งนี้อาจจะเปนการอภิปรายครั้งสุดทาย ในการ
พิจารณางบประมาณครั้งนี้ เพราะการยุบสภาอาจจะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ อาจจะเกิดขึ้น 
ในวันพรุงนี้ตอน ๗ โมงเชา ตามที่ทานนายกรัฐมนตรีนัดหมายกับสื่อมวลชนที่จะแถลงขาว 



 ๔๑๑ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      จิตตานันท ๑๘๓/๒ 
 
ประมาณ ๗ โมงเชา หรือ ๗ โมง ๓๐ นาที แตทานประธานครับผมไมไดมาอภิปรายครั้งนี้
เพราะจะตองเปนการอภิปรายครั้งสุดทายกอนที่จะไมมีสภานี้ใหอภิปรายในสมัยนี้  
ใน ส.ส. ชุดนี้ ในรัฐบาลชุดนี้ แตผมอภิปรายเพราะวาสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีการปรับลด
งบประมาณลงไปจํานวนหนึ่งนั้น เปนหนวยงานเล็ก ๆ ที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง  
เปนหนวยงานเล็ก ๆ ที่มีความสําคัญถึงขนาดสงผลกระทบถึงความเปลี่ยนแปลง 
ในบานเมืองนี้ เปลี่ยนแปลงความคิดความอานของผูคนในสังคมไทยไดพอสมควร  
เพราะในสํานักนายกรัฐมนตรีมีหนวยงานที่ชื่อวากรมประชาสัมพันธ มีภาระหนาที่ทํางาน
เปนสื่อของรัฐ ทานประธานที่เคารพครับ คําวา สื่อของรัฐ นั้นแนนอนที่สุดครับแตกตาง
จากสื่อเอกชนทั่วไป สื่อเอกชนทั่วไปไมวาจะเปนสื่อชนิดใดก็ตามเขาทําดีไมดีอยางไร
ประชาชนจะเปนคนพิจารณาวาจะสนับสนุนติดตามขอมูลขาวสารจากสื่อนั้น ๆ หรือไม
อยางไร แตสื่อของรัฐนั้นมีภาระหนาที่ มีวิสัยทัศน มีพันธกิจชัดเจนที่จะตองกระทําในฐานะ 
ที่เปนสื่อของรัฐ ในฐานะที่เปนกรมประชาสัมพันธ ทานประธานครับหลายทานลุกขึ้นมา
อภิปรายตําหนิติเตียน เจาหนาที่ขาราชการในกรมประชาสัมพันธหลายคนจํานวนมากวา
ปฏิบัติหนาที่เสมือนหนึ่งเปนทาสรับใชนักการเมือง เสมือนหนึ่งทําตัวเปนทาสน้ําเงินบาง 
เปนอะไรตาง ๆ นานาบาง ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๘๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๑๒ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            เพทาย ๑๘๔/๑ 
 
ผมกราบเรียนทานประธานวาผมไมตําหนิขาราชการเหลานั้นครับ ขาราชการนั้นแนนอน
ที่สุดเขาอยากทําในสิ่งที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด แตเพราะมีนักการเมืองบางคนบางสวน 
ที่พยายามใชอํานาจหนาที่ของตนเองนั้นเขาไป ทําใหขาราชการบางสวนตองประพฤติ
ปฏิบัติในสิ่งที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสม อะไรบางครับทานประธานที่ผมอยากจะกราบเรียน
ในระยะเวลาอันคอนขางจํากัดนี้  ผมอยากจะชี้ ใหทานประธานเห็นพฤติกรรม 
ของกรมประชาสัมพันธที่ กํ ากับดูแลทั้ งวิทยุ โทรทัศน  และวิทยุ  วิสัยทัศนของ 
กรมประชาสัมพันธบอกวาเปนองคกรหลักดานการประชาสัมพันธและสื่อสารมวลชน
แหงชาติ เพื่อใหประชาชนไดมีโอกาสรับรูขอมูลขาวสาร เกิดความรูความเขาใจ  
และมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาประเทศเพื่อความเขมแข็งของสังคมไทย 
ทานประธานตามผมไปดูครับวาพฤติกรรมของกรมประชาสัมพันธเปนเหมือนวิสัยทัศน 
ที่ไดประกาศไวนี้หรือไม พันธกิจของกรมประชาสัมพันธครับ ดําเนินการประชาสัมพันธ
เพื่อใหประชาชนมีโอกาสรับรู เกิดความรูความเขาใจ สามารถใชขอมูลขาวสารของรัฐ 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ ขอ ๒ ใหคําปรึกษา 
เสนอแนะนโยบาย ประสาน สนับสนุนการดําเนินงานประชาสัมพันธภาครัฐอยางเปน
ระบบครบวงจรทั้ ง ในประ เทศและต า งประ เทศ  ท านประธานครับ  ข อ  ๒  นี้ 
บอกใหคําปรึกษา  เสนอแนะนโยบาย  ประสานและสนับสนุนการดํา เนินงาน 
การประชาสัมพันธภาครัฐ แตผมเห็นวาพันธกิจของกรมประชาสัมพันธในขอนี้ตรงกันขาม
หลายครั้งเราพบวากรมประชาสัมพันธรับคําปรึกษาหรือคําสั่งที่มิชอบมากกวาจะเปน 
ผูใหคําปรึกษาเสนอแนะนโยบาย ประสานหรือสนับสนุนการดําเนินงานประชาสัมพันธ
ของรัฐเปนพันธกิจที่ตรงกันขามกับที่ประกาศไวเลยครับ และพันธกิจที่ตรงกันขามเหลานี้
ครับทานประธานที่เคารพ เกิดอะไรขึ้นบางครับ การไมทําตามพันธกิจนี้ก็ชี้ใหเห็นวา 
กรมประชาสัมพันธนั้นทําในสิ่งที่ไมควรทําอยู ๓ – ๔ ดานดวยกัน ดานที่ ๑ สนองคําสั่ง 
ที่มิชอบ เดี๋ยวผมจะชี้ใหเห็นวาสนองคําสั่งที่มิชอบนั้นมีผลอะไร ดานที่ ๒ มอบภาพลบ 
ใหฝายตรงขามกับรัฐบาลเปนเนืองนิตย ขอที่ ๓ เอาเปรียบคูแขงขันทางการเมือง ขอที่ ๔ 
ความไมเทาเทียมในการใชสื่อของรัฐ ขอที่ ๔ นี้ผมไมพูดซ้ําหลายทานไดพูดไปแลว 
ทานนายกมีรายการสนทนาประสาสมัคร ทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 



 ๔๑๓ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            เพทาย ๑๘๔/๒ 
 
ทําหนังสือขอเวลาเชนเดียวกับที่ทานนายกรัฐมนตรีมี ถึงวันนี้กรมประชาสัมพันธยังไมมี
คําตอบ นี่อยางไรครับคือความไมเทาเทียมกันในการใชสื่อของรัฐ ยอนไปขอที่ ๓ เอาเปรียบ 
คูแขงขันทางการเมือง รับสมัครผูวาราชการกรุงเทพมหานครไมทันขาม ๒ – ๓ วัน  
ยังไมทันจบเลยสมัครกันไปถึงวันที่ ๕ สื่อของรัฐที่เรียกวากรมประชาสัมพันธเสนอสกูป 
(Scoop) ขาวผูสมัครผูวากทม. ของพรรคประชาธิปตย นายอภิรักษ โกษะโยธิน บิดเบือน
กอใหเกิดความรูสึกดานลบตอผูสมัคร ถาคนที่ทํางานที่นั่นจะบอกวาสิ่งที่เสนอขาว 
เปนการเสนออยางถูกตองตรงไปตรงมา ขอความกรุณาทานมายืนยันกับผมวาคําพูด 
ที่ทานพูด ขอมูลที่ทานนําเสนอนั้นเปนการเสนอดานลบตอผูสมัครหรือไม ตรงนี้ละครับ 
ที่เปนเรื่องที่ผมเห็นวาเปนการเอาเปรียบคูแขงขันทางการเมือง ขอที่ ๒ มอบภาพลบ 
ใหฝายตรงขามรัฐบาลอยูเปนเนืองนิตย เร่ืองนี้ไมตองอธิบายครับ ใครติดตามรายการ 
บางรายการในชองทีวีที่อยูในความดูแลของกรมประชาสัมพันธจะเห็นชัด แตขอที่รายแรง
ที่สุดคือขอที่ ๑ ครับ สนองคําสั่งที่มิชอบ สนองคําสั่งที่มิชอบเกิดผลอยางไรครับ เกิดผล
ตรงที่วาทําใหเกิดการบิดเบือนขอมูลขาวสาร และทําใหพี่นองประชาชนไดรับขอมูล
ขาวสารที่ไมถูกตอง ทานประธานครับ ปญหาที่เกิดเปนวิกฤติทางการเมืองในบานเมือง
ของเราในขณะนี้เพราะพี่นองประชาชนไดรับขอมูลขาวสารที่ไมถูกตอง เมื่อเขาไดรับ
ขอมูลขาวสารที่ไมถูกตอง ความคิดที่ไมถูกตองก็เกิดขึ้น เมื่อความคิดที่ไมถูกตองเกิดขึ้น 
การประพฤติปฏิบัติ การกระทําที่ไมถูกตองก็ตามมาอีก เพราะฉะนั้นทานประธานสภา 
ที่เคารพรักครับ ผมถึงบอกวาวิกฤติในบานเมืองนี้นั้นสวนหนึ่งเกิดจากการกระทําของ
หนวยงานเล็ก ๆ ในสํานักนายกรัฐมนตรีที่ชื่อวากรมประชาสัมพันธ ไมวาทานจะรู 
หรือไมรูก็ตาม ไมวาทานจะจงใจหรือไมจงใจก็ตาม แตความประพฤติปฏิบัติของทานนั้น 
ผมอยากจะกราบเรียนวาเปนความประพฤติปฏิบัติที่ทานกําลังมีสวนอยางสําคัญในการ
สรางเสริมใหเกิดวิกฤติขึ้นในบานเมืองของเรา ---------------------------------------------------- 
 

- ๑๘๕/๑ 
 



 ๔๑๔ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ลักขณา ๑๘๕/๑ 
 
ทานประธานสภาที่เคารพครับ วิกฤติตาง ๆ เหลานี้ที่เกิดขึ้นจากสื่อของรัฐที่เรียกวา  
กรมประชาสัมพันธ ทีวีที่เรียกวา เอ็นบีที และวิทยุอีกหลายคลื่นครับกอใหเกิดผลกระทบ 
๓ ดานใหญ ๆ ดวยกันครับ ดานที่ ๑ สงเสริมการเลือกขางแบงฝายของพี่นองประชาชน 
ในประเทศ ดานที่ ๒ สรางความรูสึกโกรธแคนชิงชังในหมูประชาชนและดานที่ ๓ 
กอใหเกิดบาดแผลราวลึกจนยากจะเยียวยา ทานประธานสภาที่เคารพ สังคมเรานั้น
ตองการความสมานฉันท ตองการอยูกันอยางสงบสุข เมื่อใดก็ตามที่สื่อของรัฐประพฤติ
ปฏิบัตินอกเหนือจากวิสัยทัศน  นอกเหนือจากพันธกิจที่ เขาควรประพฤติปฏิบัติ  
ผมจะไมแปลกใจเลยครับวาทําไมเวลาบานเมืองมีวิกฤติขึ้นมาคราวใด พี่นองประชาชน 
จึงมุงหนาไปที่กรมประชาสัมพันธ ทําไมไมมุงหนาไปที่หนวยงานอื่น ๑๔ ตุลาคม  
ทําไมตองไปเผากรมประชาสัมพันธ ซึ่งไดรับฉายาวากรมกรวกในสมัยนั้น เหตุการณ 
พฤษภาทมิฬ ทําไมหนวยงาน 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เวลาเกินเพื่อนไป ๒ นาที 
  นายองอาจ คลามไพบูลย (กรุงเทพมหานคร)  :  ที่เรียกวา กรมประชาสัมพันธ 
จึงถูกเผาครับ และแนนอนที่สุดครับ ผมในฐานะประชาชนคนไทยที่เสียภาษีคนหนึ่ง
เชนเดียวกับทานประธานและเชนเดียวกับคนอื่น ผมไมอยากเห็นใครไปทําลาย ทําราย
กรมประชาสัมพันธหรือหนวยงานในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ  แต เพราะ 
กรมประชาสัมพันธไดบิดเบือนขอมูลขาวสาร ไดใหขอมูลขาวสารที่ไมถูกตอง จนกระทั่ง 
พี่นองประชาชนมีความรูสึกวาไมอยากเห็นหนวยงานนี้ประพฤติปฏิบัติเชนนั้นอีกตอไป  
การกระทําตาง ๆ ในอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบันดวยการเขาไปเผา การไปทําลายตาง ๆ  
จึงเกิดขึ้น  เพราะฉะนั้นทานประธานสภาที่ เคารพครับ  การปรับลดงบประมาณ 
ของหนวยงานนี้นั้นจะมากหรือนอย จะเพิ่มกันขนาดไหนก็ตาม ผมขอกราบเรียนครับ 
อาจจะไมชวยทําใหการทํางานของกรมประชาสัมพันธและหนวยงานที่เกี่ยวของกับกรมนี้
ดีขึ้น ตราบใดที่นักการเมือง รัฐมนตรีและโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีที่ชื่อ สมัคร สุนทรเวช  
ยังมีความรูสึกวา มีความจําเปนที่จะตองใชอํานาจโดยมิชอบของตัวเอง เขาไปกระทําการ
ตาง ๆ นานาเพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการเมืองของตนเอง และนั่นคือความชั่วราย 
 



 ๔๑๕ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ลักขณา ๑๘๕/๒ 
 
ของบานเมืองนี้ที่ เกิดขึ้น สวนหนึ่งจากการกระทําของกรมประชาสัมพันธในสังกัด 
สํานักนายกรัฐมนตรีครับทานประธาน ขอบพระคุณมากครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ เกิน ๓ นาทีกวา 
ไมเปนไร เพราะทานบอกวาพูดครั้งสุดทาย เชิญคุณนคร มาฉิม ครับ 
  นายนคร มาฉิม (พิษณุโลก)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม  
นายนคร  มาฉิม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดพิษณุโลก  พรรคประชาธิปตย  
ทานประธานที่เคารพครับ ในสวนของ มาตรา ๕ ผมพูดเฉพาะสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหนวยงานเดียว  ทานประธานที่ เคารพ  
เราภาคภูมิใจกับบุคลากรที่อยูในสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ  หลายทานชื่นชมวาบุคลากรที่มาอยู ในสํานักนี้  แลวก็สังกัด 
สํานักนายกรัฐมนตรีคือมันสมองของประเทศ  แตสิ่งที่ผมตองพูดแลวก็ขอปรับลด
งบประมาณในสวนนี้ไวรอยละ ๒๐ ของงบประมาณที่ตั้งไวก็เพราะวา แผนพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในแตละฉบับที่หนวยงานนี้นํามา แลวก็เปนแผนแมบท
ในการพัฒนาประเทศ ทานประธานที่เคารพ ดูจากตัวหนังสือ ดูจากยุทธศาสตร ดูจาก
แผนงาน ดูจากการนําเสนอแลวสละสลวยมาก แลวก็เปนการใชภาษาที่สูงสงเปนอยางยิ่ง 
แตนาแปลกใจไหมครับทานประธานครับ หลังจากที่มีการบังคับแลวก็ใชแผนของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาถึงปจจุบัน เปนฉบับที่ ๑๐
ฉบับที่ ๘ เราใชบังคับตั้งแต เร่ิมใชตั้งแตป ๒๕๔๐ ถึงป ๒๕๔๔ แผนพัฒนาฉบับที่ ๙ 
ป ๒๕๔๕ ถึงป ๒๕๔๙ โดยเนนไปที่คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ------------------------ 
 

- ๑๘๖/๑ 
   
 
  
  
 



 ๔๑๖ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ     วชิราภรณ ๑๘๖ /๑ 
 
ในสวนของแผนที่ ๙ ก็คือเนน คือไดอัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญา 
ในการพัฒนาประเทศ แตก็ใหเนนคนเปนศูนยกลางในการพัฒนา ในแผนพัฒนา 
ฉบับที่ ๑๐ จะมีผลตั้งแต ป ๒๕๕๐ ถึงป ๒๕๕๔ ยังคงอัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเปนแนวปฏิบัติในการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวม เนนคนเปนศูนยกลางในการ
พัฒนา ทานประธานครับ สังเกตไหมครับวาหลังจากที่เราใชแผนอันนี้ตอเนื่องกันมาถึง 
๑๐  ฉบับ  ๑๐  แผนนะครับ  หนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชนเพิ่มมากขึ้นทุกป 
ผมขออนุญาตเรียนขอมูลจากสวนราชการนะครับ หนี้สินภาคครัวเรือนในป ๒๕๔๓ 
๖๘,๔๐๕ บาทตอหนึ่งครัวเรือน  ป ๒๕๔๗  ๑๐๔,๕๗๑ บาทตอ ๑ ครัวเรือน ป ๒๕๕๐ 
๑๑๖,๖๘๑ บาทตอ ๑ ครัวเรือน หนี้ภาคประชาชนเพิ่มขึ้นทุกป ในขณะเดียวกันครับ 
คนรวยยิ่งรวยขึ้น แตคนจนยิ่งจนลง แลวก็ขาดโอกาสในการที่จะพัฒนาชีวิตครอบครัว 
ฐานะความเปนอยูของคนยากจนใหอยูในระดับกลาง และขึ้นไปในระดับบนไดยากยิ่งขึ้น 
การกระจุกตัวในเรื่องสินทรัพย ทานประธานที่เคารพครับ การกระจุกตัวของที่ดินนะครับ 
ไปกระจุกตัวอยูกับกลุมของคนมีเงินไมกี่ตระกูล คนจนแทบจะไมมีที่ดินจะอยูอาศัย ที่จะ
ปลูกที่อยูอาศัย เปนสิ่งที่นากังวลใจมาก ทานประธานที่เคารพครับ ผมขอเสนอหลักการนี้
กอนที่จะสรุปวาเปนไปไดไหม ผมเชิญสวนราชการตาง ๆ ในฐานะเปนคณะกรรมาธิการ
แกไขปญหาที่ดินทํากิน ทุกอยางจะไปจบและก็ถูกหยุดอยูที่สภาพัฒนทั้งหมด ถาเกิดวา
สภาพัฒนเปดชองแลวก็ผลักดันแผนยุทธศาสตรในการที่จะพัฒนาที่ดินของชาตินะครับ 
กระจายการถือครองใหเกิดขึ้นอยางเปนธรรม กระจายความมั่งคั่งใหเกิดขึ้นกับคนในชาติ
อยางเทาเทียมกัน ทานประธานที่เคารพครับ สินทรัพยของคนยากคนจน สินทรัพยของคน
ในชาติจะถูกใชอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดมูลคาของสินทรัพยที่ประเทศไทยเรายัง
ขาดอยูไมนอยกวา ๖ ลานลานบาท อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนทานประธานผานไปยัง
สวนราชการที่เกี่ยวของนี้ ทานประธานที่เคารพครับ ขออนุญาตเพิ่มวา แผนในการพัฒนา
ทรัพยากรน้ํา แผนในการพัฒนาระบบชลประทาน สภาพัฒนฯ เองก็ยังไมมีความชัดเจน
เราอาจจะภูมิใจแลวก็ชื่นชมกับลูกหลานของเราบางคนที่ไปสอบไดเหรียญทองโอลิมปก
ในทางวิชาการ แตอันนั้นคือสวนนอยครับ แตลูกหลานของเราคนสวนใหญยังขาดโอกาส  
สถิติที่นาใจหายก็คือคนไทยสวนใหญโดยเฉลี่ยแลวปหนึ่งอานหนังสือแคเพียง ๓ บรรทัด 



 ๔๑๗ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ     วชิราภรณ ๑๘๖ /๒ 
 
นาตกใจไหมครับทานประธาน เพราะฉะนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ตอไปนี้กอนที่จะเปนแผนแมบทผมขอกราบเรียนทานประธานผานไปยังคณะกรรมาธิการ
และสวนราชการที่ เกี่ยวของทั้งหมดวาควรที่จะใหผานความเห็นชอบจากรัฐสภา
เชนเดียวกับอารยประเทศ ผมไปเยี่ยมแลวก็ไปปรึกษากับคณะกรรมาธิการของสภาหลาย
ประเทศ อยางเชนที่ญี่ปุน คือสภาไดเอท (Diet) เขากําลังพิจารณาเลย เขามีแผนในการ
พัฒนาระยะสั้น ๕ ป ๑๐ ป ระยะกลาง ๑๕ ป ๒๐ ป ระยะยาวถึง ๕๐ ป ทานประธาน 
ที่เคารพครับ เพราะฉะนั้นไมวาใคร พรรคไหนจะมาเปนรัฐบาลเขาจะมีกรอบในการ
พัฒนาสังคม พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาบานเมืองของเขาอยางเปนแผนแมบท แลวก็เดินไป
ในครรลองที่ถูกตอง แตของเราถาเกิดวากระจุกอยูเฉพาะอันนี้ แลวสภาไมมีบทบาท 
ในการที่จะกํากับแผนในการพัฒนาชาติตอไปเปนสิ่งที่นาเสียดาย เพราะฉะนั้นกราบเรียน
ทานประธานเปนประเด็นสุดทายวาตอไปนี้ถาเกิดวาหลังจากที่แผนผานความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผานความเห็นชอบจากรัฐบาล
โดยสํานักนายกรัฐมนตรีแลวควรที่จะผานความเห็นชอบจากรัฐสภาเพื่อใหผูแทนปวงชน
ทั้งหมดไดมีสวนเสริมเติมแตงใหสมบูรณ แลวก็ใหตรงประเด็น แกไขปญหาไดตรงจุด 
เพื่อพัฒนาชาติของเราใหดียิ่งขึ้น ขอบพระคุณครับ ---------------------------------------------- 
 

- ๑๘๗/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๑๘ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      วัชรี ๑๘๗/๑ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณมาก การอภิปราย
การแปรญัตติในมาตรา ๕ สิ้นสุดลงแลว ตอไปเนื่องจากวามาตรา ๕ มีการแกไข ก็จะมี
การลงมติ ขอเชิญทานสมาชิกเขาหองประชุมเพื่อลงมติ 
  (ประธานสภาผูแทนราษฎร มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบ 
กอนลงมติ) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทานสมาชิกครับ ชวยปลุก
กันดวย เห็นใจเพื่อนสมาชิกที่รักทุกทาน คือเราจําเปนที่จะตองดําเนินการเพราะวา  
๓๕ มาตรา เพิ่งถึงมาตรา ๕ แลวเรามีเวลาประชุม ๒ วัน เพราะวันศุกรวุฒิสมาชิกทานก็
ประชุม ทานสมาชิกที่อยูขางนอกที่ยังไมตื่น ชวยปลุกกันใหตื่นดวย เนื่องจากวาผมไดดู 
ในหองประชุมแลว เพื่อนสมาชิกก็ยังไมตื่นกันมาหมด ก็มีความจําเปน เนื่องจากวา 
มีการแกไขก็จะตองมีการโหวต วันนี้วันที่ ๔ แลว ผมขอเลื่อนการพิจารณาไปพรุงนี้ 
๐๙.๓๐ นาฬิกา ขอปดประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา ๐๑.๑๔ นาฬิกา ของวันที่ ๔ กนัยายน ๒๕๕๑ 



การประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปที่ ๑ 
ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญนติิบัญญัติ) เปนพิเศษ 

วันพุธที่ ๓ เดือนกันยายน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
_____________________ 
รายนามคณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา นายจเร  พันธุเปร่ือง   รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
  นางสาวยุพา  ศิรประภาพร  ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุม 
       และชวเลข 
 
ผูตรวจทานรายงานการประชุม

  นายสมบัติ  จันทรไพจิตร  ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๕ 
  นางวัฒนี  อุดมภักดี   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
  นางชัญญาภัค  ทองมา  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
  นางสาวชนิกา  ศรีสมวงษ  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
 
ผูจดรายงานการประชุม (กลุมงานชวเลข ๕)

  นางนภัสสร  สุขเสริม    นางสาวสาริศา  สิงหเมธา 
นางสาวสุทธิกานต  ม่ันนุช  นางสาวนภา  วีรยุทธโกศล  

 นางสาวจิตตานันท  เลิศวิมลชัยศิริ นางเพทาย  เรือนเรือง 
นางสาวลักขณา  อนุอัน  นางสาววชิราภรณ  นันลังค 

  นางวัชรี  สะหาบ   นางสาวศิริวรรณ  สมัยสมภพ 
  นางณัฐชนก  วงษนิล   นางศิริลักษณ  สุวัตถี 
  นางศิริลักษณ  ภูติพงศโสภณ   
     
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  
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